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แจก‘อสม.’500บ.ครึ่งป

‘ลูกชาง’ติดโควิดในสภา

ม็อบรถบรรทุกผนึกแท็กซ่ี

เปดเวทีไล‘รมว.พลังงาน’

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดทะลุหลัก

หม� นเปนวันที่สี่ เสียชีวิต 17 ราย “บิ๊กตู” ย้ํา

ยกการดสูงปองกันตัวเอง “ครม.” ไฟเขียว

งบกลาง 3,150 ลานบาท ตอบแทนเปน

ขวัญกําลังใจให อสม.เพิ่มอีกเดือนละ 500 

บาทเปนเวลา 6 เดือน “ส.ส.ลูกชาง” แจง

ติดโควิดหลังกลับจากประชุมสภา

เม� อวันที่ 8 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 10,398 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

10,177 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 10,147 ราย คนหาเชิงรุก 30 ราย                                                     

เรือนจํา 19 ราย เดินทางมาจากตางประ 

เทศ 202 ราย หายปวยเพิ่ม 8,922 ราย อยู

ระหวางรักษา 94,243 ราย 

ไทยโพสต • ม็อบรถบรรทุก-แท็กซี่เปด

เวทีไล “สุพัฒนพงษ” ขูขึ้นคาขนสง 15-

20% อธิบดี ขบ.ยันเห็นใจน้ํามันแพง วอน

ผูชุมนุมตองอยูภายใตกฎหมาย 

เม� อวันที่ 8 กุมภาพันธ สหพันธการ

ขนสงทางบกแหงประเทศไทย และสมาชิก    

จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณพลัง

ของคนรถบรรทุกครั้งสุดทาย หรือทรัคเพา

เวอรไฟนอลซีซั่น ณ บริเวณหนากระทรวง

พลังงาน ถนนวิภาวดี-รังสิต ตั้งแตเวลา 

10.00 น. เพ� อทวงถามขอรองเรียนปรับโครง                                                             

สรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่สงผลกระทบ                                                         

ตอคาครองชีพของประชาชน พรอมแสดง                                                         

ออกเชิงสัญลักษณขับไลนายสุพัฒนพงษ                                                        

พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงพลังงาน ใหออกจากตํา 

แหน�ง เน� องจากไมสามารถแกปญหาได

นายอภิชาติ ไพรรุงเรือง ประธาน

สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 

เปดเผยวา สหพันธตองการใหนายสุพัฒน

พงษออกจากตําแหน�ง เน� องจากบริหารงาน

ผิดพลาด ไมสามารถแกไขปญหาโครงสราง

ราคาน้ํามันใหดีขึ้นได นอกจากนี้ยังตองการ

ใหรัฐบาลดูแลราคาน้ํามันดีเซล ทั้งการตรึง

ดีเซล 25-27 บาทตอลิตร ลดภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซล และใหยกเลิกการนําไบ

โอดีเซลมาผสมกับน้ํามันดีเซล 

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลแจงแทน “บิ๊ก

ตู” ยังอยู พปชร. สวนการเลือกตั้งเปน

เร� องอนาคต “บิ๊กปอม” ลั่น พปชร.ไมแตก 

ไมใชพรรคเฉพาะกิจ ทุกคนยังอยู ยันไม

แยงเกาอี้ มท.1 “อนุพงษนองผม” การันตี

ชู “บิ๊กตู” แคนดิเดตนายกฯ อยูดวยกันมา 

50 ปแลว รัฐสภาทําปาย “เศรษฐกิจไทย” 

ตั้งในหองประชุม “ธรรมนัส” โผลประเดิม

นั่งเกาอี้ “ปชป.” เสียมือดี “ถวิล ไพรสณฑ” 

ยายคายซบ “กาวไกล” เจาตัวเผยอยากเห็น

การกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางแทจริง  

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 กุมภาพันธ   

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงขอสั่งการและขอ

ปรารภของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม วาในวันนี้มี                                       

รัฐมนตรีหลายคนติดภารกิจ แตนายกฯ เขา 

ใจสถานการณ เพราะรัฐบาลมีความสุจริต

ใจมุงแก ไขปญหาที่ทั่วโลกรวมเผชิญดวย 

นายกฯ ยังฝากถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ใหเขารวมประชุมสภาใหมากที่สุด เพราะมี

กฎหมายสําคัญหลายฉบับรอการพิจารณา

อยู 

นายธนกรตอบคําถามสื่อมวลชน 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธมอบหมาย กรณี พล.อ.                                                        

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยัน

วา พล.อ.ประยุทธจะไมไป

ทลายโตะไพปอกเดง

ออนไลน

เอกชนลุน ‘สงออก’ 

Q1 โตแกรง

พปชร.ในกระแส ‘ถ้ํานาคา’

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ย้ําไทมไลนเลือกผูวาฯ 

กทม.เดือน พ.ค. รอ “มท.-กกต.” เตรียมการ 

“จุรินทร” ปดใช โครงการพาณิชยลดราคา

หาเสียงลวงหนาให “ดร.เอ” ชี้เปดใหทุก

พรรครวมได ซัดขบวนการดิสเครดิตวาที่ผู

สมัคร ปชป.

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 8 กุมภา 

พันธ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ตอบคําถามส� อมวลชน 

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมาย ถึง                                                             

กรณีขอสรุปไทม ไลนการเลือกตั้งผูวาราช                                                                

การกรุงเทพมหานคร (กทม.) วา พล.อ.ประ 

ยุทธชี้แจงวาวันนี้ ไมไดนําเร� องดังกลาวเขา 

หารือในที่ประชุม ครม. ซึ่งขณะนี้อยูในขั้น

ตอนการดําเนินการของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย 

ในการจัดการเลือกตั้ง ตามกําหนดการใน

เดือน พ.ค.2565

ดานนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย

ทําเนียบรัฐบาล • รถไฟฟาสายสีเขียว

หัวทิ่มรอบที่ 7 รัฐมนตรีภูมิใจไทย 7 ราย

ประทวงแบบอารยะ ย� นใบลาไมเขาประชุม

วาระตอสัมปทาน 30 ป “บิ๊กตู” เครียดบอก

กอนหนานี้เห็นตรงกันเร� องคาโดยสาร 65 

บาท แตกลับมาเปลี่ยนใจ ลั่นวันนี้พิสูจน

แลววาใครเปนอยางไร ส่ังมหาดไทยเรงเคลียร

ขอทักทวงคมนาคมกอนเสนอ ครม.อีกรอบ 

“นิพนธ” คาดเสนอใหมในอีก 2 สัปดาห 

“ก.ก.” ยกมือหนุนภูมิใจหนูคัดคานตออายุ 

30 ป

เม� อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ ที่ตึก                     

สันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.                                                             

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เปนประ                                                            

ธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบ

เต็มคณะคร้ังแรกในป 2565 โดยวาระสําคัญ

คือ วาระลําดับที่ 3 ที่กระทรวงมหาดไทย 

(มท.) จะเสนอให ครม.เห็นชอบรางสัญญา

รวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ� อขยายสัญญา

สัมปทานใหกับบริษัท ระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BTSC ใน

เครือบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) หรือ BTS ออกไปอีก 30 ป เปน

สิ้นสุดป 2602 จากเดิมสิ้นสุดป 2572 แลก

กับการเก็บคาโดยสาร 65 บาทตลอดสาย 

ท้ังน้ี ปรากฏวารัฐมนตรีของพรรคภูมิ 

ใจไทย (ภท.) ทั้งหมด 7 คน ประกอบดวย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.

มหาดไทย, นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.

การทองเที่ยวและกีฬา, น.ส.มนัญญา ไทย

เศรษฐ รมช.เกษตรและสหกรณ, 
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3บทความ-ขาวตอหนาหนึ่ง

วงน้ี “คนภูมิใจไทย” สวนกลับทันที หากใครมาระรานอยาง

ไมมีเหตุ ไมมีผล เร� องของกัญชาเสรี กับการขยายสัมปทาน

รถไฟฟาสายสีเขียวออกไปอีก 30 ป เพราะหากติเพ� อกอ แนะนํา

ดวยเหตุดวยผล ไมมีนัยแฝงอะไรก็พอรับฟงกันได แตคร้ันจะมาหลอก

ดาฟรีๆ ภูมิใจไทยไมคอยยอมใคร โดยเฉพาะ “บังซุป-นายศุภชัย ใจ

สมุทร” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย ท่ีมักเปนดานหนาทําหนาท่ี 

ปกปองพรรค ปกปองหัวหนาพรรค  

ผลจากการไมลงรอยทางความคิดระหวาง พรรคภูมิใจไทย กับ 

“บ๊ิกปอก-พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา” รมว.มหาดไทย ในฐานะกํากับดูแล

กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการดําเนินการโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 

ท่ีมองกันคนละมุม ฝงภูมิใจไทยชัดเจนคัดคานอยางสุดตัว ไมเห็นดวย

ท่ีจะมีการตอสัญญาระยะยาวออกไป พรอมกับแนบ 4 ขอคัดคานฝาก

ใหท่ีประชุม ครม.เม� อ 8 ก.พ.ชวยกันพิจารณา  โดยรัฐมนตรีภูมิใจไทย

ก็ชัดเจน เม� อไมเห็นดวยก็ขอไมเขารวมประชุมดีกวา 

ฟากฝงคนใน ครม.ก็แสดง

จุดยืนกันไป ดานนอกสภามีหลาย

ความเห็น พรรคกาวไกลกับขุนพลเพ� อ

ไทยบางคน  แมทางการเมืองคือคนละ

ข้ัว แตในเร� องรถไฟฟาสายสีเขียว มอง

มุมเดียวกับภูมิใจไทย  

ขณะท่ี สมชัย ศรีสุทธิยากร 

อดีตผูสมัคร ส.ส.สมุทรสาคร พรรค

ประชาธิปตย ขอรวมแสดงความเห็น  

โพสตเฟซบุกพาดพิงมายังภูมิใจไทย

เชนกัน 

“ไมเขาประชุม ประทวงแลวได

อะไร ไมเห็นดวยทําไมไมเขาไปเถียง เพ� อจะไดมีมติ ครม.ท่ีเหมาะสม 

ไมเขาประชุมเขาก็ผานเปนมติ ครม.ท่ีตองรวมรับผิดชอบอยูดี  คนไม

เขาประชุม ไมเห็นเขาทา คนน่ังหัวโตะ ถาคุมประชุมไมไดก็กลับบาน

ไปเถอะ บริหารประเทศกันแบบน้ีวังเวงครับ” 

รอนถึงบังซุป-ศุภชัย นอกจากจะมาแถลงขาวช้ีแจงเหตุผลท่ี 7 

รัฐมนตรีภูมิใจไทยไมเขารวมประชุม ครม.แลว  ยังขอออกมาตอบโต

สมชัยดวยวา 

“อยูกับบานยังทําเปนนักเลงคียบอรด รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย

ไมเขารวมประชุม ครม. ไมใชไมอยากรับผิดชอบ  แตเราแสดงจุดยืน

มาต้ังแตตนแลว เม� อไมเห็นดวย ไมเขาประชุม ก็เปนวิธีอยางอารยะ 

ใครอยูก็รับผิดชอบกันไป” 

กัญชาเสรี ตอสัญญารถไฟฟาสายสีเขียว สองปมสําคัญ เสมือน

กลองดวงใจ ชวงน้ีหากใครมาแขวะแบบไมมีเหตุไมมีผล ทําเอาคน

ภูมิใจไทยของข้ึนไดงายๆ เลยทีเดียว.  

มาไม 

สวน ‘นักเลงคียบอรด’

ช

‘มารไมมี-บารมีไมเกิด’

ะวาลึก-ไมลึก...ก็คงพูดลําบาก!!! สําหรับการชิงไหว-ชิงพริบ 

ชิงเลห-ชิงเหล่ียม ชิงความไดเปรียบ-เสียเปรียบ ภายใน บอ

เกรอะ ของบรรดา นักการเมือง ท้ังหลายในชวงน้ี เพราะดู

จะหนักไปทางอุตลุด ชุลมุน เสียเหลือเกิน ไมวาจะเปนฝายแคน ฝาย

คาน หรือฝายรัฐบาล ท่ีแทบแยกไมออก วาฝายไหนเปนฝายไหนไป

แลว เม� อมาถึง ณ ขณะน้ี...


ไมวาจะเปนประเภท ผูกองธรรมนัส ท่ีน�าจะกําหนดความเปนฝาย 

ไดยากซซซเอามากๆ วาจะถือเปนฝาย บ๊ิกตู-บ๊ิกปอม ยังจัดเปนฝาย

รัฐบาล หรือจะเตลิดเปดเปง เถลือกไถล ไปอยูใกลๆ  กับฝายคาน 

หรือฝายคุณพ่ี โทน่ี-โทนาฟ ย่ิงเขาไปทุกที หรือแมแตประเภท แรม

โบ-แรมบา ก็เถอะ ใครจะไปสามารถจินตนาการกอนหนาน้ันไดวา 

จูๆ ...ก็พลิกควํ่า พลิกหงาย จากท่ีเคยเปน แดงตัวพอ กลายมาเปน 

สล่ิมผสมลอดชอง แถมยังมีลูกชิดลอยหนา ลอยแกว ซะอีกตางหาก 

กลายมาเปน องครักษพิทักษบ๊ิกตู ชนิดใครแตะไมได แตะเธอโลก

แตกแน� ท่ีกําลังสวมบทบาทเปนผูกอต้ังพรรคการเมืองพรรคใหม เอา

ไวรอทาการเล้ือยไป-เล้ือยมา ในบอเกรอะ ของ บ๊ิกตู ท้ังๆ ท่ียังมีพรรค                                                                                 

พปชร. พลังประชารัฐอยูท้ังพรรค...


สวนฝายคานและฝายแคน...ก็คงไมตางไปจากกันมากมายซักเทาไหร

นัก แคดูจากอากัปกิริยา ปฏิกิริยา ของบรรดาพวก ต่ิงกาวไกล กับ 

ต่ิงเผาไทย ก็ออกจะน�าหวาดหว่ัน พร่ันสะพรึง มิใชนอย คือ...ใสกัน

เละ ใสกันแบบสุดล่ิม สุดหลอด ไมใชแตเฉพาะเร� องสภาลมแลว-ลมอีก 

หรือลมกันตอนกฎหมายสุรา สรรพสามิต กําลังเขาสภาฯ แตกอนหนา

น้ันมานานแลว ใครก็ตามท่ีเปน ต่ิงกาวไกล หนีไมพนตองฉะกับ ต่ิง

เผาไทย กันในแตละเร� อง แตละกรณี มาโดยตลอด ลุกลามไปถึงคุณ

พ่ี โทน่ี-โทนาฟ ผูถูกกลาวหาวา สูไป-กราบไป จนยากท่ีจะแยกแยะ 

ยากท่ีจะสรุปไดวา ไผเปนไผ ฝายไหนเปนฝายไหนกันแน�!!!


ภายใตสีสัน บรรยากาศ เชนน้ี...แมวาผูท่ีมีฐานะ ตําแหน�ง เปนผูนํา

ประเทศ ผูนํารัฐบาล อยางทานนายกฯ  บ๊ิกตู ของหมูเฮา ทานยังคง 

ขอ...อยายอมแพแอๆ ๆๆ อยางชนิดสน่ันล่ันเล� อนไปท้ังบาง หรือท้ัง 

ครม.ก็แลวแต แตก็อยางท่ีดอกเตอร เสรี วงษมณฑา ท่ีถูกอาเฮีย สนธิ 

ล้ิม ทานจัดใหไปอยูในประเภท องครักษเส้ือแพร อะไรไปโน�น  ทาน

ไดปรารภ รําพึง ออกมาดังๆ น่ันแหละวา... ลุงตูบอกวาสู...แตดูทรง

แลวน�าเปนหวง!!! อะไรประมาณน้ัน  คือนอกจากยังไมรูวา...สุดทาย

ตองสูกับใคร กับฝายไหนตอฝายไหน ท่ีออกจะแยกแยะไดลําบาก

เสียเหลือเกิน ยังหนีไมพนตองสูกับ ปญหา ท่ีกําลังโหมกระหนํ่าเขา

สูบาน สูเมือง อยางเปนระลอก ไมวาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

สุขภาพ ก็แลวแต...


แคดูจาก ราคานํ้ามัน ชวงน้ี...ก็แทบตาเหลือก ตาลาน เอางายๆ เรียก

วา...ปาเขาไปเกือบ 100 ดอลลารตอบารเรลมะรอมมะรอ และไมเพียง

แตทําใหการซ้ือหา จัดหา ตองเพ่ิมราคา เพ่ิมเม็ดเงิน ข้ึนไปอีกไมตํ่า

กวา  428,300 ลานบาทเปนอยางนอย สําหรับประเทศไทยแลนด 

แดนสยาม ของหมูเฮา ท่ีบริโภคนํ้ามันไมตํ่ากวาวันละ 133 ลานลิตร

เปนอยางตํ่า หรือเพ่ิมข้ึนไปถึง 50.43  เปอรเซ็นตจากราคาเดิมๆ และ

ดวยเหตุเพราะแทบทุกๆ  สินคา น่ันแหละ มันคงตองเก่ียว ตองโยง 

กับราคานํ้ามัน  ราคาพลังงาน อยางมิอาจแยกออกจากกันไดเลย ไม

วาขาว-ปลา-อาหาร สม-สูก-ลูกไม ท่ีตางตองอาศัยการขนสง หรือคา

ขนสง ไปดวยกันท้ังส้ิน อะไรตอมิอะไรมันจึงตองแพง...แสน...แพง 

อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเล่ียงไดเลย...


ถึงจะเพ่ิงญาติดี มีชัย กับกษัตริยซาอุฯ มกุฎราชกุมารซาอุฯ ชนิด

กลายเปนผลงานช้ินโบแดงของรัฐบาลไปแลวก็เถอะ แตน่ันก็ใชวา

จะไดใชนํ้ามันฟรี ไดบริโภคนํ้ามันราคาถูกแสนถูกซะเม� อไหร ความ

แพง...แสน...แพงของระดับราคาสินคาตางๆ ท่ีกลายเปนตัวทําใหเม็ด

เงินในกระเปาของใครตอใคร มีแตตองดอยคา ดอยราคา ตองใชเงิน

มากกวาเดิมในการหาซ้ือ หาได สําหรับสินคาในแตละชนิด แตละ

ประเภท จนไมวาจะ คนละคร่ึง ในแบบใด ในเวอรชันใดก็ตาม มัน

คงไมไดชวยอะไรมากกับภาวะ ขาวยาก-หมากแพง ท่ีกําลังอุบัติข้ึน

มาพรอมๆ กับภาวะ หน้ีสินลนพนตัว ของบรรดาครัวเรือนท้ังหลาย 

ท่ีวากันวาปาเขาไปถึง 90  เปอรเซ็นตของจีดีพีไปแลวจนบัดน้ี อันน้ีน่ี

แหละ...ไมวาจะสูแบบไหน ไมคิดจะยอม ไมคิดจะแพแอๆ ๆๆ ในแบบ

ใดตอแบบใดก็ตามที แตโดยรูป โดยทรง ออกจะเปนอะไรท่ี น�าเปน

หวง อยางท่ีทานดอกเตอร เสรี ทานวาเอาไวจริงๆ น่ันแล...


เพราะโดยสีสัน บรรยากาศการเมืองชวงน้ี...คงตองยอมรับอยางมิอาจ

ปฏิเสธไดเลยวา มันหางไกลจากส่ิงท่ีเรียกวาความ สงบ-และเรียบน่ิง 

อันเปนส่ิงท่ีมีความ จําเปน เอามากๆ สําหรับการ แกปญหา อะไรตอมิ

อะไรก็ตามที และถาหากปญหาแตละปญหา มันไมอาจคล่ีคลาย ทุเลา

เบาบางลงไปไดอยางเทาท่ีควรจะเปน สุดทาย...มันก็คงกลายเปนเร� อง 

การเมือง ไปจนได กลายเปนเร� องท่ีนํามาซ่ึงความอุตลุด ชุลมุน ชุลเก 

นํามาซ่ึงการแยกข้ัว แยกฝาย แบงข้ัว แบงฝาย จนอาจพังพินาศกันไป

ท้ังบาง หรือกลายเปน ฝายแพ ไปดวยกันท้ังส้ิน ยอมมีความเปนไปได

สูงเอามากๆ  ดวยเหตุน้ีน่ีเองคงตองใครครวญ พิจารณา ใหละเอียด

รอบคอบเอาจริงๆ วาควรจะเปดเพลง ขอ...อยายอมแพ ของ นอง

ออม-สุนิสา หรือจะเปดเพลง ถอยดีกวา...ไมอาววววดีกวา แบบวน

ไป-วนมาซักสามเท่ียว-ส่ีเท่ียว...


ปดทายดวยวาทะวันน้ี...จาก Milton Segal... “Everyone likes a good 

loser, especially when he is on the opposing team. - ทุก

คนชอบผูแพโดยดุษณี...โดยเฉพาะเม� อตนอยูในฝายตรงกันขาม...”



ถึงยังสู...แตก็น�าหวง!!!

ศุภชัย ใจสมุทร 

จ

นก็ตอง “อิน เทรนด” กันหน�อย

“สภาลม” แลว .......

ครม.ก็ตอง (เกือบ) ลมบาง จะไดไมนอยหนากัน!

เม� อวาน (๘ ก.พ.๖๕) นักขาวฮือฮากันแตเชา วาคนหาย..คน

หาย คือรัฐมนตรีภูมิใจไทย ๗ คน หายไปไหน ไมเห็นมาประชุม 

ครม.ท่ีทําเนียบ?

ถามไป-ถามมา ไดความวา 

เขาย� นใบลาประชุมกัน “ยกพรรค”!

หมอหนู “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหนาพรรค นําประทวงดวย

เหตุอันใดหรือ?

ก็ไมไดประทวง แคแสดงจุดยืนแบบสันติและอารยะตามท่ี

โฆษกพรรค “ศุภชัย ใจสมุทร” บัญญัติคําอาง

คือ เร� องรถไฟฟา “สายสีเขียว” พรรคภูมิใจไทย มีจุดยืน วา

“ไมเห็นดวย กรณีกระทรวงมหาดไทย เสนอวาระเพ� อ

พิจารณา ขอความเห็นชอบรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา

สายสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

เพ� อขยายสัญญาสัมปทานใหแก บริษัท ระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BTSC บริษัทในเครือ บริษัท บีทีเอส 

กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) หรือ BTS ออกไปอีก ๓๐ ป 

จากเดิมท่ีจะส้ินสุดสัญญาสัมปทานในป ๒๕๗๒ ออกไปเปน

ป ๒๖๐๒ แลกกับการเก็บคาโดยสาร ๖๕ บาท ตลอดสาย ให ครม.

พิจารณาอนุมัติ ในวันน้ี”

ออ....

ผลประโยชนไมลงตัวกันน่ีเอง เร� องน้ี มันเปนมหากาพย 

“ขามภพ-ขามชาติ” ตอเน� องมาหลายรัฐบาลแลว 

ถึงยุค คสช.ทําทาจะจบ ก็ไมจบ 

จนขามมาถึงยุคปจจุบัน และน่ีก็ยืดเย้ือเขาปท่ี ๓ ของรัฐบาล

พรรคผสมแลว

มหาดไทย เจาสังกัด กทม.โอเค แตคมนาคม เจาสังกัด  

รฟม.โนเค

วันน้ี มหาดไทยนําเร� อง “เขา ครม.” อีกคร้ัง

แตภูมิใจไทย เจากระทรวงคมนาคม ตบเทา “ออกจาก ครม.”!

รัฐบาลเดียวกัน แตทํางานเปน “รางขนาน”

ว่ิงไปดวยกัน “เหมือนถึง” แตเปนการถึงแบบ “รอยป-รอย

ชาติ” ก็ไมรูวันไหนจะไดบรรจบกัน

อันน้ี “ตอบยาก” เพราะไมรูแตละพรรคเขาตีความของการ

ประชุม ครม.ไปดวยประชาธิปไตยแนวไหน?

ถาเปนแนวเผด็จการ ไมสนใคร จะทุบโตะเลย แตถาเปน

เผด็จการคุณธรรม เขาจะฟงทุกความเห็น แลวเก็บทุกความเห็นไป

กรอง 

กรองแลวคัด คัดแลวนําไปค้ัน

ค้ันแลวนํา “หยดผลึก” ท่ีค้ันไดน้ัน ไปเขานํ้ากระสาย เพ� อใชยัง

ประโยชนชาติ-ประชาชนใหสําเร็จ เพ� อสุขรวม

ถาเปนประชาธิปไตย แบบกูตองไดตามใจลูกเดียว มันก็ตองน่ัง 

“ชักลูกประคํา” บริกรรมยุบหนอ-พองหนอ สรางตบะบารมีไปเร� อยๆ

บางคนบอก “แบบน้ีมันก็อยูดวยกันยาก”!

ถาคิดวายาก มันก็ยาก

แตถาคิดแบบ “รูเขา-รูเรา” และตีโจทยคําพังเพย “รักยาวให

บ่ัน-รักส้ันใหตอ” แตก 

มันก็ไมยาก!

ฟงท่ีนายกฯ สงภาษาอมย้ิมกลางวงประชุม ครม.เม� อวาน “วันน้ี

บรรยากาศดูเหงาๆ รัฐมนตรีหายไปเยอะ สงสัยรถไฟฟามาหานะเธอ” 

แบบน้ี แสดงวา “รักยาวใหบ่ัน”!

ย่ิงพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เจาของเร� อง

รถไฟฟาสีเขียวท่ีเสนอเขา ครม.บอกหลังการประชุมวา“ทางกระทรวง

คมนาคมตองการขอมูลช้ีแจงเพ่ิมเติม ครม.จึงมีมติใหไปช้ีแจงเพ่ิมเติม 

แลวนําเร� องกลับเขามา ครม.ใหม ก็เปนไปตามท่ีกระทรวงคมนาคมย� น

หนังสือมา และมีขอทักทวง ๔ ขอ 

ยืนยันวา ไมไดเปนการถอนวาระการพิจารณาออกจากการ

ประชุม ครม.แตอยางใด เพียงแตเปนการไปนําขอมูลมาเพ่ิมเติม

เทาน้ัน”

๔ ขอท่ีคมนาคมทักทวง คือประเด็นไหน?

ก็ประเด็น เปนปากเสียงแทนผู โดยสาร กลัวจะเสียแพงเกินไป ก็

ชวยทักทวง-ตอรอง เพ� อรักษาผลประโยชนใหผูใชบริการ ประมาณน้ัน

เออ...มันก็ดีน่ี!

ฝายมหาดไทย ก็เพ� อชาวบาน ฝายคมนาคม ก็เพ� อชาวบาน แลว

จะขัดกันตรงไหน?

ผมเขาใจวา เด๋ียวเขาก็จูนความเขาใจตรงกันได คุณเนวินเขา

อาจ “ขอเวลานอก” แนะทีเด็ดเคล็ดลับใหคณะพรรคแลว เขาก็คงยก

พรรคกลับเขามาประชุม ครม.ในนัดตอไปเหมือนเดิม

คุณเนวินผานเร� องอยางน้ีมาเยอะ เขารูหรอกวา สถานการณ

อยางน้ี ควรทําอยางไร 

ขณะเดียวกัน นายกฯ ก็เจ็บมาเยอะ ทานก็ตองรู เพ� อนรวม

หองเชาดวยกัน หลังคามันร่ัว เวลานอน มันก็ตองเบียดกันนอนหลบ

รูร่ัวในท่ีแคบๆ เดียวกัน

เรียกวา “มีสุขรวมเสพ-มีภัยรวมตาน” ประมาณน้ัน ถาจะ

อัสมิมานะ “ถือเขา-ถือเรา” รํ่าไปในทุกสถานการณ แบบน้ัน ถือ

แคละเมอถีบกัน มันก็บรรลัยไปดวยกันสถานเดียว

เวนแตวา ไมมีฝายไหนยอมลดรา-วาศอกใหกัน แบบนั้น

ละก็ ๑๗-๑๘ กุมภานี้ เพ� อไทย-ฝายคาน ไมตองเปดอภิปราย

ทั่วไปหรอก

วันน้ี-พรุงน้ี “ยุบสภา” ไปเลยดีกวา จะย้ือเวลาตายให

แมลงวันมันไชแผล-วางไขจัญไร ไปทําไม ชิมิ..ชิมิ?

เพราะภูมิใจไทย มี ส.ส. ๕๙ คน ก็หลายคน อาจเปนสิบ ตัว

อยูภูมิใจไทย แตใจและวัตรปฏิบัติ ไปอยูฝายตรงขามนายกฯ นาน

แลว ตามท่ีเห็น

ดังน้ัน ถาภูมิใจไทยไมตองการรวมรัฐบาล อยากควํ่าวัน

น้ี-พรุงน้ีจริงๆ กฎหมายรัฐบาลเขาสภาวันไหน ก็ “โหวตควํ่า” วัน

น้ันไดทันทีอยูแลว

ดวยเหตุเกิดแตเน้ือในตนเชนน้ี การ “ยุบสภา” มันก็เกิดได

ทุกนาที จริงม้ัย ผมจึงบอก ยุบไปเลยดีกวา

แตประเมินแลว ท้ังคุณอนุทิน “หัวหนาพรรค” ท้ังคุณเนวิน

ท่ีเขกหัว “หัวหนาพรรค” ได เจตนา “ยกพรรค” ลาประชุม ครม.

เม� อวาน 

ยังไปไมถึงข้ันตองการใหบรรลัยไปดวยกันเด๋ียวน้ีหรอก!

ฉะน้ัน ในการอยูรวมกัน ไมเพียง ครม.ผัว-เมียกันก็เถอะ 

หยอนบาท-หยอนสลึงกันบาง 

ก็จะถือไมเทายอดทอง ตะบองยอดเพชร ไปกันไดอีกนาน

แตถายึดในแง “มึงแน�-กูแน�” มันก็ตองแผสองสลึง คือพังไป

ดวยกันท้ังสองฝาย 

ท่ีได มีอยางเดียว คือ....

ได “เลือกต้ังใหม” เร็วข้ึน!

ก็มาถึงคําถามชิงโชคประจําวัน......

“รักยาวใหบ่ัน” น่ันหมายถึงให “บ่ันอะไร”?

ใครตอบถูก ไปรับรางวัลท่ีทานนายกฯ ครับ ไมใชท่ีผม.

เร� องแบบน้ี นักการเมืองเขาไมเดือดรอน 

เพราะเขามีรถเกงคันละนับลานน่ัง และไมใชคนจายตังคคา

กอสรางนับแสนลาน ท่ีสูญเปลาไปวันๆ เพราะการเมือง

ชาวบาน เราๆ ทานๆ น่ีตางหากท่ีเดือดรอน ตองน่ัง ตองจาย 

จายท้ังคาโดยสาร จายท้ังคาโครงการและการกอสราง

แตกลับตองซวยกับปญหาท่ีไมไดกอ

แลวมีใครบางละ รวยจากการแกปญหา...ใครตอบได ชวยตอบ

ที!?

อยาบนกันเชียวนะ ก็น่ีแหละ การบริหารของ “รัฐบาลระบบ

ประชาธิปไตยเลือกต้ัง” ท่ีโหยหากันมิใชหรือ?

มันเปนความจริงท่ีบรรจบเห็นชัด วาประชาธิปไตยหรือเผด็จการ 

แคมายา แลวก็ทึกทักกันตรงมายา บาใบกันไปกับตรงน้ัน 

“เน้ือหา” คือการกระทํา หมายถึงการบริหารราชการงานเมือง

ตะหาก ท่ีควรทึกทัก-ยึดถือ แตไมเพงเล็งกันตรงน้ีเอง

ก็เกิดคําถามวา ถาพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค แสดงจุดยืน

แบบสันติ “ไมเขารวมประชุม ครม.” กับเร� องท่ีพรรคตัวเองไมเห็นดวย

บาง จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ

อะไรจะเกิดข้ึน?

ท่ีเกิดข้ึน คือ “รัฐบาลอยูได” แต “ประชาชนอยูไมได”!

แลวท่ีภูมิใจไทยสรางรูปแบบใหมเม� อวาน จะสงผลถึงรัฐบาล

อยางไร?

มั

ม็อบรถบรรทุก

เบ้ืองตนจะปกหลักคางคืนเพ� อรอคําตอบ และเตรียม

ยกระดับการเคล� อนไหวหากรัฐบาลไมตอบรับหรือ

ออกมาตรการเพ� อแกไขปญหาภายใน 7 วัน โดยจะ

รวมกับกลุมผูท่ีไดรับความเดือดออกมาเคล� อนไหว 

อันดับแรกจะเร่ิมจากการปรับข้ึนคาขนสง 15-20% 

มีผลต้ังแตวันน้ี แตก็ข้ึนอยูกับแตละเครือขายสมาคม

ขนสงวาจะปรับข้ึนมากนอยแคไหน

ประธานสหพันธการขนสงทางบกแหง

ประเทศไทย กลาววา ส่ิงท่ีภาครัฐปฏิบัติตอผู

ประกอบการขนสงเหมือนเปนพลเมืองช้ันสอง 

เพราะกอนหนาน้ีเคยใหการชวยเหลือสายการบิน

ดวยการลดราคาภาษีสรรพสามิตนํ้ามันจาก 7.44 

บาทตอลิตร เหลือ 20 สตางคตอลิตร แตราคา

นํ้ามันดีเซลมีโครงการสรางภาษีสรรพสามิตอยู 

5.99 บาทตอลิตร ยังไมเคยมีการปรับลดลงเลย ซ่ึง

เปนความไมชอบธรรม ราคานํ้ามันดีเซลท่ีแทจริง

อยูท่ีลิตรละ 21 บาทเศษ แตไมเขาใจวาทําไมตอง

เอาพืชพลังงานท่ีมีราคาแพง

ผสมเขาไป

นายวิฑูรย แนวพานิช                               

นายกสมาคมการคาเครือขาย

แท็กซ่ีไทย กลาววา ขอให

กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับ

ลดราคาคากาซ NGV ปจจุบัน

จําหน�ายอยูท่ีราคา 15.60 บาท

ตอกิโลกรัม และแนวโนมปรับ

สูงข้ึนตอเน� อง อยากจะใหปรับ

ลดเหลือราคา 10.50 บาทตอ

กิโลกรัม ประมาณ 3-6 เดือน 

หรือจนกวาสถานการณ โควิด-

19 จะคล่ีคลาย รวมถึงลดราคา 

LPG และหาสินคาราคาถูก 

จัดหารถธงฟาราคาถูก เพราะ

ท่ีผานมาคนขับและครอบครัว

ไมไดรับอานิสงสเหลาน้ี   

อยางไรก็ตาม ขณะ

ท่ีระยะยาวขอใหกําหนดเช้ือ

เพลิงสําหรับแท็กซ่ีวาจะใช

เปนแกสหรือเปนไฟฟา เพราะ

คนท่ีเปนนักลงทุนจะไดลงทุน

ถูก เน� องจากปจจุบันมีรายได

ประมาณ 800 บาท ตอนน้ีเปนคาเช้ือเพลิง 500 

บาท หากเปนแท็กซ่ีถาเชาซ้ืออยูไมได กินอยูไมพอ 

ซ่ึงวันน้ีเปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ ยังมีแท็กซ่ี

ท่ีตองจอดท้ิงกวาหม� นคัน การพิจารณาเปนเร� องของ

กระทรวงพลังงานและรัฐบาล 

ผูส� อขาวรายงานวา สภาพการจราจรบริเวณ

ดานหนากระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต มี

การนํารถบรรทุก รถบัสโดยสาร มาจอดในชองคู

ขนาน สงผลใหตองปดการจราจรไปโดยปริยาย 

นอกจากน้ี ยังมีกลุมผูประกอบการแท็กซ่ีสวนหน่ึง

เดินทางมารวมตัวกันท่ีกระทรวงพลังงาน ถนน

วิภาวดีรังสิต เพ� อเรียกรองใหรัฐชวยเหลือคานํ้า

มันดวยเชนกัน

ทางดานนายจิรุตม วิศาลจิตร อธิบดีกรมการ

ขนสงทางบก (ขบ.) เปดเผยวา มีความหวงใยและ

เขาใจถึงผลกระทบของผูประกอบการขนสงสินคา

ท่ีไดรับผลกระทบต้ังแตสถานการณโควิด-19 แพร

ระบาด รวมถึงราคานํ้ามันซ่ึงเปนตนทุนสําคัญของ

ผูประกอบการขนสงสินคา ท่ีผานมารัฐบาลและ

กระทรวงพลังงานก็ไดพิจารณาแนวทางลดผล                                                              

กระทบ เชน การใชเงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง

เขามาชวยเหลือประชาชนและผูประกอบการ

ขนสงดวยการตรึงราคานํ้ามันดีเซล ท้ังน้ี ขบ.ขอ

แสดงความหวงใย ขอใหผูประกอบการขนสง 

ผูขับรถบรรทุก สมาคมการคาเครือขายแท็กซ่ี

ไทย แสดงออกอยางเหมาะสมภายใตขอบเขตของ

กฎหมาย และหลีกเล่ียงการกระทําท่ีจะสรางความ

เดือดรอนใหกับประชาชนท่ีสัญจรผานในเสนทาง  

แหลงขาวกระทรวงพลังงานระบุถึงกรณี

คณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(กบน.) ท่ีมี รมว.พลังงานเปนประธาน อนุมัติให

กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ิมการชดเชยราคานํ้ามัน

กลุมดีเซลอีก 70 สตางค/ลิตร จากเดิมชดเชยอยู 

3.09 บาท/ลิตร ทําใหการชดเชยเพ่ิมข้ึนเปน 3.79 

บาท/ลิตร มีผลต้ังแตวันท่ี 3 ก.พ.65 เปนตนไปน้ัน 

การชดเชยราคาดังกลาวจะชวยใหผูคานํ้ามันกลับ

มาไดรับคาการตลาดดีเซลอีกคร้ัง หลังจากพบวา

วันน้ีการคาตลาดกลุมนํ้ามันดีเซลของผูคาติดลบ 

0.1194 บาท/ลิตร นับเปนคร้ังแรกในรอบกวา 2 

ปท่ีไมมีกําไรจากการจําหน�ายดีเซลเลย แตจําเปน

ตองจําหน�ายราคาไมเกิน 30 บาท/ลิตรตามนโยบาย

รัฐบาล ดังน้ัน การชดเชยราคาดังกลาวจะทําให

ผูคาไดรับกําไรตามปกติ โดยไมตองปรับข้ึนราคา

จําหน�ายดีเซล

นอกจากน้ี ผูคานํ้ามันยังไดประโยชนจาก

มาตรการของคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) เม� อวันท่ี 31 ม.ค.65 ท่ีใหลดการ

ผสมนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ (B100) ในนํ้ามันดีเซล

เหลือแค 5% และจําหน�ายเปนดีเซล B5 จากเดิม

กําหนดใหจําหน�ายมาตรฐาน B7 ซ่ึงมาตรการน้ีสง

ผลใหผูคานํ้ามันลดตนทุนไดอีก 50-60 สตางค/ลิตร 

ระหวางวันท่ี 5 ก.พ.-31 มี.ค.65

โดยรวมผูคานํ้ามันจะไดเงินการชดเชยราคา

ดีเซล 70 สตางค/ลิตร และมาตรการ B5 อีก 50-60 

สตางค/ลิตร กระทรวงพลังงานเห็นวา ผูคานํ้ามัน

ควรพิจารณาลดคาการตลาดกลุมแกสโซฮอลลง 

เน� องจากขณะน้ีผูคาไดปรับข้ึนคาการตลาดนํ้ามัน

เบนซินและแกสโซฮอลประมาณ 30-40 สตางค/

ลิตร เพ� อชดเชยคาการตลาดดีเซลท่ีติดลบ ซ่ึงไม

เปนธรรมกับผูใชนํ้ามันกลุมแกสโซฮอล อยางไร

ก็ตาม กระทรวงพลังงานไมสามารถบังคับอัตรา

คาการตลาดของผูคานํ้ามันได เน� องจากเปนกลไก

การคาเสรี

สําหรับมาตรการดูแลราคาดีเซลไมใหเกิน 

30 บาทตอลิตร เปนมาตรการท่ีกําหนดไววาจะ

ดูแลจนถึงส้ินเดือน มี.ค.65 พรอมกับมาตรการ

ตรึงราคากาซหุงตม (LPG) ไวท่ี 318 บาทตอถัง

ขนาด 15 กิโลกรัม จนถึงส้ินเดือน มี.ค.65 เชนกัน 

ท้ังสองมาตรการสงผลใหกองทุน

นํ้ามันฯ ประสบภาวะเงินไหลออก 

7,000 ลานบาท แบงเปนเงินไหล

ออกจากมาตรการตรึงราคา LPG 

1,900 ลานบาทตอเดือน และเงิน

ไหลออกจากการตรึงราคานํ้ามัน

ดีเซล ประมาณ 5,000 ลานบาท

ตอเดือน

 ท้ังน้ี สถานะกองทุนนํ้ามันฯ 

ณ วันท่ี 30 ม.ค.65 มีสภาพติดลบ 

14,080 ลานบาท โดยชดเชยราคา 

LPG ไปแลวรวม 24,669 ลานบาท 

จากกรอบวงเงินท่ี กบน.อนุมัติไวให

ใชไดไมเกิน 29,000 ลานบาท 

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระบุวา นายกฯ บอกวาไดมีการ

ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนไปแลว 

ประเทศชาติและประชาชนเดือด

รอน คงไมใชแคประเทศไทย

ประเทศเดียว หลายประเทศก็เกิด

ปญหาเชนเดียวกัน รัฐบาลจําเปน

ตองบริหารจัดการใหเดือดรอนนอย

ท่ีสุด โดยคํานึงถึงงบประมาณท่ีมีอยู 

ผูส� อขาวรายงานวา เวลา

ประมาณ 15.30 น. ตัวแทนของ

กระทรวงพลังงานและตํารวจ

เจรจาพูดคุยกับกลุมผูชุมนุมไมใหมี

การปกหลักคางคืน และรีบเคล� อน

ยายรถออกจากพ้ืนท่ีกอน 16.00 น.                                            

เน่ืองจากเป็นช่วงเลิกงานและ

ประชาชนตางทยอยกลับบาน เกรง

จะเกิดปญหาการจราจรติดขัด จน

กระท่ังเวลา 18.35 น.   กลุมผูชุมนุม

ไดประกาศยุติกิจกรรม โดยเกรงวา

จะเกิดปญหามือท่ีสามข้ึน จากน้ัน

มวลชนท่ีเหลือประมาณ 60 คน

ทยอยเดินทางกลับ.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด การประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันอังคาร รัฐมนตรีในสังกัดพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) 7 คน นําโดย นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหนา

พรรค ภท. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการ 

ภท. ไดย� นหนังสือขอลาการประชุม อางวาติดภารกิจ เพราะ

ไมเห็นดวยกรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระเพ� อพิจารณา

ขอความเห็นชอบรางสัญญารวม

ลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว

ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ� อ

ขยายสัญญาสัมปทานใหกับบริษัท 

ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) หรือ BTSC ออกไปอีก 30 

ป ในที่สุดที่ประชุมไมไดมีการลงมติ

ใดๆ ใหไปชี้แจงเพิ่มเติมแลวนําเร� อง

กลับเขามา ครม.ใหม ที่ ภท.อาง

วารับไมไดกับการตอสัญญาสายสี

เขียว เพราะราคาคาโดยสารมหาโหด 

65 บาทนั้นก็มีเหตุผล แตทําไมไมไปแสดงความเห็นคัดคานในที่

ประชุม ครม. แลวจะมี ครม.ไวทําไม? ตอไปหากพรรครวมรัฐบาล

พรรคอ� นไมเห็นดวยกับนโยบาย ภท.แลวก็ไมเขารวมประชุม ครม.

บาง จะวาอยางไร?...•

เชนเดียวกับการประชุมสภาผูแทนราษฎรที่ลมซ้ําซาก 

พรรคเพ� อไทย (พท.) นําโดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรค ยืนยันจะตรวจสอบองคประชุมทุกขณะ เพ� อแสดงใหเห็น

วารัฐบาลขาดความชอบธรรมและนําไปสูการยุบสภา เทากับ

เปนการประจานตัวเองวาไมมีน้ํายาลมรัฐบาลดวยการตรวจสอบ

การบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะการอภิปรายไมไววางใจ 

หากสามารถเปดการทุจริตคอรรัปชันได รัฐบาลก็สั่นคลอนไปเอง 

พท.ที่อางเปนฝายประชาธิปไตย ควรดูแบบอยางรัฐสภาประเทศ

ตนแบบประชาธิปไตยบาง เขาไมนับองคประชุมพร่ําเพร� อ หรือ

เพ� อลมรัฐบาลดวยการนับองคประชุม จริงอยูเบื้องตนพรรครวม

รัฐบาลตองรับผิดชอบองคประชุมกอน แตหาก พท.เปนรัฐบาล

แลวเจอฝายคานใชวิธีเดียวกันบาง 

หรือเจอพรรคฝายคานไปสนับสนุน

ม็อบขางถนนไลรัฐบาลบาง ก็ซ้ํารอย

ปนปวนไมจบ แลวจะมีรัฐสภาไว

ทําไม?...• 

สวนความขัดแยงภายใน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลุง

ปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรค 

พปชร. ยืนยัน พปชร.ไมแตก ไมใช

พรรคเฉพาะกิจ ตนเองไมไปไหน 

ทุกคนก็อยูกันหลายคน สวนกรณีกลุมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา สนับสนุนใหนั่ง รมว.มหาดไทยแทน ลุงปอก-

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ลุงปอม ถึงกับรองวา 

“โอย พล.อ.อนุพงษนั้นนองผม มหาดไทยเปนนองผม แลวผมจะ

ไปอยูไปแยงนองไดอยางไร” สวนเร� องที่จะกวาด 150 เสียงในการ

เลือกตั้งครั้งหนาก็ยังเช� อเชนนั้น ซึ่งก็พูดบอยครั้ง เปนการปลุก

ขวัญสมาชิกมากกวา เพราะ “กลุมธรรมนัส” ออกไปก็ตองหามา

ชดเชยใหได แม ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม จะบอกวายังอยูกับ พปชร. แต พรรครวมไทยสราง

ชาติ ก็หวังให ลุงตู เปนแคนดิเดตนายกฯ เชนกัน เวนแตเคลียร

ปญหาภายในกันได แลว พปชร.ชู ลุงตู เหมือนเดิม แตก็ตองฟน

ความเช� อมั่น เรียกความศรัทธาคืนกลับมา มิเชนนั้นจะเอา 150 

เสียงมาจากไหน นอกจากนี้ พปชร.ยังถูกรองยุบพรรคอีก ดูทาง

ลมแลวจะเดินไปตอก็คงลําบาก...•

กําลังเปนประเด็นรอนในหมู คนเสื้อเหลือง ใครคือ “คน

ที่ทรยศประชาชน” เม� อ ทนายนกเขา-นิติธร ล้ําเหลือ แกนนํา

กลุมประชาชนคนไทย อดีตที่ปรึกษาเครือขายนักศึกษาประชาชน

ปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กลาว

ในเฟซบุกแฟนเพจ “ประชาชนคน

ไทย (ปท.)” วา “ที่ผมออกมาจัด

ชุมนุมเพ� อปฏิรูปประเทศ จนเสียง

ปฏิรูปประเทศดังไปทั่วผืนแผนดิน

ไทย แตสุดทายเสียงพี่นองที่ออกมา

เปนลานๆ คนทําไมได วันนั้นมันตอง

ทําไดแลว เพ� อกําจัดภัยของประเทศ 

สิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่กอเกิดความ

เหล� อมล้ํากับประเทศนี้ เพ� อจัดวาง

โครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม กันใหมหมด มันตองสําเร็จ แตมันมีคนบางคนแอบ

อางประชาชนออกมา รวมเรียกรองปฏิรูปประเทศเหมือนกับที่ผม

ออกมาชุมนุม แตมันทรยศประชาชน วันนั้นถาไมทรยศประชาชน 

ประเทศเปลี่ยนแปลงแลว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประชา 

ชน อยูดี กินดี มั่นคง ภัยคุกคามจากตางประเทศในขณะนี้จะไม

เกิดขึ้น แตเพราะไอคนบางคน มันไปจับมือกับทหารไวลวงหนา 

แลวก็นํามาซึ่งไอรัฐบาลที่เปนอยูในขณะนี้...” สวนคนที่ “ทรยศ

ประชาชน” คงเปนคนที่ยังเชียรลุงตูอยูตอนั่นแหละ?...•

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

เปนการปองกันโรคติดเชื้อรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากสัด 

สวนของประชากรมีภูมิคุมกันตอโรคติดตอโรคหนึ่งๆ ทั้งที่

เกิดจากการเคยติดโรคหรือการไดรับวัคซีนเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

เปนผลใหประชากรสวนที่ยังไมมีภูมิคุมกันมีโอกาสติดโรคต่ํา 

เสมือนวามีภูมิคุมกันไปดวย เพราะคนที่มีภูมิคุมกันมีโอกาสต่ํา

ที่จะติดโรค และสงตอโรคไปยังคนอ� น จึงเปนการตัดตอนหวง

โซของการติดตอ. 

ภูมิคุมกันหมู

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

นายนิติธร ล้ําเหลือ

นึ่งในนักการเมืองระดับคียแมนที่มีช� อเสียงและอยูใน                                                      

วงการการเมืองมาหลายสิบป น่ันก็คือ สุวัจน ลิปตพัลลภ 

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งในวันพุธที่ 9 

ก.พ.เปนวันครบรอบวันเกิดของ สุวัจน-อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย โดย 

สุวัจน เปดบานพักยานถนนราชวิถีใหสัมภาษณพิเศษกับ ไทยโพสต 

เพ� อสะทอนมุมมองการเมืองในอดีตกับปจจุบัน รวมถึงวิเคราะห

สถานการณการเมืองในเวลานี้ หลังโลดแลนบนถนนการเมืองมายาว 

นานรวม 34 ป ตั้งแตเปน ส.ส.นครราชสีมาครั้งแรกตอนป 2531 จน

ปจจุบันเปนคียแมนของพรรคชาติพัฒนา พรรคการเมืองที่อยูบนถนน

การเมืองมา 30 ปแลวในป 2565 หลังพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตั้ง

พรรคมาตั้งแตป 2535 ภายใตภารกิจทางการเมืองที่รออยูยามเม� อ

การเลือกตั้งใหญมาถึง ที่สุวัจนย้ําวาจะทําใหพรรคชาติพัฒนาคัมแบ็ก 

กลับมายิ่งใหญมากกวาปจจุบันใหได 

สุวัจน บอกวา จากประสบการณการเมืองที่เขามาเปน 

ส.ส.สมัยแรกตั้งแตป 2531 เม� อดูสภาพการเมืองปจจุบันเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลงไป สภาพการเมืองในอดีตกับการเมืองปจจุบัน พบวามี

นักการเมืองรุนใหมเกิดขึ้นเยอะ ผมดูการอภิปรายในสภา เห็น ส.ส.รุน

ใหมทําการบานมาอยางดี มีการคนควา ทํางานแบบวิชาการ มีขอมูล

ตางๆ มาประกอบการอภิปรายในสภา ถือวาเปนการพัฒนาการเมือง

ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น 

..อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คิดวาแตกตางจากการเมืองสมัยกอน

คือเร� อง “ความขัดแยง” ทางการเมืองที่ยังตอเน� องมาสิบกวาป ทําให

เกิดขั้วทางการเมือง เกิดการเผชิญหนาทางการเมืองจนเปนอุปสรรค

ตอการบริหารประเทศ เพราะวาจัดตั้งรัฐบาลยาก ทําใหรัฐบาลไมมี

เสถียรภาพ 

...ตองดูวาจะทําอยางไรใหมีการผสมผสานกันได คือมีทั้ง

วัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมที่เปดกวาง เปนพรรคเปนพวก เปน

เพ� อนฝูงกัน แตแบงบทบาทหนาที่การทํางาน มีการใหอภัยกัน เขาใจ

กัน แตขณะเดียวกันก็ไดคนรุนใหมเขามาระดมความเห็นใหวิสัยทัศน 

เพราะคนเหลานี้เขาจะทันเร� องเทคโนโลยีตางๆ คือเปนการเมืองแบบ

ไฮบริดหน�อย มีทั้งไฟฟาและน้ํามัน ที่หากทําไดจะทําใหมีองคประกอบ

การเมืองที่ดี 

นอกจากนี้ การเมืองสมัยกอนที่นอกจากจะมีความเขาอกเขาใจ

กัน มีความประนีประนอม มีน้ําใจใหกัน แบงกันทําหนาที่ของตัวเอง

แลว ยังมีเร� องของ ระบบความอาวุโส คือมีผูใหญทางการเมือง มีคน

รุนกลาง คนรุนใหม 

...ยกตัวอยางเชน การเมืองสมัยกอน ส.ส.คนไหนที่จะเปน

รัฐมนตรีไดตองเปน ส.ส.อยางนอย 4-5 สมัย อยาง ส.ส.สมัยแรกอาจ

ยังไมไดเปนอะไร พอสมัยที่สองก็ไปเปนเลขานุการรัฐมนตรีชวยวา

การฯ พอเปน ส.ส.สมัยที่สามเปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการฯ สมัยที่สี่

ก็เปนประธานกรรมาธิการฯ ของสภา จากนั้นสมัยที่หาก็เปนรัฐมนตรี

ชวยวาการฯ การเมืองสมัยกอนเขาจะเทรนดคน เพราะบางทีเรามา

จากการเลือกตั้ง แตประสบการณอาจจะยังนอย 

สุวัจน-ที่คร่ําหวอดอยูในการเมืองไทยมารวม 34 ป ใหมุม

มองวา การใชระบบอาวุโสทางการเมืองเปนการสรางประสบการณ

ใหนักการเมืองกอนไปเปนรัฐมนตรี เพราะจากประสบการณที่คอยๆ 

สะสมมาทําใหเขามีความเปนผูใหญ มีวุฒิภาวะที่เพียงพอ ทําให

การครองตนในฐานะรัฐมนตรีจะสงา เขาใจปญหาของประเทศและ

ประชาชน จะไมมีความขัดแยงเพราะมีความเปนผูใหญที่เพียงพอ

สิ่งเหลานี้คือการเมืองในอดีตที่เปนระบบที่สั่งสมกันมา ดังนั้น

ระบบวัฒนธรรมของการเมืองไทยในการมีผูใหญ มีอาวุโส มีการไต

เตาขึ้นมาในแตละพื้นฐานของการเปนนักการเมือง มันเหมือนกับเปน

เกราะปองกันนักการเมืองคนนั้นใหปฏิบัติตนไดดวยความเรียบรอย มี

วุฒิภาวะที่เหมาะสมกับสังคมไทย พอมาทํางานก็ประสบความสําเร็จ 

ไมสรางปญหา ไมสรางความแตกแยก ทําใหการบริหารจัดการมีความ

ราบร� น 

นอกจากนี้ หากมองยอนกลับไปที่การเมืองในอดีต มีความรวม

มือและเสียสละกันเพ� อสวนรวม การเมืองตอนนั้นมีสปริตและน้ําใจ

นักกีฬาตอกัน มีผูใหญ ผูอาวุโสทางการเมืองชวยกันประคับประคอง

สถานการณของประเทศ 

ผมจําไดในชวงที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี

เม� อป 2540 ตอนนั้นเกิดวิกฤตตมยํากุงทางเศรษฐกิจ และมีการลดคา

เงินบาท พลเอกชวลิตทานก็เสียสละดวยการลาออก เพ� อเปดทางให

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ผูมีความชํานาญ

ทางดานเศรษฐกิจ และเปนพรรครวมรัฐบาล ไดเขามาแกไขปญหา

บานเมืองแทนทาน แตเม� อทานพลเอกชวลิตลาออก ก็ไดมีการจัดตั้ง

รัฐบาลแขงกัน ในที่สุด ทานชวน หลีกภัย ก็ไดเปนนายกรัฐมนตรีแทน

พลเอกชวลิต แมวาจะแขงขันกันมาในตําแหน�งนายกรัฐมนตรี พล

เอกชาติชายไดบอกใหผมตอสายโทรศัพทถึงทานชวน หลีกภัย นายก

รัฐมนตรีคนใหม แลวทานพลเอกชาติชายก็เรียนสายทางโทรศัพทเพ� อ

แสดงความยินดีกับทานชวน และเปนกําลังใจในการแกไขปญหาของ

บานเมืองใหสําเร็จ

-ประเมินสถานการณการเมืองในปจจุบันอยางไรบาง?

มองวาปจจุบัน อยางสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันที่มาจากการ

เลือกตั้งเม� อเดือนมีนาคม 2562 ที่จะครบสามปในเดือนมีนาคมและ

เขาสูปที่สี่ หากเปนวิ่ง 4 คูณ 400 เมตร ถือวาเปนไมสุดทายแลว ก็

ตองอยาทําไมหลน พยายามทําใหได วิ่งใหครบรอบ ใหครบเทอม 

เพราะปจจุบันรัฐบาลก็มีภารกิจสําคัญเยอะ อยางเร� องการรับมือกับ

ผลกระทบโควิด ที่รัฐบาลกูเงินมาเปนงบประมาณไปรวม 2.4 ลาน

ลานบาท จนตองมีการขยายเพดานหนี้จาก 60 เปอรเซ็นตเปน 70 

เปอรเซ็นต ที่เปนการกูเงินมาเพ� อแกไขปญหาตางๆ ในชวงโควิด 

ผมก็อยากใหรัฐบาลประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาของ

ประเทศ เพราะประชาชนเดือดรอนจริงๆ แตการเมืองก็เปนอีกเร� อง

หนึ่ง เพราะกําลังเขาสูชวงปสุดทายของสภา ที่ตอนนี้ยังไมทราบวา

รัฐบาลจะประคองไปจนอยูครบเทอมไดหรือไม อีกทั้งประเทศไทยเรา

ยังมีงานใหญของประเทศรออยูคือ การที่ไทยตองเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนปนี้ แตการเมืองก็เปนเร� องของ

การเมือง รัฐบาลจะอยูไดหรือไมได ก็เปนอีกเร� องหนึ่ง 

ขณะนี้หากรัฐบาลสามารถสรางเสถียรภาพการเมืองใหอยูได 

ใหเขมแข็ง รัฐบาลก็อยูได เพราะรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะ

อยูไดดวยปจจัยสองอยางคือ หนึ่ง ความสําเร็จในการบริหารประเทศ

ไดรับการยอมรับหรือไม และสอง การมีเสียงขางมากในสภาที่จะผลัก

ดันกฎหมายหรือทําใหชนะในการลงมติเร� องสําคัญในสภาหรือไม 

“ตอนนี้ผมคิดวารัฐบาลตองใหความสําคัญกับเร� องเสถียรภาพ

รัฐบาล โดยเฉพาะเร� องเสียงในสภาใหมาก หากตองการจะอยูครบ

เทอม สิ่งนี้ก็น�าเปนหวง เพราะจะเห็นไดวาระยะหลังจะเกิดขึ้นตลอด 

เกือบทุกสัปดาหที่มีการประชุมที่เสียงจะไมครบ บางทีเวลาจะโหวต

กฎหมายสําคัญ พอเริ่มนับองคประชุมตองปดประชุม เพราะเสียงไม

พอ องคประชุมไมครบ แบบนี้จะเปนอุปสรรคแลว โอกาสที่จะอยูครบ

เทอมมันก็จะลําบากมากขึ้น”

สุวัจน-ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ระบุวา หากจะอยู

ครบเทอมเพ� อแกไขปญหาประเทศ ตองแกไขปญหาเร� องเสถียรภาพ

ใหได ซึ่งปญหาเร� องเสถียรภาพเปนเร� องภายในของการบริหารจัดการ

ของรัฐบาล โดยตองไปดูวาปญหาอยูที่จุดไหน แลวไปทําความเขาใจ

ที่จุดนั้น เพราะการที่สภาประชุมไมได เสียงไมครบ เปนสิ่งที่ทําให

ประชาชนเองก็ไมสบายใจ เพราะองคประกอบของสภาเปนองค

ประกอบที่จะสรางกฎเกณฑ กฎหมาย สรางขอตกลง ในการที่จะ

นําไปสูการแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ ที่ตองการความรวมมือ 

ตองการมติของสภาในการผานกฎหมาย แตวันนี้กลไกนี้ ไมเวิรก 

ดังนั้นผมวานอกจากทําใหรัฐบาลมีปญหาเร� องประสิทธิภาพ

ในการบริหารราชการแผนดินแลว ผมวาประชาชนจะรูสึกเหมือนกับ

ผิดหวังกับการเมือง ผิดหวังกับการเลือกตั้ง ผิดหวังกับการทํางานของ

สภา เหมือนกับสภาไมสามารถประชุมกันได ที่ผมคิดวาไมเปนผลดี

ตอระบอบประชาธิปไตย เหมือนกับวาทําใหประชาชนมีความรูสึกวา

กลไกของสภายังไมสามารถชวยประชาชนได 

คิดวารัฐบาลก็ตองรีบแกไขเร� องนี้ เร� องเสถียรภาพรัฐบาล 

หากคิดวาอยากจะอยูครบเทอม แตวาการเมืองเปนเร� องไมแน�นอน 

อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เราก็ไมรู แตวันนี้บรรยากาศเหมือน

กับวาทุกคนตางเตรียมการเลือกตั้งกันอยูแลว แตละพรรคก็เปดตัว

นโยบาย เปดตัวแคนดิเดตใหมๆ มีการเปดตัวพรรคการเมืองจัดตั้ง

ใหม 

สิ่งที่ผมอยากเห็นในการเลือกตั้งใหญที่จะมีขึ้นรอบหนา ก็คือ

ปจจุบันเราเห็นแลววาวันนี้บานเมืองเราเสียหายเยอะ ประชาชนเดือด

รอนกันมาก กลไกที่สําคัญตามระบอบประชาธิปไตยก็คือการเมืองที่

ประกอบดวย ส.ส.-รัฐบาล-สภา 

การเลือกตั้งครั้งหนาควรตองเปนการเลือกตั้งที่ทําใหสภาเขม                                                                      

แข็ง การเมืองเขมแข็ง ตองเปนการเลือกตั้งที่ทําใหรัฐบาลเขมแข็ง 

เพ� อเขามาแกไขปญหาของประเทศอยางวิกฤตโควิด เพราะหาก    

โควิดจบกลางปนี้ การเลือกตั้งครั้งหนาจะเปนการเลือกตั้งเพ� อทําให

รัฐบาลเขามาบริหารประเทศหลัง post-covid ที่เราตองปรับเปลี่ยน

ฐานเศรษฐกิจของประเทศ ตองปรับตัวใหทันกับเร� องของเทคโนโลยี 

ตองปรับฐานการผลิตของประเทศใหทันกับเทคโนโลยีตางๆ ที่เปลี่ยน 

แปลงไป รวมถึงปรับฐานของประเทศใหทันกับนักลงทุนรุนใหม 

เศรษฐกิจดิจิตอลและปรับฐานดานการทองเที่ยว

สุวัจน ใหทัศนะอีกวา รัฐบาลใหมหลังเลือกตั้งตองมาแกไข

ปญหาวิกฤตทุกอยาง เราจึงตองการการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่ง

หากวาเลือกตั้งแลวการเมืองไมมีเสถียรภาพ ไมไดคนเกงๆ ไมไดเลือด

ใหมๆ ไมไดระดับมันสมองเขามาสูระบบการเมือง หรือไมไดนโยบาย

ดีๆ เขามาแกไขปญหาประเทศได มันจะเปนการเลือกตั้งที่สรางความ

ผิดหวังใหกับประชาชน และหากไมสามารถแกไขปญหาได ประเทศ

อาจจะมีวิกฤตมากยิ่งขึ้น ผมคิดวาเราตองชวยกันคิดแลว การเลือกตั้ง

ครั้งหนามันเหมือนเปนแสงสวางที่ปลายอุโมงคอีกครั้งหนึ่ง ที่จะตอง

มาชวยกันหา Exit ใหกับประเทศไทย 

...การเลือกตั้งครั้งหนา สภาตองเขมแข็ง การเมืองตองเขมแข็ง 

รัฐบาลตองมีเสถียรภาพ เราจะยอนกลับไปสูแบบที่รัฐบาลมีเสียง ส.ส. 

254 เสียง ฝายคานมี 247 เสียง ไมได เราจะยอนกลับไปสูการที่องค

ประชุมสภาไมครบจนลงมติออกกฎหมายไมได จะแบบนั้นอีกไมได 

เราตองมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการยอมรับทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

ผมเองอยูกับการจัดตั้งรัฐบาลมาเยอะ โดยหากถามวา

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ใหมี ส.ส. 500 เสียง จะอยูกันอยางไรเพ� อ

ทําใหบานเมืองนิ่ง การเมืองมีเสถียรภาพ ผมคิดวารัฐบาลใหมตองมี

เสียง ส.ส. 300 เสียงขึ้นไป ยิ่งจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุด

มากเทาใด ก็ยิ่งเปนประโยชนตอประเทศมากเทานั้น จึงไมควรต่ํากวา 

300 เสียง เพราะหากมีสัก 300 เสียง เทากับเกินกึ่งหนึ่งมา 50 เสียง 

ปญหาเร� ององคประชุมก็จะไมมี ทําใหสภาทํางานได 

...การเมืองจึงตองพรอม คือพรอมที่จะมีความรวมมือกัน อยาง

คราวที่แลวเราจะเห็นชัดเจนวาการเมืองเหมือนกับเรามีขั้ว เอาคน

นี้ ไมเอาคนนี้ แลวการที่มีขั้วการเมือง แบบหากจะเอาคนนี้ตองไม

เอาคนนั้น มันทําใหเกิดความยากลําบากในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะ

หากจะจัดตั้งรัฐบาลรวมกันไมได มันควรเปนเพราะวานโยบายไป

ดวยกันไมได เชน นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจของพรรคคุณเปน

แบบนี้ แตนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจของพรรคผมเปนอีกแบบ

หนึ่ง มันไปกันไมได ดังนั้นคุณก็เปนรัฐบาลไป ผมก็เปนฝายคาน ซึ่ง

ทุกประเทศจะเปนลักษณะแบบนี้ แตไมควรเปนเร� องการเมืองแบบ

ขั้ว คือพรรคผมไมคุยกับพรรคคุณ แลวก็ปดชองจนประตูไมมีพื้นที่

เหลือเลย

ผมวาหากเราเปดกวางๆ กันเอาไว จะชอบหรือไมชอบ มี 

conflict กันโดยสวนตัวบาง ก็เก็บไวกอน เอาเร� องของประเทศชาติมา

กอน เม� อผลการเลือกตั้งออกมาแลว เคยมีคําพูดของพลเอกชาติชาย 

ทานเคยพูดวา กอนการเลือกตั้งเขาเรียกวาการเมือง แตพอเลือกตั้ง

จบแลวไมมีการเมืองแลว มีแตเร� องของบานเมือง หมายถึงกอนวัน

เลือกตั้ง คุณอาจขัดแยงอะไรกัน ตอนหาเสียงเลือกตั้งก็ระบายออกได

บอกกับประชาชน แตเม� อประชาชนเขาตัดสินมาแลวกับผลการเลือก

ตั้ง ถือวาจบ แลวมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม มาพูดถึงเร� องบานเมืองเพ� อ

ใหไดรัฐบาลที่ดีที่สุด แลวยิ่งในชวงที่บานเมืองเรามีวิกฤต ซึ่งยิ่งวิกฤต

เทาไหร เสถียรภาพการเมืองยิ่งสําคัญ 

สุวัจน-ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ย้ําตอนทายวา หาก

เรามองยอนหลังไปจะเห็นวาสิ่งหนึ่งที่เปนอุปสรรคในการแกไขปญหา

ใหประชาชน ก็คือการเมืองที่เราเผชิญหนากัน การเมืองที่เราแบงขั้ว

กันอยางรุนแรง การเมืองที่เรายังติดในเร� องความรูสึกสวนตัวตอกัน 

วันนี้เราก็ควรถอยกันคนละกาวบาง ใหอภัยกันบาง ตองลดความขัด

แยง ตองประนีประนอมกัน เพ� อใหประเทศชาติไดสิ่งที่ดีที่สุด แลวก็

เปดประตูกวางๆ ใหการจัดตั้งรัฐบาลเพ� อใหไดรัฐบาลที่ดีที่สุดสําหรับ

ประชาชน โดยใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนไปโดยธรรมชาติทางการเมือง 

จนไดรัฐบาลและการเมืองที่มีเสถียรภาพ ดีกวาที่จะเผชิญหนากัน

ตลอด แบบผมไมจับมือกับคุณ ไมคุยกับคุณ แลวก็ระดมนโยบาย นํา

มากองตรงกลางดวยความใจกวาง นโยบายไหนที่ดีที่สุดหยิบออกมา

เพ� อนํามาเปนนโยบายของรัฐบาลใหม เพ� อเรงแกไขปญหาใหพี่นอง

ประชาชน. 

สุวัจน-34 ปบนถนนการเมือง 

มองอดีต-สองปจจุบัน-วิเคราะหอนาคต

สัมภาษณ์
พิเศษพเศษพเศษิ ศษ

หากจะอยูครบเทอมเพ� อแกไขปญหาประเทศ ตองแกไขปญหา

เร� องเสถียรภาพใหได ปญหาเร� องเสถียรภาพเปนเร� องภายใน

ของการบริหารจัดการของรัฐบาล ตองไปดูวาปญหาอยูที่จุด

ไหน แลวไปทําความเขาใจที่จุดนั้น เพราะการที่สภาประชุมไมได 

เสียงไมครบ เปนสิ่งที่ทําใหประชาชนเองก็ไมสบายใจ

ห



ามกลางภาวะเลือดไหลของพรรคพลังประชารัฐ 

หลังสมาชิกหลายคนทยอยลาออกไปอยู่กับพรรค

อื่น แต่การประชุมพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่                   

7 กุมภาพันธ์ กลับมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อย เมื่อ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค แจ้งกับสมาชิกว่าได้นายชาติชาย พยุหนาวี

ชัย อดีตผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  มาเป็นทีมเศรษฐกิจ

ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ชื่อนี้ทางการเมืองอาจไม่คุ้น แต่ในแวดวงการเงิน

รู้จักกันดี เพราะเป็นผู้อำานวยการธนาคารออมสินมาตั้งแต่

ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อเนื่องมาถึงรัฐ                                                        

บาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ยุคเลือกตั้ง 

นายชาติชายเพิ่ ง

จะครบวาระการดำ ารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการธนา 

คารออมสินไปเมื่อวันที่                                          

14 มิถุนายน  2563 ก่อน                                                     

จะไปดำารงตำาแหน่งประ                                                          

ธานกรรมการ และกรรม 

การให้บริษัทเอกชนต่างๆ 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท 

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำา 

กัด (มหาชน) หรือ ORI 

ชื่อเล่นว่า บู๊ เป็นลูกคนที่ 2 จาก 11 คน แต่เป็น

พี่ชายคนโตของครอบครัว มีประสบการณ์ทำางานในวงการ

ด้านการเงินและธนาคารมานานกว่า 30 ปี

ก่อนหน้าจะเป็นผู้อำานวยการธนาคารออมสิน นาย

ชาติชายทำางานที่ธนาคารกสิกรไทยมานานกว่า 30 ปี ตั้ง 

แต่ระดับผู้อำานวยการฝ่ายมาจนถึงรองกรรมการผู้จัดการ 

ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการธนาคารออมสินคน

ที่ 16

นายชาติชายเป็นคนชอบเข้าสังคม และเป็นคนกลุ่ม

แรกๆ ในแวดวงธนาคารที่ไปหัดเล่นกอล์ฟในสมัยนั้น ซึ่ง

นำามาใช้ประโยชน์ในการทำางานได้ และทำาให้เป็นคนมาก

คอนเนกชัน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(BBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท                                                                     

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา 

ลัย

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารและการเงิน                                                                        

อีกหลายใบ อาทิ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหา                                                                         

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พบว่ายังผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิท 

ยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ซึ่ง วตท.รุ่น 22 นี้มีคนดังมากมาย อาทิ นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย

วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร แห่งบริษัทวิชชากร ที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรมโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ระดับประเทศ.

ชื่อ ผักกาดหอม

ประเทศไทยเราได้ชื่อเป็นเมืองพุทธท่ีสำาคัญเมืองหน่ึง ความ

ยั่งยืนในศาสนาพุทธไม่น้อยกว่าประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทุก

ประเทศในโลก

แต่มันก็เป็นเรื่องน่าประหลาดท่ีสุดว่า หลังจากท่ีพุทธศาสนา                                                                                      

พุทธศก ๒๕๐๐ เป็นต้นมา สถานะของศาสนาพุทธในประเทศ 

ไทยเป็นที่น่าหวั่นไหวที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

พูดถึงศีลท่ีพระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติ ๒๒๗ ข้อ (ของสมณะ) 

แม้แต่เพียง “ศีลห้า” ที่พระพุทธองค์ทรงกำาหนดใหฆ้ราวาสได้

นับถือบูชาให้เป็นศรีแก่ตน พระภิกษุยุคปัจจุบัน (หลังพุทธกาล) 

มา พระสงฆ์องคเจ้าปฏิบัติตนเป็น “พระผู้ล้างศาสนาพุทธร้าย

แรงถึงขั้นปาราชิกจนมิอาจจะคิดนับความเลวชั่วร้ายได้ทัน” 

พระผู้ใหญ่ถึงพระเล็กเด็กใหม่ (ระดับเณร) ก็แทบจะไม่เหลือพระ

ดีไว้เฝ้าวัดเสียแล้ว

ที่ร้ายยิ่งกว่านั้น พระผู้ใหญ่ขนาดสมภารเจ้าวัด/พระสงฆ์ผู้

มีสมณศักดิ์สูง มีพระระดับเปรียญสูงสุดถึงเปรียญ ๘ ก็มีมาให้นับ

เข้าแถวได้ไม่สามารถหยุดได้ พระระดับเจ้าคุณก็แทบจะหาไม่พบ 

เพราะมีแต่พระระดับ เจ้าคุณไสย เจ้าคุณเปลือย เจ้าคุณแหก 

(พรรษา) ฯลฯ เอากันเพียงแค่นี้ก็แทบจะกระอักโลหิตแล้วเพราะ

ไปเจอคดีสมภารขายวัด (ก็ยังมี)

กำานันถึกอ่านเรื่องของสงฆ์ไม่ใช่ของตนของพระสงฆ์ องค์

ความรู้ระดับเปรียญ ซึ่งชาวบ้านทีช่ังพระพวกนั้นกล่าวเรียกว่า 

“แพะ” (ไม่ใช่พระ) ชื่อ พระ...เอ้ย...แพะ ๓  ตัวนี้ประจำาอยู่วัด

ไหน กระทำาเหตุใดทีป่าราชิก (โลกวัชชะ) ต้องถูกถอดผ้าเหลือง

ไล่ออกจากวัดนานแล้ว แต ่ “ไอ้เถรปัดตลอด” เหล่านี้มันแขวน 

“ปลัดขิก”  วัดไหนเจ้าอาละวาดวัดสูบทองก็สามารถสูบความระยำา                                                                                        

ไอ้พวกแพะเหล่านี้ ได้ทุกครั้ง คณะพุทธ คณะพัดได้แต่นั่งตา

ปริบๆ น่ีได้ข่าวว่าสามแพะกำาลังถูกแซะให้ลอยแพไปพบสหายชื่อ 

ศรีธนญชัยที่ชายทะเลรออยู่ (ติดกรง)

กำานันถึกอ่านข้อวิจารณ์ของท่านอัตถ์ตั้งแต่ต้นจนจบ  ก็ได้

พบคำาตอบในใจของท่านอัตถ์อย่างกระจ่างแจ้ง ดังน้ันจึงขอให้ท่าน

อัตถ์สรุปธรรมโอวาทของพระเดชพระคุณสมภารวัดธารน้ำาไหล 

เมืองไชยา (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาส) ท่านรจนาไว้

อย่างกระจ่างแจ้งแล้ว

หน้าที่ของสมภารวัดสร้อยทอง (และวัดอื่นๆ ที่ผูกพันอยู่                                                                                 

กับมหาโจรห่มผ้าเหลือง ๓ องค์นี้หรือไม่อย่างไร) ต้องเร่งตรวจ

สอบทรัพย์ท่ีสูญไปน้ันอยู่ท่ีใด หรือใครเป็นผู้ดูแล เงินฝากธนาคาร

ทุกแห่งสมภารต้องตามให้เจอฝากในนามพระอะไร ชื่อในสมุด

5บทความ

วงนี้กระแสดี 

ไม่ใช่พรรคการเมือง 

แต่เป็น “ถ้ำานาคา” ในอุทยานแห่งชาติภู

ลังกา จังหวัดบึงกาฬ 

เห็นท่านผู้ว่าฯ “สนิท ขาวสอาด” เปิดตัวเลขเห็นแล้ว

ขนลุก!

มกราคม-กุมภาพันธ์ ประมาณ ๒ เดือนมีนักท่องเที่ยว

เข้าพื้นที่กว่า ๑.๕ แสนคน 

สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ย้อนไปสมัยก่อนบึงกาฬยังไม่ดัง มีคนมาท่องเท่ียวเพียง

ปีละ ๒ แสนคน

ก็ไม่แปลกใจ นักท่องเที่ยวแห่กันไปจนกลับลงมาไม่ทัน 

กระแส “ถ้ำานาคา” พุ่ง ขณะที่ “ไอ้ไข่เมืองคอน” หลัง

เจอพิษโควิด สถานการณ์ทรงๆ ยังไม่กลับมาพีกเหมือนเคย 

มันสะท้อนให้เห็นครับว่า ประชาชน ต้องการที่พึ่งทาง

ใจใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ 

พรรคการเมืองทำาแบบ “ถ้ำานาคา” หรือ “ไอ้ไข่” ได้

หรือเปล่า เป็นที่พึ่งทั้งทางใจ ทางทรัพย์ ให้ประชาชน ที่

เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ณ เวลานี้ 

หลังจากปล่อยให้วิพากษ์วิจารณ์ร้อยแปดพันเก้า วาน

นี้ (๘ กุมภาพันธ์) “ลุงป้อม” พูดยาวกว่าปกติ 

สรุปใจความได้ว่า 

พลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ

“นายกฯ” ไม่ต้องเข้าพรรค เพราะเป็นแคนดิเดตนา

ยกฯ อยู่แล้ว

ไม่ต้องคุยเพราะรู้กันอยู่ รู้ว่าอย่างไรก็อยู่ ยืนยันว่า

ยังอยู่ด้วยกันและอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่มีอะไรต้องเคลียร์

เพราะอยู่ด้วยกันตลอด อยู่ด้วยกันมา ๕๐ ปีแล้ว

“อนุพงษ์” นั้นน้องผม มหาดไทย เป็นน้องผม แล้วผม

จะไปอยู่ไปแย่งน้องได้อย่างไร

ไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” เลย แต่คุยว่าออกไปแล้วต้อง

สนับสนุนรัฐบาล พูดชัดเจนไม่ต้องห่วงผมพูดอย่างไรก็ต้อง

อย่างนั้น

พปชร.ในกระแส �ถ้ำานาคา��ถ้ำานาคา�

ในภาพรวม “ลุงป้อม” ยืนยันว่า ยังคุมพลังประชารัฐได้

อยู่ ไม่หนีไปไหน 

ดูเหมือน “ลุงป้อม” จะตีกรอบชัดเจนขึ้น 

พลังประชารัฐไม่มีปัญหา

ยังสั่งกลุ่มธรรมนัสได้ พูดอย่างไรก็ต้องอย่างนั้น

ทั้งหมดนี้ จึงดูเหมือน “ลุงป้อม” เป็นศูนย์กลาง

ฝั่ง “ลุงตู่” ไม่ได้พูดเอง แต่ส่งโฆษกรัฐบาลมากระซิบแทน  

...ขณะน้ียังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากเป็นพรรค

ที่สนับสนุนนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ส่วนการเมืองและการเลือกตั้งเป็นเรื่องของอนาคต 

ขณะที่ทุกพรรคก็ต้องแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรคของ

ตัวเอง ทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่ การเลือกตั้งเมื่อมาถึงเป็น

เรื่องของประชาชนและเป็นเรื่องที่นายกฯ ต้องพิจารณาต่อไป...

มีความชัดเจนในความไม่ชัดเจน 

วันนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐ 

เลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องพิจารณาต่อไป 

ถ้าแบบนี้ “ลุงตู่” เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว

สรุปทั้งจากปาก “ลุงตู่-ลุงป้อม” การเมืองไม่มีคำาว่าชัด 

เจนจนกว่าจะชัดเจน

เพราะสถานการณ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

พรรคการเมืองมีขึ้นมีลง 

ดู ประชาธิปัตย์ เป็นตัวอย่าง มีทั้งยุครุ่งเรืองสุดขีด และ

ตกต่ำาเรี่ยดิน 

แต่ก็ดำารงอยู่ เพราะโครงสร้างพรรคมีความชัดเจน 

หลายพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองใหญ่ เป็นพรรค

อันดับหนึ่ง แต่ช่วงการดำารงอยู่นั้นสั้นตามแต่เหตุผลของจุด

กำาเนิด   

เช่น พรรคเสรีมนังคศิลา 

ก่อตั้งปี ๒๔๙๘

ยุบปี ๒๕๐๐ 

มีอายุ ๒ ปี ๘๓ วัน

พรรคเสรีมนังคศิลา เอาชนะการเลือกตั้งในปี ๒๕๐๐ 

แบบถล่มทลาย ได้ ส.ส. ๘๓ คน จากจำานวน ส.ส.ในสภา ๑๖๐ 

คน

แต่เป็นการเลือกต้ังท่ีได้ชื่อว่าสกปรกท่ีสุดในประวัติศาสตร์

เป็นพรรคจากการรัฐประหารและไปเพราะรัฐประหาร

พรรคสามัคคีธรรม เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง 

เมื่อปี ๒๕๓๕  

ก่อตั้งต้นปี ยุบปลายปี 

ถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน

แกนนำารัฐประหาร รสช.

มาถึง พลังประชารัฐ ก่อต้ังข้ึนในปี ๒๕๖๑ ถือว่าเป็นพรรค 

การเมืองที่สนับสนุนนายทหารจากการรัฐประหาร ยาวนานกว่า 

๒ พรรคแรก

แต่จะยาวแค่ไหน ก็อยู่ที่ฝีมือ “ลุงป้อม”  

ส่วน “ลุงตู่” ถือเป็นคนนอก ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค 

ประเมินสถานการณ์ “ลุงป้อม” บอกว่าเลือกตั้งสมัยหน้า 

พลังประชารัฐมาแน่ ได้ ส.ส. ๑๕๐ ที่นั่งนั้น มีความเสี่ยงทำาไม่

ได้ตามที่พูดสูงมาก!

เพราะจะเกิดปรากฏการณ์เบี้ยหัวแตก  

ปัจจุบัน ขาข้างหนึ่งของ “ลุงป้อม” ยังต้องไปยืนที่พรรค 

เศรษฐกิจไทย แล้วไหนจะมีคนตาม “แรมโบ้อีสาน” ไปอีก

เวลานี้ “สามมิตร” เงียบกริบ เป็นความเงียบที่่น่าระแวง

กันอยู่เหมือนกัน 

จะกลับเพื่อไทยหรือเปล่า? 

หรือเพื่อไทยปิดประตูตายไปแล้ว เพราะไม่มีพื้นที่ให้

เบียดเหมือนเคย 

แต่ถ้าวันไหน สามมิตร บอกว่า ขอบคุณ “ลุงป้อม” ที่

กระเตงกันมาร่วม ๔ ปี วันนั้น พลังประชารัฐก็แทบไม่เหลือ

ใคร 

ฉะนั้นการเมืองวันนี้ยังสรุปยาก

ใครอยู่ ใครไป นี่แค่เริ่มต้น 

ธรรมชาติของนักการเมืองที่นั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ จะไม่

หาเรื่องให้ตัวเองสูญเสียอำานาจ เช่น “ธรรมนัส” ที่เดินเกม

พลาด 

หันไปดูพรรคร่วมรัฐบาล “ลุงตู่” เองต้องระวังหลังให้ดี 

ถ้าทำาใจได้ว่า การเมืองคือการประนีประนอมผลประ 

โยชน์ให้ตกแก่ประชาชนมากที่สุด การเมืองที่ว่านี้ก็จะเป็น

เกราะป้องกันในการทำางานการเมือง 

กรณี ๗ รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าประชุมคณะ

รัฐมนตรี เป็นการประท้วง ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระ                                                                              

เพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครง                                                                            

การรถไฟฟ้าสายสีเขียว ของ กทม. เพื่อขยายสัญญาสัมป 

ทานให้ บริษัท BTSC บริษัทในเครือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป    

โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) หรือ BTS ออกไปอีก ๓๐ ปี เพราะ

กระทรวงคมนาคม แสดงความเห็นคัดค้านต่อการขยายสัญ 

ญาสัมปทานมาโดยตลอด 

ถือว่าร้ายแรงในแง่การบริหารราชการแผ่นดิน 

กรณีสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีปัญหาจุกจิกร้อย

แปดพันเก้า มหาดไทยหนุน กทม. รบกับคมนาคม มาต่อเนื่อง 

เรื่องเข้า ครม.เมื่อไหร่ก็มีปัญหาเมื่อนั้น 

ใครบอกว่าเรื่องสภาล่ม จะเป็นเหตุให้ยุบสภาได้ ก็ฟัง

เอาขำาๆ 

แต่ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลคุยกันไม่รู้เรื่อง ยิ่งปลายอายุรัฐ 

บาลแบบนี้ เคยเป็นเหตุให้ยุบสภามาแล้ว

ครับ...การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้น.

ชีวิตหลังตาย

The life of death

เราไม่ ปฏิเสธ ภพหน้า

งานวิจัย ฝรั่ง ได้ฟังมา

ชีวิตเรา เกินกว่า ชีวิตนี้

มีบ่อถ้ำา ลำาแสง ไม่สิ้นสุด

หลังมนุษย์มรณะไปแล้วนี่

กาลเวลา ช้า เร็วไว ก็ไม่มี

เราไปดี ไปชั่วเพราะตัวเรา

ไอ้เถรปัดตลอด

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ไทยโพสต์ ที่รักนับถือยิ่ง

ตื่นมาช่วงตี ๕ ท้องฟ้าสว่างเห็นลายมือมองซ้ำาท้องฟ้าเป็น

ผืนสีฟ้าน้ำาตาลจางๆ อยากจะแลเห็นเม็ดฝนท่ีห่างมาเป็นเดือน แต่                                                                                    

ก็มองไม่เห็นฝนอากาศทำาท่าว่าจะเห็นใจแต่ก็เห็นเฉยๆ ขอวิจารณ์

ข่าวส่งมาให้ดูตามที่ตั้งใจไว้

บังหนังสือพิมพ์มาตรงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับมาพลิกดูหน้า                                                                                    

พิเศษได้เห็นข่าวที่ บ.ก.เปลวเปิดหน้าไว้ว่าจะมี “ภาพประวัติ 

ศาสตร์ ๑๐ รัชกาลทุกวันพิมพ์สี่สีใหเ้พื่อนสมาชิก ทพ.ได้อ่านทุก

วันเว้นวันอาทิตย์ วันนี้รัชกาลที่ ๑ เป็นหน้าต่อ (ตอน ๒) สรุป                                                                            

การสร้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์สำาคัญของ

รัชกาล (เดาว่าน่าจะจบตอนแรก รอพรุ่งน้ีจะอ่านเรื่องราวรัชกาล

ที่ ๒ ซึ่งเดาเอาแต่น่าจะถูก ในทัศนะของกำานันถึก พูดได้คำาเดียว

ว่า “เยี่ยม”

เปิดหน้า ๓ คอลัมน ์“เปลว สีเงิน” หน้า ๓ เขียนถึงรุ้ง ๓ 

กีบ มธ.ที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวไปสอบข้อเขียน  (เฉพาะเรื่อง

นี้) กำานันถึกเป็น บ.ก.นสพ.ที่น่านับถือในน้ำาใจว่า “ด่าเพราะรักไม่

ได้เกลียดโกรธแต่เวทนา” ที่รู้จักการปรับตัวดั่งรู้สำานึกว่า ณ วัน

นี้การศึกษาย่อมสำาคัญต่อชีวิตมากกว่าจะตามก้นพวก “จาน” ทั้ง

หลาย กล้าหาญแผลงฤทธิ์ในศาลใช้วาจาหยาบคายเหมือนมิใช่

คน บังอาจ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” แต่เมื่อสำานึกร้องขอ

เพียงโปรดให้ศาลได้ยกประโยชน์เวลาออกไปสอบนิติศาสตร์ปี                                                                            

สุดท้ายเพื่อจะรับปริญญา ซึ่งศาลอนุญาตไม่ต้องประกันตัวเพิ่ม

เพียงแต่ต้องปฏิบัติตนตามศาลสั่ง และยินดีที่จะ “ติดกำาไลควบ 

คุมตัว”

ผมตั้งใจอ่านข้อเขียนของท่านเปลวที่เขียนสอนและให้อภัย 

ขอให้ปรับตัวใหม่ให้สมกับเป็น “ธรรมศาสตร์เลือดเหลือง-แดง” 

มีภาพรุ้งในรถเก๋ง (หลังออกมาจากคุก) ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ที่มา

อวยพร น่าจะเป็นการตักเตือนด้วยความรัก ภาพรุ้งยกมือไหว้

สันมือบังแต่กำานันถึกเชื่อว่าได้แลเห็น “หยดน้ำาตา” ซึ่งกำานันถึก

ก็เชื่อในใจว่ารุ้งได้คิดและมีสติกลับคืนมาแล้ว เชื่อว่าไม่ใช่น้ำาตา

ของความเสียใจ แต่เป็นน้ำาตาแห่งความสำานึกตนว่าตัวเองทำาใน

สิ่งผิดและ “สำานึก” ได้อย่างแท้จริง กำานันถึกเห็นแล้วยังนึกถึง

ท่านเปลวว่าท่านคือตัวอย่างของ “ผู้ใหญ่ที่ให้อภัยแก่เด็กที่สำานึก

ผิด” และอวยพรให้ได้สิ่งที่หวัง

ทุกคนต้องแก้จากตัวเรา แต่ละคนใช้เมตตาอภัยระงับ ระงับ

โกรธเดือดแค้นชิงชังต่อกัน จากอีกฝ่าย เขาตบมือมาเราไม่ยื่น

ไปตบตาม ก็จะค่อยๆ เลิกราไปเอง เหมือนเอาน้ำาดี ไปไล่น้ำาครำา

บ่อยๆ สุดท้ายน้ำาดี น้ำาครำาคืนสภาพใสเป็นน้ำาเดียวกัน

กำานันถึกขอยกมือสาธุการ “รุ้ง” ที่เธอจะมีสติและการคืน

กลับปรับตัวใหม่ให้เธอสดใส และมุ่งมั่นให้ได้ปริญญานิติศาสตร

บัณฑิตที่เธอหวังและสมหวังกลายเป็นรุ้งคนใหม่ที่มีรอยยิ้มกับ

สมหวัง ไทย...บ้านเกิดเมืองนอนของ  “ไทยเราเดียวกัน” 

ขอวิจารณ์ข่าว ๒ ที่ท่านอัตถ์ บ.ก.คอลัมน์อ่านเอาเรื่องที่

ทีมเศรษฐกิจ พปชร.

ธนาคารจะต้องมีสมุดประจำาตัวที่ฝากในนามคน (ไม่ใช่พระก็ได้) 

ถ้าฝากในชื่อฆราวาส (ก่อนบวช) เจ้าอาวาสวัดก็ไม่สามารถอายัดได้

สรุปกันง่ายๆ ไม่ว่าพระระดับไหน (ลงไปถึงเณร) สิ่งที่ถวาย

มาจากฆราวาส แม้จะเอ่ยนามหน้าซองรับมากับมือก็ต้องเอาไป

เข้าบัญชีวัด (บัญชีกลาง) ให้หมดทุกองค์ ไม่ว่าเณรว่าพระจะเบิก

เงินวัดใช้ก็ต้องไม่เกินกฎมหาสมณะ คือ กฎห้ามของพระพุทธ

องค์ พระทุกรูปไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหน (มีบ้านให้เช่า/มีที่ดิน/ต้อง

มีทรัพย์คงไม่เกิน ๕ กหาปณะติดตัว ภิกษุคือผู้ขอ และรับได้ไม่

เกิน ๕ กหาปณะ รถเก๋ง ควายราคา ๑๐ ล้านก็ต้องใช้กฎนี้ สึก

เมื่อไรก็ไม่มีโอกาสขับออกไปชมวิวนอกวัด ถ้าใครเสนอกฎหมาย

รัฐธรรมนูญย้ำาๆ เรื่องเงินพระเข้ามาทรัพย์สินเข้ามา สึกเมื่อไหร่

เอาออกไปได้หมดผิดกฎสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชก็ต้องอยู่ใต้กฎ

นี้ ใครฝืนขอให้ “พี่ศรี” จัดการได้ทันทีจะกลับไปอยู่บ้าน หรือจะ

เข้าคุกเลือกเอา

ขอบพระคุณทั้งสอง บ.ก.ที่กรุณาอนุญาตให้วิจารณ์.

กำานันถึก

 

เรื่องทิดปอง กับทิดไพรวัลย์ จบไปแล้วครับ จบทั้งชีวิต

ทางโลกและทางธรรม หมดความน่าเชื่อถือเสียสิ้น ใครที่ยังซูฮก 

แสดงว่าคนคนนั้นมีภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมต่ำาเอามากๆ ก็เลิกพูด

ถึง ๒ ทิดไปได้เลยครับ เว้นว่าหลังจากนี้จะเป็นคดีความ เพราะ

กรรมเก่าที่สร้างไว้ ก็ต้องนำาเสนอในฐานะที่เป็นข่าวสาร เอาไว้

สอนใจคนรุ่นหลัง

ส่วนเรื่องแกนนำาสามนิ้ว โดยเฉพาะ “รุ้ง” อย่าเชื่อในสิ่งท่ี

เห็นครับ เพราะของจริงคือเด็กพวกน้ีพร้อมท่ีจะกลับมาป่วนตลอด

เวลา แค่รอโอกาสเท่านั้นเอง.

พนัน

 * ขนาดอายุสิบสี่สิบห้า

เคยบ้าพนันอย่างหนัก

ใครจะแทงใครจะยัก

คึกคักก็เรื่องของใคร

 * เราเจ้ามือไฮโล

เขย่าเต๋าไชโยทุกสมัย

ขอได้เบี้ยมากมากรวยไว

ได้เบี้ยทุกอาทิตย์เพิ่มพูน

 * กินเงินลูกค้าทั้งวง

ยืนยงอยู่ได้ไม่สูญ

เจ้ามือกินสบายจำารูญ

บวกลบคูณหารได้ลูกเดียว

 * ภายหลังรู้เย็นในจิต

เปรียบเทียบกับพิษพนันเสียว

หลงพนันใจลึกร้อนเชียว

แค่หนูเล็กเหี่ยวร้อนไฟน่ากลัวฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ช่

ท่



ายใต้ความกดดันของสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา 

ส่งผลให้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับ

ผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ

อุตสาหกรรมหลักของโลกอย่าง “รถยนต์” ที่ใช่ว่าก่อนหน้า

นี้จะได้รับความนิยมและสร้างเม็ดเงินมากมาย เมื่อเกิดวิกฤต

แล้วจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหา ไม่ใช่เลย เนื่องจากเมื่อขนาด

ของอุตสาหกรรมใหญ่มากเท่าไหร่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะ

ขยายวงกว้างเท่านั้น และจากเหตุการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมาก็

ทำาให้อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

โดย นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้ออกมากล่าว

ว่า ปี 2564 ถือเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจและสังคมไทยเผชิญความ

ท้าทายจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยส่งผลต่อเนื่องมาถึงยอด

ขายของโตโยต้าในปี 64 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 239,723 คัน หรือ

ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเกิดปัญหาการ

ขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต เช่น ปัญหาชิปขาดตลาด ด้วยเหตุ

นี้ยอดขายรวมภายในประเทศจึงอยู่ที่ราว 759,119 คัน หรือลด

ลง 4.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งหากว่ากันตามตรงถือว่าต่ำา

กว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็อยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์

กำาลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะคลี่คลาย

ขณะที่ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2565 

ยังเป็นไปได้ว่าโควิด-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แต่อย่างไรก็ดีก็คาดการณ์ว่า

อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างค่อย

เป็นค่อยไป พร้อมๆ กับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งหมด นอกจากนี้ประชาชนเองก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กับสถานการณ์ โรคโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว ส่วน

ปัญหาชิ้นส่วนการผลิตขาดตลาดก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงเช่น

กัน ซึ่งคาดหวังว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะกลับคืนสู่สภาวะ

ปกติ

ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ แสดงถึงความชัดเจนว่าอุตสาห

กรรมใหญ่ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ยังได้

รับผลกระทบ และยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจเช่น

กัน แต่ขณะเดียวกันนั้นในช่วงที่เกิดความกังวลดังกล่าวก็ยัง

ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคการผลิตจะมีโอกาสได้ปรับตัวให้ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงยังสามารถ

ดำาเนินงานไปในแนวทางใหม่ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ

ปรับตัวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ซึ่งในส่วนของโตโยต้าเองก็มีความชัดเจนเรื่องนี้มาโดย

ตลอด และอาศัยความผันผวนทางเศรษฐกิจนี้เสนอเรื่องราว

ใหม่ๆ ให้กับสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นกลางทาง

คาร์บอนให้สำาเร็จภายในปี 2593 และเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2564 

นายอากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ 

คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศไว้ว่า โตโยต้ามีกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็น 

กลางทางคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลยุทธ์ด้านยานยนต์

ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ โดยจะผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าพลังงาน

แบตเตอรี่ครบทั้ง 30 รุ่นภายในปี 2573 ซึ่งทุ่มเงินลงทุน 1.2 

ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ โดยที่

เงิน 0.6 ล้านล้านบาทนั้นเป็นการลงทุนด้านแบตเตอรี่ และยัง

ลงทุนอีก 1.2 ล้านล้านบาท สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์

เชื้อเพลิง

“เรายังเชื่อมั่นว่าหากเราสร้างความเป็นกลางทางคาร์ 

บอนได้สำาเร็จ ก็แปลว่าเราได้สร้างโลกใบที่ทุกคนอาศัยอยู่นั้น

ให้สามารถดำาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข เราอยากมีส่วน

ช่วยสร้างโลกแบบนั้นให้เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามเราอาศัยอยู่

บนโลกที่มีความแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งยังอยู่ในยุคสมัยที่

คาดเดาอนาคตได้ยาก ดังนั้นการตอบโจทย์ความต้องการของ

ทุกคนให้ได้อย่างครบถ้วนด้วยตัวเลือกที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้น

จึงไม่ใช่เรื่องง่าย โตโยต้าจึงมุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อนำาเสนอ

ตัวเลือกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าทั่วโลก” 

จากปัญหาเศรษฐกิจนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้กลุ่มอุตสาห 

กรรมจะใหญ่หรือเป็นที่นิยมแค่ไหนก็สามารถได้รับผลกระทบ

เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมี โอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นช่องทางใน

การปรับตัวให้สามารถเดินหน้าได้ต่อ และเป็นอีกเครื่องมือที่

จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ รวมทั้ง

ยังหวังผลการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคตอีกด้วย.  

 วงนี้ดูเหมือนจะมีกระแสรายวันกรณีมีนักการเมือง

ย้ายพรรคกันเป็นว่าเล่น แต่ดูเหมือนว่า อธิรัฐ รัตน

เศรษฐ รมช.คมนาคมยังเหนียวแน่นในฐานะสมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงลงพื้น

ที่บ้านเกิดตามปกติที่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เรียกได้ว่า

ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนไม่มีขาดตกบกพร่อง โดยการลงพื้น

ที่ครั้งนี้เพื่อเยี่ยมและให้กำาลังใจ                                                

ประชาชน พร้อมมอบสิ่งของจำา 

เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

จำานวน 900 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้

ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง 

ในพื้นที่เทศบาลตำาบลวังหิน โดย

มอบตามจุดต่างๆ พอเห็นแบบนี้ก็

ไม่ต้องแปลกใจว่าทำาไมครอบครัว

รัตนเศรษฐถึงเป็นที่รักของคนใน

พื้นที่โคราช เพราะดูแลใกล้ชิดพ่อ

แม่พี่น้องประชาชนนั่นเอง. 
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โชว์ โอกาสปรับตัวกลางวิกฤต

ลงพื้นที่ ไม่ขาด

เศรษฐกิจ

ช่

ภ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

เอกชนลุ้น‘ส่งออก’Q1โตแกร่ง
อ้อนรัฐช่วยตรึงดีเซล/คุมค่าน้ำา-ไฟฟ้า

ไทยโพสต์ • ยังแกร่ง! “เอกชน” ลุ้นไตรมาส 1/65 ส่งออกโตกระฉูด 

5% คงเป้าหมายทั้งปีโตเต็มสูบ 5-8% จับตาราคาพลังงานพุ่ง หวั่น

กระทุ้งต้นทุนขนส่งทะยาน ดันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขยับ อ้อนรัฐ

ตรึงดีเซล พร้อมขอคุมค่าน้ำา-ไฟฟ้า

นายชัยชาญ เจริญสุข ประ 

ธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่ง

ออก กล่าวว่า มั่นใจว่าภาพรวมการ

ส่งออกของไทยในไตรมาส 1/2565 

จะขยายตัวได้ที่ระดับ 5% และ

คงคาดการณ์ตัวเลขการส่งออก

ของไทยในปีนี้ที่ระดับ 5-8% จาก

ปี 2564 ที่มีมูลค่า 271,314 ล้าน

ดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกในเดือน                                                 

ม.ค.2565 ยังเติบโตได้อย่างแข็ง 

แกร่ง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการส่ง

ออกราว 22,000 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ หากการส่งออก

ขยายตัวที่ระดับ 5% จะมีมูลค่า

ประมาณ 284,880 ล้านดอลลาร์ 

หรือมียอดส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 

23,740 ดอลลาร์ แต่หากการส่ง

ออกขยายตัวได้สูงถึง 8% จะมี

มูลค่าประมาณ 293,020 ล้าน

ดอลลาร์ หรือมียอดส่งออกเฉลี่ย

เดือนละ 24,418 ดอลลาร์

โดยปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจ

มีผลต่อภาพรวมการส่งออกในปีนี้

ได้แก่ 1.ราคาพลังงานทรงตัวใน                

ระดับสูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต                            

สินค้าเกือบทุกประเภทรวมถึง

ต้นทุนการขนส่งที่ ต้องปรับตัว

สูงขึ้นตามกลไกราคาพลังงานใน

ตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นหลาย

เท่าตัวทั่วโลก 2.แรงงานในภาคการ 

ผลิตขาดแคลนต่อเนื่อง ประกอบ

กับต้นทุนการจ้างงานปรับตัวสูงขึ้น 

กระทบการผลิตเพื่อการส่งออกที่

กำาลังฟื้นตัว 3.ปัญหาความหนาแน่น 

ภายในท่าเรือประเทศปลายทาง 

ทำาให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการ

ขนถ่ายสินค้า 4.ปัญหาวัตถุดิบขาด

แคลนและราคาผันผวน และ 5.ยัง                                                   

คงต้องติดตามและประเมินสถาน 

การณ์ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย 

BA.2 ซึ่งกำาลังแพร่ระบาดอย่าง

รวดเร็วในหลายประเทศ

นายชัยชาญกล่ าวอี กว่ า 

สรท .มีข้อ เสนอแนะต่อภาครัฐ 

โดยอยากขอให้ภาครัฐตรึงราคา

พลังงาน โดยเฉพาะน้ำามันดีเซล

ไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เนื่องจาก

ต้นทุนพลังงานคิดเป็นต้นทุนที่

สำาคัญในการผลิต ราว 2-10% หาก

ราคาพลังงานมีการปรับตัวสูงเกิน

ไปจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนภาค

การผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นโดยตรง รวมถึงขอให้ภาค

ส่วนต่างราคาเป็นหลัก จึงต้องหากลยุทธ์ทุกรูปแบบที่จะทำาให้ราคา

หุ้นเกิดความผันผวนขึ้นๆ ลงๆ อยู่ที่ใครจะคิดว่าจุดไหนเป็นจุดที่

ควรซื้อหรือขาย หากซื้อขายผิดจังหวะก็ต้องยอมรับกับผลขาดทุน

ที่เกิดขึ้น ก็มีทางออกในการแก้ตัวคือการเล่นรอบใหม่ต่อไป โชค

ดีมีจังหวะดีก็อาจแก้ตัวได้ แต่โชคร้ายคิดผิดจังหวะไปเรื่อยๆ เล่น

กี่รอบก็ขาดทุนได้เช่นกัน จึงเป็นความเสี่ยงในการเล่นเก็งกำาไรทุก

วัน นี่คือความคิดที่แตกต่างกับนักลงทุนที่เน้นพิจารณาดูด้านปัจจัย

ทางพื้นฐาน คงจะพูดได้แค่ว่าใครชอบอย่างไหนก็ทำากันไป ส่วน

ผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็ต้องดูผลจริงที่เกิดขึ้น

ดูจากตลาดปัจจุบัน หากดูแค่ตัวเลขดัชนีตลาดก็คงจะมอง

ออกว่าดัชนีกำาลังค่อยๆ ไต่สูงขึ้น ล่าสุดวานนี้ (8 ก.พ.65) ดัชนี

ปรับขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,684.23 จุดแล้ว มาถึงระดับนี้คงไม่มอง

ตัวเลข 1,650 จุดอีก ส่วนมากคงจะมองต่อไปว่าจะขึ้นไปถึงระดับ 

1,700 จุดได้เมื่อไหร่มากกว่า เพราะเหลือระยะทางอีกแค่ 16 จุด

ก็จะทดสอบ 1,700 จุดแล้ว คงคิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อม แต่เมื่อดูการ

ลงทุนของนักลงทุนในตลาดค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดไปด้วยแรงดัน

ของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง วานนี้ซื้อมากถึง 6,675.39 ล้านบาท 

นับรวมถึงวานนี้ต่างชาติซื้อไปกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทแล้ว งานนี้

คงจะมองกันว่าเป็นการวัดใจหรือวัดกำาลังเงิน ใครมีเงินมีกำาลังใจก็

คงจะซื้อต่อไป เพราะปัจจัยแวดล้อมดูจะเอื้อมากขึ้น

เมื่อมาดูกลุ่มหุ้นที่น่ามอง พบว่าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจฟื้นตัวมากขึ้น จึงน่ามองที่ MJD, SENA และ J กลุ่มวัสดุ

ก่อสร้างงานก่อสร้างยังมีมาก ทำาให้ต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างมาก 

น่ามองที่ SKN, STECH และ TASCO กลุ่มพลังงานพบว่าราคา

น้ำามันยังคงเป็นตัวหนุน

กำาไรของธุรกิจอย่างมาก 

จึงน่ามองที่ DEMCO, 

LANNA และ BPP กลุ่ม

ไฟแนนซ์ดูจากตลาดกลับ

มามีวอลุ่มหนาและคึกคัก 

ธุรกิจจะมีผลประกอบการ

ดี น่ามองที่ BYD, CGH 

และ FSS ส่วนหุ้นรายตัว

น่ามองที่ TISCO, SAT 

และ SVOA เป็นต้น

มองนักลงทุนต่าง

ชาติโหมซื้อแบบไม่ถอย 

แสดงว่ายังมี เงินตุนอยู่

มาก ทำาให้ตลาดยังมีแนว

โน้มดีต่อไปได้.

วัดใจหรือวัดกำาลังเงิน

ตลาดหุ้นในสภาวะปัจจุบัน ดูมีความชัดเจนมากว่ามีความ

คิดที่ต่างกัน 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกที่ขายหุ้นอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวไม่

ว่าจะคิดด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกก็ตาม ในขณะที่ฝ่ายซื้อก็ต้องมี

เหตุผลมากพอทำาให้กล้าเข้ามาซื้อ นี่คือตลาดที่สมบูรณ์และมีเสน่ห์ 

เนื่องจากการมี 2 ฝ่ายทำาให้ตลาดมีสภาพคล่องดีมาก ส่วนฝ่ายไหน

จะดูดีมีความได้เปรียบก็ต้องคิดและตามดูกันต่อไป เพราะตลาด

หุ้นหากมองด้วยหลักการที่ใช้เหตุผลแท้จริงในการลงทุนคงจะไม่

กังวลกับเรื่องเวลามากนัก หมายความว่านักลงทุนจริงๆ สามารถ

ถือลงทุนระยะยาวได้ เพราะเป้าหมายหลักในการลงทุนไม่ใช่ส่วน

ต่างของราคาหุ้น แต่อยู่ที่ผลตอบแทนจากเงินปันผล อย่างไรก็ตาม

ก็คงไม่ได้จำากัดว่าจะต้องมองข้ามผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา 

เพียงมองเป็นผลพลอยได้ ต่างกับนักเก็งกำาไรที่จะเน้นหากำาไรจาก

รัฐช่วยควบคุมต้นทุนภาคการผลิต

ตลอดโซ่อุปทาน อื่น อาทิ ค่าน้ำา ค่า

ไฟ วัตถุดิบขั้นกลางสำาหรับการผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภค และขอให้ภาค

รัฐพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้น

ต่ำาโดยอ้างอิงจากปัจจัยการปรับขึ้น

ตามอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก รวมทั้ง

ขอให้พิจารณาปรับขึ้นแบบค่อยเป็น

ค่อยไป เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบ

การมีต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างสูง.

ชัยชาญ เจริญสุข

พลังงานจ่อลุยไฟฟ้าชุมชนเฟส 2

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้

ลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ระยะที่ 1 (โครงการนำาร่อง) 150 เมกะวัตต์ ที่มีผู้ได้รับการคัด

เลือกดำาเนินโครงการทั้งสิ้น 43 ราย ซึ่งพบว่ามีความพร้อม

ในการดำาเนินงานตามแผน ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเดินหน้าโครงการในระยะที่ 2 โดย

กำาหนดที่จะรับซื้อ 400 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะมีการกำาหนด

หลักเกณฑ์แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนจะมีการเปิด

รับซื้อไฟฟ้าได้ในปลายปีนี้หรือต้นปี 2566 ต้องเดินตามหลัก

เกณฑ์และประกาศโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ต่อไป 

อีอีผนึก CW รุกธุรกิจกัญชงดันรายได้ โต

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีเทอ 

เนิล เอนเนอยี หรือ EE เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท แคนนาบิซ เวย์ 

จำากัด (CW) พัฒนาและปลูกกัญชงจำานวน 25,000 ต้น ที่ อ.วิหารแดง 

จ.สระบุรี บนพื้นที่กว่า 36 ไร่ เพื่อส่งมอบลูกค้าสำาหรับผลิตสาร CBD 

ได้ภายในเดือน มี.ค.2565 นี้ ส่งผลให้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

นำาร่อง ดังนั้นจึงมองหาและศึกษาโครงการใหม่ๆ ตามแผนเข้าลงทุน

เพิ่มเติมในโครงการกัญชงที่มีศักยภาพ เพื่อเร่งสร้างปริมาณซัพพลาย

ให้ได้มากตามความต้องการตลาดหรือกลุ่มลูกค้า แน่นอนว่าจะนำามา

ซึ่งรายได้อย่างเพิ่มพูนให้กับบริษัท EE ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ 

CW ยังเตรียมสร้างร้านกาแฟกัญชงต้นแบบ 100 สาขา และมีแผน

เปิดขายแฟรนไชส์ 1,000 สาขาทั่วประเทศ หนุนรายได้ให้กลุ่มบริษัท 

EE ชนิดครบวงจร

เนื้อหมูราคาลงต่อเนื่อง-ไก่ทรงตัว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยภายหลังการประชุมคณะทำางานกำากับติดตามสถานการณ์

ราคาสินค้าแก้ ไขปัญหาและดำาเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำา

ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือวอร์รูม ว่า จากการติดตาม

สถานการณ์ราคาสินค้าที่เฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบ

ว่ามีราคาทรงตัว และบางชนิดเริ่มปรับลดลง โดยเฉพาะเนื้อ

หมู ราคาลดลงค่อนข้างชัดเจน โดยราคาจำาหน่ายหมูเนื้อแดง 

ส่วนสะโพก ไหล่ ไม่รวมหมูเนื้อแดงปรุงแต่ง อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) 

ละ 164-170 บาท ลดจากสัปดาห์ที่แล้ว (วันที่ 30 ม.ค.) ที่ราคา

เฉลี่ยทั้งประเทศ กก.ละ 187 บาท และตอนนี้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

กก.ละ 175 บาท สำาหรับเนื้อไก่ ราคาเริ่มทรงตัวเมื่อเทียบกับ

สัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าแนวโน้มราคาจะยังทรงตัวต่อไป เพราะ

ต้นทุนอื่นๆ ยังคงที่

ยกระดับ 3 อุตฯ ดันไทยสู่ฮับการแพทย์

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ชี้

ว่าการยกระดับ 3 อุตสาหกรรมการแพทย์สำาคัญ ได้แก่ อุตสาห 

กรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) อุตสาหกรรมเครื่องมือ

และอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

จะช่วยหนุนไทยสู่เป้าหมายการเป็น Medical Hub และช่วย

สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 8 แสนล้านบาทต่อปีในปี 2027 จาก

ปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณกว่า 2 แสนล้านบาท ด้วยเพราะเป็น                                                                            

เทรนด์ โลกที่จะเติบโตสูง คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.5 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2027.
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ทช.ผุดสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
บางเขน • นายอภิรัฐ ไชยวงศ์

น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

(ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้

ดำาเนินการสำารวจออกแบบโครง                                         

การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ

สงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์                                                    

จ.สงขลา ถึง ต.จองถนน อ.เขาชัย 

สน จ.พัทลุงแล้วเสร็จ และได้ผ่าน

การพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะ

กรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา

รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวด 

ล้อม (คชก.) ของสำานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่

ระหว่างการขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี (ครม.) และในปี 

2566 ได้จัดทำาคำาขอภายในกรอบ

วงเงินงบประมาณ เพื่อเตรียมเสนอ

ของบประมาณ จำานวน 4,841 ล้าน

บาท โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบ

จากงบประมาณประจำาปี ทั้งนี้คาด

ว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้าง

ประมาณปี 2566 และคาดว่าจะ

ดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่ง

จะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 

2569 ต่อไป เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่ม

ศักยภาพในการเดินทางเชื่ อม

ระหว่าง จ.พัทลุง กับ จ.สงขลา.

เพลินจิต • CRC กางแผน 5 ปี 

ทุ่มเงินแสนล้าน ลุยขยายธุรกิจ 

มองบวกเศรษฐกิจไทย-โลกเริ่ม

ฟื้นตัว จ่อลุยธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ

สุขภาพ

นายญนน์ โภคทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 

หรือ CRC เปิดเผยว่า แนวทาง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทยังคง

มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย

แผนเบื้องต้นภายในระยะเวลา 5 

ปีนับจากนี้ (2565-2569) บริษัท

เตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณ 

1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการ

ขยายธุรกิจทั้งในรูปแบบออฟไลน์

และออนไลน์ อาทิ การขยาย

สาขาในไทยและต่างประเทศ 

รวมถึงพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม

ต่างๆ เพื่อผลักดันรายได้เติบโต 

2.5 เท่า ขณะที่ EBITDA ตั้งเป้า

เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า และ Market 

Cap เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าอีกด้วย

สำาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยและทั่วโลก มอง

ว่าในประเทศขนาดใหญ่หรือกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มกลับมา

มีการเติบโตอีกครั้ง มีการปรับ

เปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อทำาให้การ

บริโภคกลับมาขยายตัว โดยกำาลัง

ซื้อของไทยเองก็เริ่มมีสัญญาณ

บวกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้อง

ยอมรับว่าประชาชนระดับล่างได้

รับผลกระทบค่อนข้างหนัก ไม่ว่า

จะเป็นผลมาจากโควิด-19 รวม

ถึงอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้า

ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส่ วนมาตรการช้อปดีมี

คืนช่วงที่ผ่านมามองว่ากระตุ้น

การใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดย

เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคระดับบนที่

ยังมีกำาลังซื้อดีอยู่ ขณะที่ราคา

สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ทาง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็ได้ร่วมมือ

กันตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของประชาชน คาดว่า

อาจจะต้องตรึงราคาสินค้าตลอด

ไตรมาส 1 ของปี 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทยัง

มองหาโอกาสในการขยายกลุ่ม

ธุรกิจเข้ามาเสริมแกร่ง จาก

ปัจจุบันมีธุรกิจอาหาร ธุรกิจแฟ 

ชั่น ฮาร์ดไลน์ และพร็อพเพอร์ตี้                                         

ขณะนี้ กำ าลั งศึกษาที่ จะขยาย

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเข้า

มาเพิ่มอีกด้วย.

CRCเตรียมเทแสนล้าน

สยายปีกธุรกิจเต็มสูบ!

84,621.58

8/2/65

1,684.23
+6.99

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,642.28 9,841.40 -4,199.12
 7,817.50 6,928.47 889.03
 43,179.15 36,503.76 6,675.39
 27,982.65 31,347.95 -3,365.31

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.53 33.25
ยูโร 36.98 37.98
ปอนดสเตอรลิง 43.66 44.86
เยน (100 เยน) 27.97 28.79
หยวนจีน 4.87 5.27
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘WHAUP’ทุ่มหมื่นล.

ลงทุน5ปีดันรายได้

พุ่งกระฉูดเป็น2เท่า
ไทยโพสต์ • WHAUP อัดแผน

ลงทุน 5 ปี 10,000 ล้านบาท ดึง

เทคโนโลยีทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 

พร้อมมองโอกาส M&A คาดการณ์

รายได้รวมแตะระดับ 6,000 ล้าน

บาทในปี 2569 หรือ 2 เท่าจากปี 

2564

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์                                           

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ 

พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

WHAUP เปิดเผยถึงแผนดำาเนิน

งานทางธุรกิจว่า บริษัทตั้งงบลง 

ทุน 5 ปี (2565-2569) ที่ 10,000 

ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะใช้

เงินลงทุนประมาณ 2,700 ล้าน

บาท ซึ่งยังไม่รวมการลงทุนใน

ต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษา

ความเป็นไปได้ อาทิ การลงทุนใน

โครงการใหม่ และการซื้อกิจการ 

(M&A) ซึ่งคาดการณ์รายได้รวม

และส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนิน

งานปกติแตะระดับ 6,000 ล้าน

บาทในปี 2569 หรือ 2 เท่าจาก

ปี 2564 

โดยบริษัทยังเร่งขับเคลื่อน

ธุรกิจสาธารณูปโภค ที่เป็นหนึ่งใน

ธุรกิจสำาคัญ โดยในปีนี้ตั้งเป้ายอด

การจำาหน่ายและบริหารจัดการน้ำา

ทั้งในประเทศ 128 ล้านลูกบาศก์

เมตร และต่างประเทศ 25 ล้าน

ลูกบาศก์ เมตรจากธุรกิจน้ำ า ใน

ประเทศเวียดนาม ด้วยแนวโน้ม

การเติบโตของลูกค้าเดิมและลูกค้า

ใหม่ ผนวกกับการขยายฐานลูกค้า

ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของ 

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ขณะที่ด้านธุรกิจด้านพลัง                                                    

งาน ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าเพิ่ม

กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน

การถือหุ้นแตะ 700 เมกะวัตต์ 

จากปีก่อนที่มียอดกำาลังการผลิต

สะสม 642 เมกะวัตต์ ด้วยการ

เดินหน้าขยายพอร์ตพลั งงาน

หมุนเวียน ทั้งโครงการไฟฟ้าพลัง 

งานแสงอาทิตย์และโครงการโรง

ไฟฟ้าขยะ โดยตั้งเป้ายอดเซ็น

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์สะสมเพิ่มเป็น 150 

เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่มียอดเซ็น

สัญญาสะสม 92 เมกะวัตต์

“บริษัทยังคงมุ่งมั่นแสวงหา

โอกาสในการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

โครงการใหม่ๆ การเข้าซื้อกิจการ 

การร่วมทุน ซึ่งเป็นการตอกย้ำา

ถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทาง

ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่าง

ประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

นวัตกรรมโซลูชั่นทั้งด้านพลังงาน

ทดแทนและสาธารณูปโภคใน

ระยะยาว” นายนิพนธ์กล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

มันในเลือด และประวัติการสูบบุหรี่ เป็นต้น จากสถิติ

พบว่า ยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อ โอกาสเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่มีปัจจัย 

เสี่ยงใดๆ

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลชั้นนำาหลายแห่งใน

ประเทศไทยเริ่มนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการช่วยประเมิน

ความเสี่ยงให้แม่นยำาขึ้นเข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กัน 

อาทิ “High Sensitivity Troponin-I (hsTni)” การตรวจ

เจาะเลือดแบบ High Sensitivity Troponin-I มีความไว

และแม่นยำามากขึ้นเรื่อยๆ สามารถตรวจได้แม้กระทั่ง

ในบุคคลทั่วไปที่ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆ โดยมี

โอกาสตรวจพบค่าโทรโปนินไอ ในคนทั่วไปที่ไม่ได้มี

จับมือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำากัด 

(มหาชน) และ พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม ร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพ 

เน้นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้าน

กฎหมายที่สามารถนำาไปพัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์ รวมถึงแลกเปลี่ยนการ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะทางวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนหรือสถาบัน

การศึกษากลุ่มเป้าหมาย และร่วมกันจัดทำาโครงการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายสู่

สังคม เมื่อวันก่อน

Green Digital Library 

รัชชานนท์ ชูชาติ ผู้จัดการเขต โลตัส และ วรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลูกค้าและประชาชนดาวน์ โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันห้องสมุด

กรีนดิจิทัล (Green Digital Library) แหล่งข้อมูลข่าวสาร หนังสือ นิตยสาร หนังสือเสียง 

วิดีโอ พอดแคสต์ และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูป

แบบดิจิทัล ที่โลตัส สาขาลาดพร้าว เสริมสร้างให้คนไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุก

เวลา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม และสามารถนำาความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ห้องสมุดกรีนดิจิทัลสามารถ

เข้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ iOS

ดูหนังแบบ Outdoor Cinema 

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) และ บุญชัย อัศวฤทธิพรหม์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท ซัน

โทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดงาน “Cinema In The City : The City 

Backyard” ดูหนังแบบ Outdoor Cinema ที่ยกคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมาให้คุณเสพความชิลถึงใจ

กลางเมือง มีภาพยนตร์ให้เลือกชมฟรี 3 เรื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดย

มี ฮิโรยูกิ คาวากุจิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ ซันโทรี่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่ม

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด ร่วมงานด้วย ณ ลานพาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

‘วัฒนา คอนเนค ธิงค์ เลิฟ’ 

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา (ส.ว.ว.) จัด

งาน “วัฒนา คอนเนค ธิงค์ เลิฟ” (Wattana Connect Think Love) ต้อนรับวัน

วาเลนไทน์ พบครั้งแรกของงานแฟร์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมมอบความ

รักผ่านร้านค้าของศิษย์เก่าและปัจจุบันโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัยกว่า 50 แบรนด์ อาทิ เสื้อผ้า 

กระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม ของตกแต่งบ้าน 

พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อหารายได้สมทบ

ทุนเพื่อสาธารณกุศล ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 11-

14 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณควอเทียร์ อเวนิว 

ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ นอกจากนั้น

มีการเสวนาให้ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และอบ 

อวลไปด้วยความรัก ผ่านการแสดงดนตรีหลาก

หลายสไตล์ ทั้งวงออร์เคสตรา วงดนตรีแจ๊ส 

จากนักร้องศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง และปิดท้ายด้วยคาราโอเกะที่ทุกคนชื่นชอบ โดยแต่ละ

วันจะมีธีมเพลงที่แตกต่างกันไป ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน

ปัญญ์ปุริ (PANPURI) 

Holistic wellness lifestyle 

มอบประสบการณ์ความหอม

ครั้งใหม่กับกลิ่นจากดอกพี

โอนี ราชาดอกไม้แห่งเอเชีย

กับเครื่องหอมคอลเลกชัน

ล่าสุด Voyage of Curiosities 

A Peony By Any Other 

Name ดอกพีโอนี เป็นหนึ่งใน

ดอกไม้ที่มีความสำาคัญอย่างมากในวัฒนธรรม

นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามักมีความสับสน

เกี่ยวกับไขมันและคอเลสเตอรอลที่ส่งผลต่อ

สุขภาพหัวใจ แต่ล่าสุด ข้อมูลของสมาคม

โรคหัวใจในอเมริกัน American Heart Association 

ระบุว่า การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงจะ

เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณ ซึ่งจะเพิ่มความ

เสี่ยงต่ออาการหัวใจวายและเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้

อาหารประเภทใดที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อแดง 

ไก่กับหนัง เนยและชีส ฉะนั้นเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดี 

าถามถึงคำาจำากัดความของเดือน

กุมภาพันธ์ ..แน่นอน!! มากกว่า 

90% ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกัน

ว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เพราะมีวันที่ 14 

กุมภา. วันวาเลนไทน์ เป็นเทศกาลให้เฉลิม

ฉลองกันมาอย่างต่อเนื่อง

แล้ว?!! ทำาไมมนุษย์ป้าบอกเป็น

โศกนาฏกรรม

นั่นมีเหตุผลจากข่าวดังลุ้นไปทั่วโลก

กับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยโมร็อกโก

ที่พยายามช่วยเหลือ “เด็กชายรายาน” วัย 5 

ขวบ ที่พลัดตกบ่อแคบลึก 32 เมตร ตั้งแต่

วันอังคารที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมานั่นแหละ 

ทำาให้มนุษย์ป้าหวนย้อนนึกไปถึง

เหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้ในบ้านเรา เมื่อวันที่ 

3 ก.พ.2528 มันคือเรื่องราวของ “เด็กหญิง

สร้อยเพชร” วัยเพียง 16 เดือน ที่พลัดตกลง

ไปในรูเสาเข็มที่มีความกว้างเพียง 20 ซม. 

ในไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

ที่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต

ชะตากรรมของเด็กทั้ง 2 คนในเดือน

กุมภาพันธ์ จบลงแบบเดียวกันคือ สามารถ

กู้ได้แต่ร่างที่ ไร้วิญญาณ รวมทั้งต้องใช้เวลา

ในการปฏิบัติการอยู่ 4 วันเหมือนๆ กัน

ไม่ได้มาชวนเล่าเรื่องสายมู ..แต่

เพราะรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็กชายรายาน ที่

ระบุว่าคนทั้งประเทศของเขาส่งกำาลังใจขอให้

ช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้ได้นั้น ทำาให้มนุษย์ป้า

อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงเด็กตัวน้อยอย่างสร้อย

เพชร ซึ่งตอนนั้น คนไทยทั้งชาติก็ส่งใจขอ

ให้ช่วยสร้อยเพชรขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

เช่นกัน 

ภาพและข่าวที่มีการหย่อนขวดนม

ชงลงไปให้เด็กหญิงในรูเสาเข็ม ยังคงสร้าง

ความรู้สึกสะเทือนใจอยู่ทุกวันนี้ เพราะไม่มี

ใครรู้ว่าวัยไร้เดียงสาอย่างสร้อยเพชรนั้นจะ

รู้จักการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าที่ผู้ ใหญ่ข้าง

บนพยายามส่งต่อและสื่อให้หรือเปล่า

เรียกว่าเหลือเชื่อนะคะ ที่เรื่องทำานอง

เดียวกันนี้จะเกิดในเดือนแห่งความรัก แม้

จะต่างเวลาและสถานที่ก็ตาม แต่ก็คงเป็น

อุทาหรณ์สอนใจผู้ ใหญ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง..

อีกครั้ง!! เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอให้

เป็นครั้งสุดท้าย..ได้ไหมนะกับเรื่องเศร้าสลด

หดหู่เช่นนี้.

‘ป้าเอง’ 

โศกนาฏกรรมเดือนกุมภา

ถ้

ลึกๆ บริเวณกลางอก อาจลามไปถึงแขนหรือกราม โดย

อาการเจ็บส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการออกแรง เมื่อ

ได้หยุดพักอาการจะดีขึ้น หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น

ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำาการตรวจหาโรคและดูแลรักษา

ต่อไป

ปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็สามารถลองทำาแบบ

ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายๆ 

โดยไม่จำากัดอายุ เพื่อเริ่มประเมินตนเองเบื้องต้นว่า

มีความเสี่ยงหรือไม่ และเพื่อทำาความเข้าใจเพิ่มเติม

เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ชุดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นสากลในการทำาแบบ

ประเมิน คือ อายุ เพศ ค่าความดันโลหิต เบาหวาน ไข

อาการของโรคหัวใจได้สูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำาหรับกลุ่ม

คนที่สุขภาพร่างกายอาจดูแข็งแรงปกติดี แต่อาจ

จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดซ่อนอยู่

ภายใน ซึ่งการตรวจเลือดด้วยวิธีการอื่นๆ ทั่วไปอาจ

ไม่ได้มีความละเอียดมากพอ สำาหรับผู้ที่สนใจเข้า

รับการตรวจ High Sensitive 

Troponin – I (hsTni) 

สามารถปรึกษาแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญได้ที่โรง

พยาบาลใกล้บ้าน 

และสามารถรอรับผล

ตรวจได้อย่างรวดเร็ว

ภายใน 1 วัน.

กินไขมันอิ่มตัว..แต่พอดี

marrygun55@gmail.com

สถานีมือสะอาดห่างไกลเชื้อโรค

สายพิณ ประจงพงส์พันธ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ HBA บริษัท ไลอ้อน 

(ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้ โครงการไลอ้อน สถานีมือสะอาด (LION Handwashing Station) 

เป็นตัวแทนมอบตู้ล้างมือ จำานวน 1 ตู้ พร้อมโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

ยานนาวา ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดทองบน เพื่อเป็นการนำาร่องโครงการ ซึ่งหลังจากนี้ ไลอ้อนมีแผน

จะมอบตู้ล้างมือให้กับชุมชนต่างๆ อีกหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยให้เห็นความ

สำาคัญของการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากเชื้อโรค

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ป้องกันก่อนสายเกินแก้เซฟชีวิตให้ยืนยาว

แข่งขันสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจ

โอกาสสุดท้ายกับการเป็นหนึ่งในสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคม

และความยั่งยืนในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 

(Thailand Competition) ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เปิดโอกาสให้นิสิตและ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ร่วม

สร้างอนาคตผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “Redefining the Future of Sustainable 

Ventures” รีบสมัครทาง

ออนไลน์ด่วน! ก่อนวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

การแข่งขัน SCG 

Bangkok Business 

Challenge @ Sasin 2022 

เป็นการร่วมมือกันระ

หว่างเอสซีจี เคมิคอลส์                       

(SCG Chemicals) ผู้นำา

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ผลิตชั้นนำาของภูมิภาค 

และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of 

Management) โดยมุ่งเน้นการสร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำาไปต่อยอดจริงทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก เป็นการพัฒนาและเสริมความสามารถด้านการทำาธุรกิจของเยาวชนไทยจาก

ความรู้และประสบการณ์จริง จนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bbc.sasin.edu/2022 โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

ใ

แนะนำาให้คุณบริโภคไขมันอิ่มตัวเพียง 13 กรัมต่อ

วัน (ชีสสวิส 1 ออนซ์ มีไขมันอิ่มตัว 5 กรัม, แฮม

เบอร์เกอรที่มีไส้ชีสจะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ที่ 13 กรัม

พอดี) เน้นอาหารของคุณที่โปรตีนไม่ติดมัน และ

ผักและผลไม้หลากสีสันให้ได้มากที่สุดนะคะ.

จีน เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำารวย ความ

ซื่อสัตย์ ความภูมิใจ และโชคลาภที่ดี โดยคอลเลกชันนี้

ผสมผสานจากกลิ่นหอมหลักอย่างดอกพีโอนี ชวนล่อง

ลอยท่ามกลางหมู่มวลบุปผาที่มอบเสน่ห์อันน่าค้นหาแบบ

ไม่มีที่สิ้นสุด ผสานด้วยกลิ่นรัญจวนใจของกุหลาบ และ

พาลมาโรซา (Palmarosa) เจือกลิ่นสดชื่นของเรดเบอร์รี 

(Red Berry) และแมนดาริน ออ

เรนจ์ (Mandarin Orange) ปิด

ท้ายด้วยความลุ่มลึกของแฟรง                                

คินเซนส์ (Frankincense) มี 2 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เทียนหอม 

Voyage of Curiosities A Peony 

By Any Other Name Perfume 

Candle และถุงหอม Voyage of 

Curiosities A Peony By Any 

Other Name Perfume Sachet. 

ค
นไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยอัตราการเสียชีวิต

กว่า 58,000 ราย ในปี 2563 ที่ผ่านมา และ

มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายคน

อาจมองว่าโรคหัวใจนั้นเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้

คาดคิดว่าพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวันอาจส่ง

ผลให้ โรคร้ายนี้ก่อตัวเป็นภัยร้ายแฝงอยู่ในร่างกาย

อย่างเงียบๆ 

นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ อายุรแพทย์สาขา

โรคหัวใจโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “การรู้ทัน 

‘โรคหัวใจ’ เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะนอกจาก

อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว 

ยังมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก

กว่า 6 แสนรายในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็น

ตัวเลขที่ไม่น้อยเลย และในแต่ละปี ช่วงวัยของกลุ่มผู้

ป่วยมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงเรื่อยๆ ถือเป็นสัญญาณ

ที่ค่อนข้างอันตรายสำาหรับคนไทย โดยส่วนใหญ่แล้ว

อาการของโรคมักพบในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้น

ไป แต่ก็มีโอกาสพบในผู้ป่วยที่อายุต่ำากว่า 40 ปีด้วย

เช่นกัน

ลักษณะของโรคหัวใจที่น่าเป็นห่วง และมักพบ

ได้บ่อยในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยและดูแข็งแรงดี คือ ผู้

ป่วยอาจมีคราบไขมันสะสมในเส้นเลือดซ่อนอยู่ก่อน 

โดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการตีบตันใดๆ แต่หากวันใดวัน

หนึ่งที่ร่างกายเกิดความเครียดมาก จนคราบไขมันที่

อยู่ในเส้นเลือดเกิดการแตกออก ร่างกายจะซ่อมแซม

ตนเองด้วยการส่งเกล็ดเลือดไปอุดบริเวณที่เสีย

หาย เกล็ดเลือดที่ไปรวมกันในหลอดเลือดเล็กๆ นั้น 

สามารถที่จะทำาให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันฉับพลันได้

ไม่ยาก ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 

และอาจนำาไปสู่การเสียชีวิตได้ เหมือนที่เราจะเห็น

ได้จากหลายๆ เคสที่ผู้ป่วยยังอายุไม่เยอะและสุขภาพ

ร่างกายดูแข็งแรงปกติดี แต่กลับล้มลงและเสียชีวิต

ขณะออกกำาลังกาย” อาจารย์หมอปริญญ์กล่าว 

สำาหรับอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ที่พบได้บ่อยและสามารถสังเกตได้ง่าย 

คือ อาการเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้าย หรืออาการปวด



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จ
นิวัตประเทศไทยอีกเลย ทรงดำาเนินพระชนม์ชีพ

เรียบง่ายอย่างสามัญชนในประเทศอังกฤษ

"...บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงใน
นโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผล
สำาเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้เป็น
อันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือ
ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไป

แล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ ออกจาก
ตำาแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ทรงเสียพระราชหฤทัยที่คนไทยสู้รบกันเอง 
จึงเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำาหนักโนล 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 

๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๗

ทรงลงพระปรมาภิไธยท้ายพระราชหัตถเลขา 
ประกาศสละราชสมบัติ ความตอนหนึ่งว่า...

พระยาพหลพลพยุหเสนาจึงเข้ายึด
อำานาจจากรัฐบาล และได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้มีการเปิด
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นอีกครั้ง

ความตึงเครียดยังไม่สิ้นสุด เมื่อมีความ
พยายามต่อต้านรัฐบาลของพระยาพหลฯ คณะ
บุคคลกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันขึ้น เรียกตัวเอง

ว่า "คณะกู้บ้านกู้เมือง"

นำาโดยพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช

เหตุการณ์ครั้งนั้นรัฐบาล
ได้ใช้กำาลังปราบปราม

อย่างรุนแรง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช 

๒๔๗๘ ทรงสละราชสมบัติ

เปิดทางให้ผู้มีความเหมาะสม
ได้ปกครองบ้านเมือง

ตามยุคสมัย
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9กีฬา

‘กษิดิศ’ เต็ง 1 ลิ่วชนลูกครึ่งรอบ 3 ไทยแลนด 

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด 

แชมเปยนชิพ” ครั้งที่ 1 ประจําป 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 

600,000 บาท พรอมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย ณ ศูนย

พัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี เม� อวันที่ 8 ก.พ.2565 

คูที่น�าสนใจ ประเภทชายเดี่ยว รอบ 2 (64 คน) “บูม” กษิดิศ 

สําเร็จ นักหวดหนุมกรุงเทพฯ ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ และเปน

มือวางอันดับ 1 ของรายการ ที่ไดบายรอบแรก ลงสนามพบ

กับ ณัฏฐุตม นิธิธนนนต จากอุดรธานี ผลการแขงขันปรากฏ

วา กษิดิศโชวฟอรมไดสมราคาเต็ง 1 ของรายการ ทั้งลูกเสิรฟ

ที่หนักหน�วงและยิงวินเนอร ไดอยางแมนยํา เก็บชัยชนะได 

2 เซตรวด 6-2 และ 6-4 กษิดิศผานเขารอบ 3 (32 คน) พบ

กับ ริคคาร โด อลิคานดริ นักหวดลูกครึ่งไทย-อิตาลี จากชลบุรี 

ที่เขารอบดวยการเอาชนะ วุฒิพร แปนสวน จากสมุทรปราการ 

2-0 เซต 7-5, 6-2 ทางดานประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) 

“มะนาว” ธมจันทร มอมขุนทด นักเทนนิสจากนครราชสีมา มือ

อันดับ 12 ของไทยในรุนทั่วไปหญิง และเปนมือวางอันดับ 6 

ของรายการ พบกับ มาหยา บุญญาอรุณเนตร จากกรุงเทพฯ 

มืออันดับ 8 ของไทยในรุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง และปรากฏ

วาสูกันไดอยางสนุก แตสุดทายเปนธมจันทรใชประสบการณที่

เหนือกวา เอาชนะ 2-0 เซต 6-4 และ 7-5 ธมจันทรผานเขา

รอบ 3 หรือรอบ 16 คนสุดทาย ไปพบกับ เวียรา ดีเพิ่ม นักหวด

ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย จากชลบุรี ที่ชนะ สุวีรชยา บุญเลี้ยง จาก

ชลบุรี เชนกัน 2-0 เซต 6-1, 6-4 

ลาลีกาไทยปลื้มกระแสแคมปงดูบิ๊กแมตชครั้งแรก 

กรุงเทพฯ • ลาลีกาประเทศไทยพอใจกระแสตอบรับงาน 

“LaLiga Football Camping” ครั้งแรก กางเต็นท ดูบอล ชมดาว 

แบบสุดคูล ณ APO Camp Life นครนายก เม� อวันที่ 6-7 ก.พ.ที่

ผานมา สําหรับบรรยากาศภายในงาน นอกจากสาวกของทั้ง 

2 ทีมสุดยอดแหงลาลีกา สเปน และช� นชอบการแคมปงรวม 

200 คน จะไดกางเต็นท ดูดาว และชมเกมบิ๊กแมตชระหวาง

บารเซโลนาปะทะแอตเลติโก มาดริด ซึ่งจบลงดวยชัยชนะของ

ทัพอาซูลกรานา 4-2 แลว ยังมีกิจกรรมใหทุกคนไดรวมสนุกและ

ชิงของรางวัลมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อแขงขันของแทบารเซโลนา, 

แอตเลติโก มาดริด และเซบีญา จํานวน 10 ตัว จาก M88 รวมไป

ถึง Boxset จาก beIN SPORTS โดย มร.จอร โจ ปอมปลี รอสซี 

ตัวแทนลาลีกาในประเทศไทย กลาววา “เรารูสึกยินดีที่ ไดตอ

ยอดการประชาสัมพันธ และทําใหฟุตบอลลาลีกาไดมีโอกาสเขา

ถึงแฟนบอลไทยมากขึ้นตอจากงานเลี้ยงขอบคุณเม� อปลายป และ

งานครบรอบ 5 ปลาลีกาในประเทศไทยเม� อตนปที่ผานมา นี่ยัง

เปนครั้งแรกกับรูปแบบกิจกรรมลักษณะนี้ การตั้งแคมปซึ่งเปน

เทรนดสําหรับการใชชีวิตในยุคสมัยนี้ เขากับคอนเทนตฟุตบอล 

เรายินดีกับกระแสตอบรับที่เกิดขึ้น และหวังจะจัดกิจกรรมดีๆ 

แบบนี้ขึ้นอีกในประเทศไทย” มร.จอร โจกลาว 

‘แมน’ ชนะ 4-3 เขา 16 คนสุดทายที่กาญจน

กรุงเทพฯ • การแขงขันสนุกเกอรอาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 

1 “ไทยแลนด แรงกิ้ง รายการที่ 1” เพ� อเฟนหา 16 คนไปแขงขัน

รอบสุดทายที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 21-26 กุมภาพันธ โดยใน

รอบคัดเลือกแขงขันกันที่ทีบีซี สนุกเกอรเซ็นเตอร ซอยราม

คําแหง 89/1 เปนรอบ 32 คน แขงระบบ 4 ใน 7 เฟรมคู 

ธนวัฒน ถิรพงศไพบูลย หรือ แมน นครปฐม อดีตนักสนุกเกอร

ทีมชาติไทย ชนะ ศราวุธ กาญจนานุรักษ (หนึ่ง มุกดาหาร) 4-3 

เฟรม สกอร (2-93, 59-23, 87-7, 21-58, 17-80, 65-29 และ 

76-25) สงผลให “แมน นครปฐม” เขาสูรอบ 16 คนสุดทายศึก

อีมิแนนทแอร ทรู กาญจนบุรี คัพ วันที่ 21-26 ไดสําเร็จ สรุป

ผูที่ผานเขารอบ 16 คนสุดทาย ในรายการอีมิแนนทแอร ทรู 

กาญจนบุรี คัพ ประกอบดวย พีรบูรณ พิมพดี (คริส ไซเลนเซอร) / 

ยุทธภพ ภาคพจน (นุก จันท) / สุชาติ สุขเลี่ยม (เปา โพธิ์สาม

ตน) / ธนวัฒน ถิรพงศไพบูลย (แมน นครปฐม) / นพดล นภจร 

(หนู ดาวดึงส) / พงศกร จงใจรักษ (ท็อป จันท ) / พรปยะ กาว

สําราญ (แบงค โซโห) / ธนากร พีณเมืองวง (ขวัญ โพธิ์สาม

ตน) / ปรมินทร ดานจิรกุล (นุก คอนหวัน) / กรณรัชต อั๊งคํา (ตูน 

วัดดาน) / จงรักษ บุญรอด (ไผ สากล).

พีทีทีจูเนียรมาสเตอรคัพ • นางเรือนรัตน จุลวงศ ผูจัดการฝายส� อสาร

และภาพลักษณองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนประธานจับ

สลากประกบคูแขงขันรอบเพลยออฟ รายการเทนนิสเยาวชน “พีทีที

จูเนียรมาสเตอรคัพ 2021” รวมกับ นายเสถียร มนตคงธรรม ประธาน

จัดการแขงขัน โดยแขงขันระหวางวันที่ 5-10 กุมภาพันธ 2565 ณ 

สนามเทนนิส โรงแรมรามาการเดนส 

ดินทางกลับถึงเมืองไทยเรียบรอยแลวเม� อกลางดึกวัน

ที่ 7 กุมภาพันธที่ผานมา สําหรับ “ชบาแกว” ที่ประเทศ

อินเดีย ซึ่งตองบอกวาไมรูจะทําอยางไรกับปญหาภายใน

ทีม ซึ่งไมไดเกิดจากความไมพรอมของการเตรียมทีม แตเกิดจาก

การแพรระบาดของโควิด-19 จนบางนัดแทบจะไมเหลือผูเลนจะ

สงลงสนาม เม� อเจอสถานการณเชนนี้จะไปวากลาวอะไรก็ดูจะ

เปนการแลงน้ําใจกันเกินไปหน�อย..••..อยางไรก็ตาม ชบาแกว 

ยังไมสิ้นหวังเสียทีเดียวสําหรับการลุนตั๋วไปเลนฟุตบอลหญิงชิง

แชมปโลก หรือที่เรียกกันวาฟุตบอลโลกรอบสุดทาย โดยตอง

ไปเลนในรอบ อินเตอร-คอนเฟเดอเรชั่น เพลยออฟ ในเดือน

กุมภาพันธ 2566 ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะไปเลนรายการ

นี้รวมกับ ไตหวัน และทีมจากทวีปอ� นๆ แอฟริกาใต 2 ชาติ, 

อเมริกาเหนือ 2 ชาติ, อเมริกาใต 2 ชาติ, โอเชียเนีย 1 ชาติ และ

ยุโรป 1 ชาติ รวมทั้งหมด 10 ทีมเพ� อลุนตั๋วบอลโลก 3 ใบสุดทาย 

ยากแคไหนก็ยังตองมีความหวัง..••..สําหรับ ศึกฟุตบอลรี โว 

ไทยลีก ดูเหมือนทีมหัวตารางทําทาจะรอกันไปรอกันมา เพราะ

หลังจากที่จาฝูง “ปราสาทสายฟา” บุรีรัมย ยูไนเต็ด พลิกล็อกแพ 

พีที ประจวบ เอฟซี คาบาน 2-1 แตยังรั้งจาฝูงมี 42 คะแนนเทา

เดิมจากการลงเลน 20 นัด จากนั้น “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ที่มี

โอกาสโกยแตมไลตาม แตก็ดันไปเจอ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่ฟอรม

เขาที่เขาทางพอดี เปดบานเฉือนชนะไป 1-0 ยังอยูอันดับ 3 เชน

เดิม มีคะแนนตามหลังจาฝูงอยู 7 คะแนน..••..บริษัท ฮอนดา 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ ไอเอ็มจี ประกาศความ

พรอมในการจัดการแขงขันกอลฟอาชีพสตรี “ฮอนดา แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด 2022” ฉลองครบรอบปที่ 15 สานตอการเปดโอกาส

และพัฒนาศักยภาพของนักกอลฟและมาตรฐานกีฬากอลฟไทย

ใหกาวสูความสําเร็จที่ยิ่งใหญในระดับโลก โดยในปนี้ ไดจัดขึ้น

ภายใตธีม “Beyond Greatness” สอดคลองกับเปาหมายในการ

สงเสริมใหทุกคนสามารถกาวขามขีดจํากัด และมุงสูความเปน

เลิศบนแนวทางของตนเอง โดยจะกลับมาสรางความยิ่งใหญของ

ทัวรนาเมนตกอลฟระดับโลกในเมืองไทยอีกครั้ง ระหวางวันที่ 10-

13 มีนาคม 2565 ณ สยามคันทรีคลับ โอลดคอรส พัทยา จังหวัด

ชลบุรี 2565 โดยวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ 2565 เวลา 15.00-

16.30 น. จะมีการแถลงรายละเอียดในรูปแบบออนไลน ผาน

โปรแกรม Zoom “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมือ 34 ของ

โลก และ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน จะมารวมพูดคุย..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

 เ

กุนซือแขงU23มั่นใจลูกทีมฟตเต็มรอย

ลอสแองเจลิส • โจ เบอร โรว ควอรเตอรแบ็กของ 

ซินซินเนติ เบงกอลส หวังสรางเทพนิยายในการมาซู

เปอร โบวลครั้งแรก ในชีวิต พรอมยืนกรานวาเปา

หมายของเขาคือการ เอาชนะ ลอสแองเจลิส แรมส

โจ เบอร โรว ควอรเตอรแบ็ก วัย 25 ป 

สามารถสรางฉากจบดั่ง ฮอลลีวูดได ในเกมซูเปอร 

โบวลที่ ซินซินเนติ เบง กอลส จะพบกับ ลอสแอง

เจลิส แรมส บนโซไฟ สเต เดียม สนามมูลคา 5.5 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ของ แรมส

เบอร โรวสามารถพา ซิน

ซินเนติ เบงกอลส ฟรานไชส จาก

รัฐโอไฮโอเขาซูเปอร โบวลไดเปนครั้ง

แรกนับจากป 1989 และเกิดขึ้นเพียงปที่ 

2 ที่เขาเขามาเปนควอรเตอรแบ็กใหกับทีม 

ที่น�าประทับใจมากกวานั้นคือ เบอร

โรว อดีตผูเลนรางวัลไฮสแมน โทรฟ ในระดับมหาวิทยาลัย สามารถ

คัมแบ็กกลับมาไดเพียงซีซั่นเดียว หลังจากฤดูกาลที่ผานมาซึ่งเปน

ปรุกกีของเขาตองปดซีซั่นกอนเวลา เน� องจากอาการบาดเจ็บเขา

ในรอบเพลยออฟที่ผานมา เบอร โรวแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ

ของเขาดวยการนําทัพเบงกอลสควาชัยชนะนอกบานเหนือทีมวาง

อันดับ 1 ของสายอยาง เทนเนสซี ไททันส รวมถึงบุกไปชนะทีมที่

รอนแรงอยาง แคนซัส ซิตี ชีฟส

ซินซินเนติ เบงกอลส ตองการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวในเกม

ซูเปอร โบวลเพ� อจบฤดูกาลอันน�าทึ่งของพวกเขา ทั้งที่เม� อ 2 ฤดูกาล

กอนหนานี้พวกเขาเพิ่งจะจบฤดูกาลปกติดวยสถิติชนะ 2 แพ 14 เกม

“ผมไมสามารถคิดถึงเร� องเหลานั้นได” เบอร โรวตอบคําถาม

เม� อถูกถามถึงเสนทางสูซูเปอร โบวล “ผมตองมีสมาธิจดจออยูกับ

การเตรียมพรอมสําหรับเกมที่จะมาถึง และตองพยายามขจัดสิ่ง

รบกวนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได”

“กับซูเปอร โบวลที่กําลังจะเกิดขึ้นในแอลเอ ทุกคนตางเจอ

เบอร โรวช้ีใครตัดส่ิงรบกวนดีกวาไดเปรียบ

คลองเตย • “มาดามแปง” นวล

พรรณ ล่ําซํา ประธานสโมสร 

“สิงหเจาทา” การทาเรือ เอฟซี 

ปลุกใจแขงสิงหเจาทาลืมความผิด

หวังและเดินหนาลุยสูตอ กอน

เกมเปดบานพบกับ สุพรรณบุรี 

เอฟซี ในศึกรีโว ไทยลีก 2021-

22 นัดตกคางวันพุธที่ 9 กพ.นี้

ขุนพล “สิงหเจาทา” การ

ทาเรือ เอฟซี อยูในชวงสถาน 

การณไมดีนักเม� อยังไมชนะใคร

ในเลก 2 กอนที่ลาสุด “มาดาม

แปง” จะเรียกนักเตะและทีม

งานสตาฟฟโคชประชุมใหกําลัง

ใจ รวมถึงพูดคุยแนวทางของ

ทีม โดยทุกคนยังพรอมสูตอไป

เพ� อผานชวงเวลาที่ยากลําบาก

ไปดวยกัน

“มาดามแปง” นวลพรรณ 

ล่ําซํา ประธานสโมสรการทาเรือ 

เอฟซี กลาววา “กอนอ� นแปงตอง

ขอโทษแฟนบอลกับผลงานที่เกิด

ขึ้น รูวาทุกคนผิดหวัง ทุกคนในทีม

ก็รูสึกไมตางกัน เพราะที่ผานมา

ทุกคนก็พยายามทํางานหนัก และ

ทําหนาที่ใหดีที่สุดเพ� อแฟนบอล”

“เม� อวานชวงค่ําไดเขาไป

สนามเพ� อประชุมกับนองๆ สิ่ง

หนึ่งที่สัมผัสไดคือ ทุกคนยังมี

ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

และยังพรอมสูตอไป อยากให

ลืมความผิดหวังที่เกิดขึ้น เพราะ

หนักกวานี้เราก็จับมือผานดวย

กันมาแลวทุกครั้ง ดังนั้นแปงเช� อ

วาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็จะผาน

มันไปได”

“เหนือสิ่งอื่นใด ตอนนี้

เราทํางานกันหนักมากๆ เพราะ

ตองการเก็บ 3 แตมในเกมกลาง

สัปดาห ใหได อยากขอใหแฟน

บอลการทาเรือเช� อมั่นวาถาเรา

เปนหนึ่งเดียวกัน เราจะกลับมา

ได” มาดามแปงปดทาย

สําหรับ การทาเรือ เอฟซี 

เบอร โรวช้ีใครตัดส่ิงรบกวนดีกวาไดเปรียบ
เรื่องกวนประสาทกันทั้งนั้น และถูกดึงไป

ยังทิศทางตางๆ ทีมไหนที่สามารถขจัดสิ่ง

รบกวนเหลานั้นออกไปไดดีที่สุดจะจบลง

ดวยการควาแชมปซูเปอร โบวล”

ควอรเตอรแบ็กของเบง กอลส

ยังกลาวตออีกวา   “คุณตองพยายาม

ฉกฉวยโอกาสให้ ได้เมื่อลงไปอยู่

ตรงนั้น คุณอาจจะเห็นผู

เลนบางคนเลนมาตลอด

อาชีพโดยไมเคยเขาซูเปอร

โบวลเลย ดังนั้นเม� อคุณมาอยู

ตรงนั้นคุณตองนิ่งและฉวย

โอกาสเหลานั้นไวใหได”

ซินซินเนติ เบงกอลส 

เคยเขาซูเปอร โบวล 2 ครั้ง 

ในป 1982 และ 1989 

และแพทั้ง 2 ครั้ง และ

จากนั้นจนกระทั่งฤดูกาล

นี้พวกเขาไมชนะเกมเพลย

ออฟมากวา 30 ป ยาวนาน

ที่สุดในประวัติศาสตรเอ็น

เอฟแอล

เบอร โรวกลาวอีก

วา “พวกเราเปนทีมคนหนุม

ซึ่งไมเขาใจความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของสิ่งที่

เรากําลังทําอยูจริงๆ 

พวกเราเพียงลงไป

เลนใหทําใหดีขึ้นใน

ทุกๆ เกม”.

‘มาดามแปง’ปลุกใจแขงทาเรือ

เดินหนาลุยพรอมชนสุพรรณบุรี

กรุงเทพฯ • ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดิน

ทางถึงประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว เม� อ

ชวงเชาวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธที่ผานมา 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเขารวมการแขงขัน

ฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย 2022 รอบ

สุดทาย ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งหลังจากกลับ

มาแลว นักเตะชบาแกวจะเดินทางไปยัง

โรงแรมกักตัวทันที

โดยแบงการเดินทางเปน 3 กลุม 

คือ กลุมแรกนักกีฬาที่จะเดินทางกลับไปยัง

ประเทศสหรัฐ

กลุมที่ 2 นักกีฬาและเจาหนาที่ที่มีผล

การตรวจโควิด-19 เปนลบ ซึ่งเดินทางกลับ

ประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 

00.50 น. ตามเวลาไทย เที่ยวบินที่ TG318

กลุมที่ 3 นักกีฬาที่มีผลตรวจโควิด-19 

เปนบวก และยังคงพักรักษาตัวที่ประเทศ

อินเดีย ซึ่งมีเจาหนาที่สมาคมคอยดูแล กอน

จะมีกําหนดการเดินทางกลับประเทศไทย

ภายหลัง โดยกลุมนี้มีนักเตะ 2 คนที่ยังไม

สามารถเดินทางกลับได ตองรอผลการตรวจ

โควิดใหเปนผลลบ คือ วราภรณ บุญสิงห 

และกัปตันทีม ศิลาวรรณ อินตะมี พรอมเจา

หนาที่ทีมอีก 2 คน ที่ตองรอผลตรวจเปนลบ

จึงเดินทางกลับไทยได

สําหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะ

เขารวมการแขงขันฟุตบอลหญิงรอบ  inter-

confederation play-offs ในชวงวันที่ 17-

เตรียมเปดบานพบกับ สุพรรณ 

บุรี เอฟซี ในศึกรี โว ไทยลีก 

2021-22 นัดตกคาง วันพุธ ที่ 

9 กุมภาพันธนี้ เวลา 19.00 น. ที่

แพท สเตเดียม ถายทอดสดทาง 

AIS PLAY.

ชลบุรี • ความเคล� อนไหวของนักเตะทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 23 ป 

ชุดลุยศึกชิงแชมปอาเซียน U-23 ที่ ประเทศกัมพูชา ลงทําการฝกซอม

ครั้งแรกเม� อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามฟุตบอล

พัฒนา กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท จังหวัดชลบุรี โดยมี ซัลบาดอร บาเลโร 

กาเซียร หัวหนาผูฝกสอนควบคุมการซอมตลอด

สําหรับทีมชาติไทยจะใชนักเตะรุนอายุไมเกิน 19 ป เปนแกนหลัก 

และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของทุกคนออกมาเปนลบ หลังเดินทางไป

ตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย เม� อวันจันทรที่ 7 กุมภาพันธที่ผานมา

โดยการฝกซอมนักเตะ 28 คนตางมีสภาพรางกายที่สมบูรณ และ

ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สําหรับการซอมครั้งนี้ ซัลบาดอร บาเลโร 

การเซีย หัวหนาผูฝกสอน กลาววา “เปาหมายในการเก็บตัวของเราใน

ครั้งนี้คือการฝกซอมเพ� อที่จะทําการแขงขันกับทีมชาติสิงคโปร ซึ่งทีม

งานเรามีแผนการเลนอยูแลว เราเนนไปที่โครงสรางของทีม และวิธีการ

เลนเกมรุกเปนหลัก”

“เร� องสภาพรางกายของนักเตะในตอนนี้ ผูเลนของเรามาจาก T1, T2 

และ T3 แน�นอนวาทุกคนมีความฟตอยูแลว ในการฝกซอมของเราในวันนี้

จะซอมในชวงเชาและชวงเย็น สวนในวันพุธที่ 9 ก.พ.จะซอมในชวงเชากอน

ที่จะมีเกมอุนเคร� องในชวงเย็น รวมถึงวันอ� นๆ ที่เหลือเราจะฝกซอมวันละ 

2 ครั้งเชนกัน เพ� อใหนักเตะมีสภาพรางกายที่พรอมกอนแขงทัวรนาเมนต”

“ผมอยากใหแฟนบอลทุกคนสงกําลังใจเชียรพวกเรา ผมสัมผัสไดถึงสิ่ง

ที่แฟนบอลสงมา มันเปนสิ่งที่สําคัญและทาทายสําหรับทัวรนาเมนตนี้ รวมถึง

การพัฒนาทีมตอไปในระยะยาว นักเตะชุดนี้อยูดวยกันมาตั้งแต U-14 เราได

มีผูเลนหนาใหมมาเสริม ผมหวังวาผูเลนจะเขาใจในเร� องของวิธีการเลน และ

แสดงผลงานออกมาไดดี”

“ผลจากการสเกาทของเราทําใหไดผูเลนจากอเมเจอรลีก โดยผูเลน

คนนี้ (คุณานนต จรประดิษฐ) มีทักษะการยิงประตูที่น�าสนใจ ถือวาเปน

โอกาสที่ดีที่ไดผูเลนคนนี้เขามารวมทีม อีกอยางเรามีทีมงานอยาง พิภพ 

ออนโม ที่ชวยสอนและปรับวิธีการเลนใหเขาพัฒนาขึ้นไป เขาเปนผูทํา

ประตูสูงสุดในอเมเจอรลีก เราไดดูทุกประตูที่เขายิง และนั่นคือเหตุผลที่

ชบาแกวถึงไทยกอนลุยเพลยออฟตอ

‘ศิลาวรรณ-วราภรณ’รอผลโควิด-19

23 กุมภาพันธ 2566 ที่ประเทศออสเตรเลีย

โดยทีมชาติไทยจะไปเลนในรายการนี้รวมกับ

ไตหวันและทวีปอ� นๆ อันประกอบไปดวย แอฟริกา 

2 ชาติ, อเมริกาเหนือ 2 ชาติ, อเมริกาใต 2 ชาติ, 

โอเชียเนีย 1 ชาติ และยูฟาอีก 1 ชาติ รวมทั้งหมด 

10 ชาติ และหาอีก 3 ชาติ ไปเลนฟุตบอลหญิง

ชิงแชมปโลกตอไป.

เราเลือกเขาเขามาอยูในทีม”

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป มีโปรแกรมการ

แขงขันดังนี้ นัดแรกพบสิงคโปร วันที่ 16 กุมภาพันธ 2022 เวลา 

19.00 น. ที่ปรินซ สเตเดียม ถายทอดสดทาง True4U และนัด

ที่ 2 พบเวียดนาม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2022 เวลา 19.00 น. 

ที่ปรินซ สเตเดียม ถายทอดสดทาง True4U

สําหรับการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน รุนอายุไม

เกิน 23 ป ไดแบงออกเปน 3 กลุม ทีมชาติไทยอยูกลุมซีรวมกับ

ทีมชาติสิงคโปรและเวียดนาม โดยจะนําทีมแชมปกลุม และ

อันดับ 2 ที่ดีที่สุด 1 จาก 3 กลุม ผานเขารอบรองชนะเลิศ.

ซัลบาดอร บาเลโร การเซีย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ไอเดีย ‘Home Forest’ 

ต้นแบบสวนสาธารณะยุคโควิด

สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (CEA) ชูเทศก�ล

ออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้

แนวคิด Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด ชวนทุกคนร่วมสำารวจ

ความคิดสร้างสรรค์คิดหาทางอยู่ร่วมกับสถานการณ์ โควิด-19 ใน

หลายแง่มุม เพื่อใช้ชีวิตได้แบบนิวนอร์มอล ตั้งแต่วันนี้-13 ก.พ. ใน  

5 ย่านสร้างสรรค์ทั่ว กทม. ประกอบด้วย ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย, 

สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ-เอกมัย และย่านพระนคร 

ย่านน่าเดินสุดฮอตหนีไม่พ้น เจริญกรุง-ตลาดน้อย ย่าน

การค้าริมน้ำาไม่เคยหลับใหล พร้อมด้วยศักยภาพวัฒนธรรมใหม่-

เก่าผสมสานไว้ มีทั้งแกลลอรีงานศิลปะและโชว์รูมดีไซน์สมัยใหม่ 

ควบคู่กับการรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและวิถีชุมชนเก่าแก่ จุด

เช็กอินมีอาคารTCDC ไปรษณีย์กลางบางรัก คลองผดุงกรุงเกษม 

ริเวอร์ซิตี้ 

มาเปิดประสบการณ์สนุกๆ กับ CO WITH GARDEN : 

CEA x Kernel Design พื้นที่สาธารณะกลางแจ้งยุคนิวนอร์

มอลขนาด 800 ตาราง

เมตร บริเวณไปรษณีย์

กลางบางรัก ภายใต้คอน

เซ็ปต์ Home Forest หรือ

บ้านป่า พลวัฒน์ ภูไท ภูมิ

สถาปนิก kernel Design 

เล่าว่า สวนแห่งนี้ช่วย

ให้คนผ่อนคลาย มีระยะ

ห่าง มี 3 ส่วน ได้แก่ 

ห้องนอน ที่มีดอกไม้ฟอก

อากาศและดอกไม้ โทนสี

เย็น พื้นเป็นกากมะพร้าว

ผิวสัมผัสเดินนุ่มๆ เหมือน

บนเตียง ส่วนห้องนั่งเล่น 

มีดอกไม้ฟอกอากาศและ

ดอกไม้สีสวยรับแขก ขณะที่ห้องทำางานใช้ดอกไม้สีเหลืองและการ

ออกแบบสีเหลือง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสีกระตุ้นการทำางาน รวมถึงต้นไม้

มงคลที่กำาลังนิยมตั้งบนโต๊ะทำางาน ถัดไปพื้นที่คล้ายสนามเด็กเล่น

และโซนสวนหลังบ้าน มีโต๊ะและเก้าอี้ มีพืชกินได้ เพิ่มบรรยากาศ

การกินชมนิทรรศการนี้แล้วแรงบันดาลใจพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นทุกที่ 

เห็น space ยุคใหม่ ไม่ว่าอยู่คอนโดฯ บ้านพัก หากแต่ละบ้านช่วย

กันจะเกิดพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วเมือง และช่วยลดฝุ่นพิษ หากจบ

เทศกาล CEA จะนำาต้นไม้ทั้งหมดนี้มอบให้ชุมชนใกล้เคียง เช่น 

ชุมชนตลาดน้อย เพื่อส่งต่อพื้นที่สีเขียว

พื้นที่ใกล้กันมี “SIT/VID/ME นั่งด้วยกัน” เติมเต็มความสุข

ยุคโควิด ถ้ามีเวลาเดินลัดตรอก เลาะคลอง ริมน้ำาในย่านจีน ไป

ชมนิทรรศการ The Standard Presents Jaime Hayon ที่อาคาร

ชัยพัฒนสิน อาคารพาณิชย์เก่าแก่ 100 ปี ย่านเจริญกรุง ชม

นิทรรศการศิลปะโดยไฮเม่ ฮายอน ในคอนเซ็ปต์ โรงละครสัตว์สุด

แฟนตาซีกับศิลปะจัดวางที่ ได้แรงบันดาลใจจากหนังตะลุง เป็น

อีกไฮไลต์น่าชม.

 

พิธภัณฑ์สึน�มิบ้�นน้ำ�เค็ม จ.พังง� ที่ 

ภาครัฐและท้องถิ่นร่วมกันจัดสร้างถ่ายทอด

เรื่องราวเหตุการณ์สึนามิเข้าถาโถมหมู่บ้าน

น้ำาเค็มและชีวิตของชาวบ้านที่หนีภัยคลื่นยักษ์เมื่อวัน

ที่ 26 ธ.ค.2547 รวมถึงต้องต่อสู้กับความสูญเสียจาก

ภัยพิบัติอย่างมีความหวังและศรัทธา

แต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจาก

ประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้บท

เรียนในอดีตและเล่าขานผ่านส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 

ปากคำาของชาวบ้านผู้รอดชีวิต วัตถุพยาน และสิ่งของ

ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์วิปโยคครั้งนั้นที่เห็นแล้วเป็น

เครื่องเตือนใจสิ่งที่จะต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้า

ขณะนี้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็มเสร็จ

สมบูรณ์เข้าชมได้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดพิธี

พิพิธภัณฑ‘์สึนามิบ้านน้ำาเค็ม’เตือนใจสิ่งที่จะเผชิญในอนาคต

เปิดเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑ์ผ่านระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อม

สัญญาณจากทำาเนียบรัฐบาล โดยมีนายอิทธิพล คุณ

ปลื้ม รมว.วธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. นายจำาเริญ 

ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้นำาท้อง

ถิ่น ผู้นำาชุมชน และชาวตำาบลบางม่วง เข้าร่วม ณ 

พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็ม อ.ตะกั่วป่า

นายกฯ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ภัยพิบัติ  

26 ธันวาคม 2547 ผ่านมาแล้ว 18 ปี ภาพเหล่านั้น

ตราตรึงอยู่ในจิตใจทุกคน จำาได้ตอนเป็นทหารอยู่ ใช้

กำาลังทหารลงไปช่วยดูแล และผลกระทบที่เกิดขึ้น

มากที่สุด ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สิน 

บ้านเรือน ภาพเหล่านี้อยู่ในหัวใจทุกคน มีการจัด

กิจกรรมทุกปีในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ ส่วนชุมชน

บ้านน้ำาเค็ม รัฐบาลมอบหมายจัดหางบประมาณสร้าง

พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็ม เพราะความเสียหาย

เหล่านี้ส่งผลกระทบด้านจิตใจ ยังประเมินค่าไม่ได้

นายกฯ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้

หน่วยงานท้องถิ่นและเอกชน โดยเฉพาะประชาชน

ที่อาศัยอยู่ โดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 

ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสให้กับ

ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์

แห่งการเตือนใจให้ทุกคนระมัดระวัง และเตรียม

ความพร้อมว่าจะสามารถอยู่กับธรรมชาติอย่างไรใน

อนาคต มีการเตรียมพร้อม ป้องกันภัย สิ่งเหล่านี้เรา

ได้มาจากการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำานวน

มาก สถานการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีก เพราะโลก

มีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ อย่างภูเขาไฟใต้ทะเล

ระเบิด เราต้องช่วยรักษาโลกใบนี้ที่มีอยู่ใบเดียวให้

เกิดความสมดุลให้ได้

พิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้สร้างบนพื้นที่กว่า 

5 ไร่ โดยอาคารจัดแสดงหลักเป็นอาคารชั้นเดียว 

ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่น 

และมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่น

กระจายตามความยาวของอาคาร ทำาให้ภายใน

อาคารเกิดที่ว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้อง

จัดแสดง โดยมีหอเตือนภัยได้แรงบันดาลใจจาก

เครื่องมือประมงพื้นบ้าน เป็นแลนด์มาร์กที่ให้ผู้มา

เยี่ยมเยียนสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพได้ โดยรอบ

พื้นที่แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร 

จัดแสดงเรือประมง 2 ลำา สีส้มและสีฟ้า เป็นเรือ

ที่ถูกคลื่นสึนามิพัดพาเข้ามาจากชายฝั่ง เหลือร่อง

รอยเป็นวัตถุพยานที่สำาคัญของเหตุการณ์ครั้งนั้น 

ภายในมีพื้นที่สำาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล มี

ห้องมัลติมีเดียจัดฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์

ภัยสึนามิ นำาเข้าสู่เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการร้อยเรียงเรื่อง

ราวประกอบวัตถุจัดแสดง ซึ่งเก็บรวบรวมจาก

เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในไทย โดย

เริ่มจากโซนที่ 1 สัณฐานของบ้านน้ำาเค็ม โซนที่ 2 

เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยหมู่บ้านน้ำาเค็ม นาทีเผชิญ

หน้าและหนีภัย โซนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นธรรมชาติ

ของสึนามิ โซนที่ 4 เล่าเรื่องจากวัตถุ โซนที่ 5 และ

โซนที่ 6 เป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง

จากภัยพิบัติในด้านการเรียนรู้และป้องกัน สุดท้าย

โซนที่ 7 เป็นบ้าน พื้นที่ที่เปิดให้ชุมชนเข้าใช้สอยใน

กิจกรรมของชุมชน ขณะที่ภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร

สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติชายฝั่งทะเล

พิพิธภัณฑ์นี้สะท้อนภาพอันโหดร้ายของ 

สึนามิผ่านความเจ็บปวดของชาวหมู่บ้านบ้านน้ำาเค็ม 

แต่ทั้งหมดนี้คือบทเรียนและเสียงเตือนที่ทุกคนควร

หาโอกาสเข้าชมสักครั้งในชีวิต เปิดทุกวัน (ยกเว้น

วันจันทร์-อังคาร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชม.

พิ

เรือที่ถูกคลื่นสึนามิพัดเข้าฝั่ง ส่วนหนึ่งการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ อิทธิพล คุณปลื้ม เยี่ยมชมส่วนแสดงการ

เกิดคลื่นสึนามิ

ประชาชนเรียนรู้สึนามิเพื่อป้องกันก่อนภัยมา

เล่าเรื่องจากวัตถุจัดแสดงรวบรวมจากเหตุการณ์หอเตือนภัย แรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

กรุงเทพฯ • เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 

ปลูกกัญชาในบ้านได้แล้ว “อนุทิน” ลงนาม

ประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด

ประเภท 5 โดยจะควบคุมสารสกัดจากทุก

ส่วนของกัญชา-กัญชง ยกเว้นสารสกัดที่มี

สาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 และสารสกัด

จากเมล็ดที่ปลูกภายในประเทศ มีผลบังคับ

ใช้หลังประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 26 

มกราคมไปแล้ว 120 วัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบาย

รัฐบาลในการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอด

จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม

ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างราย

ได้ของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข

ได้ดำาเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่

การประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับที่ 7 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 เพื่อปลดล็อกกัญชา

ให้ใช้ทางการแพทย์ และในปี 2563 ได้ออก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกส่วน

ต่างๆ ของกัญชาออกจากยาเสพติด ยกเว้น

ช่อดอก ใบติดช่อดอก และเมล็ดกัญชา ที่

ยังเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถนำาไปใช้

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์

ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้

เอื้อต่อการปลูกของแต่ละครัวเรือน รวมทั้ง

การนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ จึง

นำาไปสู่การถอดกัญชาออกจากยาเสพติด

ประเภทที่ 5 สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.

2564 ที่ผ่านมา โดยได้จัดทำา (ร่าง) ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพ

ติดให้ โทษในประเภท 5 พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแล้ว

นายอนุทินกล่าวต่อไปว่า หลังจากที่

ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 

จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วันหลังประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2565 ทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เสนอ

ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….ต่อ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน

รัฐสภา เพื่อพิจารณานำาเข้าสู่กระบวนการ

ตราเป็นพระราชบัญญัติและมีผลบังคับใช้

โดยเร็วต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา 

กัญชง จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อยืนยันว่า 

กัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็นยาเสพติด 

แต่มีความจำาเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อ

ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนตามนโยบาย

รัฐบาล

ส่วนหลักการและเหตุผลของร่างพระ

ประวัติศาสตร์ใหม่ปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด
ปลูกในบ้านได้แล้วยันคุมสารสกัด-มีผลหลังประกาศในราชกิจจาฯ120วัน

ศึกษ�ธิก�ร • โยกย้ายกลางฤดูกาล 

“สุรศักดิ์” ออกจาก กศน.ไปเป็นผู้ตรวจ ศธ. 

ตั้ง “วัลลภ” ผงาด นั่งแทน “ตรีนุช” แจง

การโยกไม่ได้มีประเด็นอะไรพิเศษ มอบงาน

ติดตามเด็กตกหล่นจากระบบที่ต้องอาศัย 

ผู้ตรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร

ระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ประเภทผู้บริหารระดับ 10 จำานวน 3 ราย 

ได้แก่ 1.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2.นายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 

เป็นเลขาธิการ กศน. และ 3.นายพัฒนะ 

พัฒนาทวีผล ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นรอง

เลขาฯ กพฐ.

ทางด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวภายหลังการ

ประชุม ครม.ว่า เหตุผลที่มีการโยกนาย

สุรศักดิ์ ไปดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการ 

ศธ.นั้น ไม่ได้มีประเด็นอะไรพิเศษ เพียง

แต่ตอนนี้ตนให้ความสำาคัญการงานตรวจ

ราชการของ ศธ. เพราะงานผู้ตรวจราชการ 

ศธ.จะต้องเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน

นโยบายของตนที่สั่งการลงไป โดยเฉพาะ

เรื่องการสร้างโรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน 

โครงการพาน้องกลับมาเรียน เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา อีกทั้งงานนโยบาย

มีรายละเอียดเชิงลึกด้านการศึกษาค่อนข้าง

มาก เนื่องจากจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่

ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่

“ทั้งนี้ เห็นว่านายสุรศักดิ์มีความ

เข้าใจในเนื้องานของ กศน. และยังเคย

ทำางานอยู่ที่สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมั่นใจว่านาย

สุรศักดิ์มีความเข้าใจงานและจะทำาหน้าที่

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ได้เป็นอย่างดี และตน

ต้องการให้งานของการตรวจติดตามการ

ศึกษามีความเข้มแข็ง

“ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่า 

การย้ายผู้บริหารไปดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจ

ราชการ ศธ.จะต้องมีความผิดหรือทำางาน

ไม่พอใจรัฐมนตรีนั้น ดิฉันไม่ต้องการให้คิด

เช่นนั้น และนายสุรศักดิ์ ไม่ได้มีความผิด

อะไร ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ ซึ่ง

ดิฉันต้องการให้นายสุรศักดิ์มาช่วยเสริม

ทีมงานติดตามงานตรวจราชการนโยบาย

ของ ศธ.เท่านั้น และประเด็นเรื่องแต่งตั้ง

นายสุรศักดิ์ในตำาแหน่งเลขาฯ กศน.ไปเพียง  

6 เดือนนั้น เรื่องนี้ถือว่าไม่เร็วสำาหรับการ

เปลี่ยนแปลง เพราะเราต้องทำางานแข่งกับ

เวลาอยู่แล้ว สำาหรับการที่มีข้อสังเกตว่า

เป็นการโยกย้ายนอกฤดูกาลนั้น ดิฉันคิดว่า

บางครั้งฝนก็ตกนอกฤดูกาลเช่นกัน” รมว.

ศธ.กล่าว

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ให้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง จำานวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง ดังนี้ 1.นางสุปราณี นฤนาทนโรดม 

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวง 

ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 

สำานักงานปลัด ศธ. 2.นางสาวเจริญวรรณ 

หนูนาค รองเลขาธิการ กศน. ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ตรวจราชการ ศธ. 3.นายศัจธร วัฒนะ

มงคล รองศึกษาธิการภาค สำานักงาน

ศึกษาธิการภาค 1 สำานักงานปลัด ศธ. 

ดำารงตำาแหน่งศึกษาธิการภาค สำานักงาน 

ศธ. 4.ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน 

รองศึกษาธิการภาค สำานักงานศึกษาธิการ

ภาค 14 สำานักงานปลัด ศธ. ดำารงตำาแหน่ง

ศึกษาธิการภาค สำานักงานศึกษาธิการภาค 

17 สำานักงานปลัดฯ.

โยกกล�งฤดู‘สุรศักดิ์’จ�กกศน.ไปเป็นผู้ตรวจศธ.

ราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับนี้คือ ส่ง

เสริมให้กัญชา กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ 1) เพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญา

ทางการแพทย์แผนไทย 2) ให้ประชาชนมีทาง

เลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง 3) ให้เกิด

เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนจากการ

ปลูก การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งสารสกัด 4) 

ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ทั้งพืชและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง 5) 

คุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตราย

จากการบริโภคกัญชา กัญชง และป้องกันการ

ใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด

“กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเดินหน้า

อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพืชกัญชง กัญชา 

เพื่อใช้ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพตนเอง 

การวิจัยและการศึกษา ตลอดจนพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ให้

เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของ

ประชาชน” นายอนุทินกล่าว.

สุรศักดิ์ อินศรี ไกร
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11บันเทิง

อนดูช่องยูทูบแล้วชักติดใจ

โดยเฉพาะรายการ “สะแตกแดกตับ” ของคุณอี๊ด 

โปงลางนั้น ดูแล้วก็ให้รู้สึกสบายอกสบายใจ เรียกว่า

พลอยสนุกสนานครื้นเครงกับพิธีกรและแขกร่วมรายการไปด้วย

เสียทุกคราว

แม้ทุกครั้งที่ดูจะต้องเห็นแขกรับเชิญถูกพิธีกรบังคับให้ซด

ดีวัว กับชิม “ซอยจุ๊” อาหารอีสาน ท่ีคุณอ๊ีดได้อธิบายให้คนกรุงเตบ 

อย่างผมเข้าใจว่า ซอย หมายถึงหั่น ส่วนจุ๊ แปลว่าจิ้ม

คือ..นำาเนื้อกับเครื่องในวัว ทั้งตับ ขอบกระด้ง ผ้าขี้ริ้ว สไบ

นาง ไส้อ่อน ไส้แก่ มาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำาโดยไม่ต้องปรุงรส-

ปรุงสุก แล้วจิ้มกับแจ่วขม หรือพูดให้ตรง..

ก็ “ดีวัว” ท่ีหมายถึงน้ำาเขียวเข้มในถุงน้ำาดีของวัวน่ันแหละ!

ซึ่งแขกรับเชิญ ส่วนใหญ่เป็นศิลปินตลก ดารา นักร้อง 

บางคนที่ไม่เคยได้ลิ้มชิมรสมาก่อนถึงกับหน้าแหยะ..

บ้างก็ต้องอ้วกทิ้ง บ้างก็ฝืนกลืนเพื่อไม่ให้เจ้าของรายการ

น้อยใจ อยู่ทุก EP.

แต่ด้วยบุคลิก-อารมณ์ดีของคุณอี๊ด ประกอบกับผู้ร่วมราย 

การก็เป็นธรรมชาติ ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำา (กิน) ให้ดูขำา-เอาฮา 

ผมเลยไม่รู้สึกขัดตา-ขัดใจแต่อย่างใด

และที่เห็นจะต้องขอชื่นชม ก็ตรงที่คุณอี๊ดไม่เคยจะแสดง

พฤติกรรมหยาบคาย ดิบ เถื่อน หรือใช้คำาพูดคำาจาสารพัดสัตว์ให้

ได้เห็น-ให้ได้ยิน!

เสน่ห์ของ “สะแตกแดกตับ” จึงอยู่ที่การนำาวัฒนธรรม

การกินอาหารแบบดั้งเดิมของคนอีสานมานำาเสนอไปพร้อมๆ กับ

ความบันเทิง..

ที่เกิดจากผู้ร่วมรายการ ให้ชวนดู-ชวนติดตามแบบสะอาด

หู-สบายตา-ชื่นอารมณ์ โดยแท้!

กระน้ัน ก็มีความเป็นห่วงในตัวคุณอ๊ีดอยู่เหมือนกัน เพราะ

การกินของดิบโดยเฉพาะเนื้อวัว เครื่องในวัวอย่างบ้าคลั่ง อย่าง

แซ่บ-เอร็ดอร่อยนั้น..

จะเป็นแบบ “อร่อยปาก แต่ลำาบากท้อง” ไปไหม นัยว่า

เนื้อวัวดิบมี “พยาธิตืดวัว” อยู่มิใช่หรือ?

ที่ห่วง..เกรงว่าได้เงินมาจากการทำารายการลงยูทูบ จะไม่

พอค่ารักษาตัวในภายภาคหน้าน่ะ!

น่ี..พูดถึงช่องยูทูบ ก็ได้ยินคนในแวดวงโทรทัศน์เขาพูด-

ปรารภอยู่บ่อยครั้ง ถ้า กสทช.ยังคอยแต่จะเข้มงวดกวดขัน ควบ 

คุมอยู่แต่กับโทรทัศน์อยู่เช่นนี้

เห็นทีอนาคตข้างหน้า คนทำารายการทีวีจะหันไปทำาราย 

การลงในยูทูบกันหมด เพราะหนึ่ง นอกจากการผลิตคอนเทนต์

ต้นทุนจะถูกกว่าแล้ว..

สอง..ทำารายการยูทูบจะพูดจะคุยจะแสดงพฤติกรรมความ

ถ่อย เถื่อน หยาบ หรือลามกจกเปรตเอาตามใจอย่างไรก็ได้เสรี 

เพราะไม่มีหน่วยงานไหนควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด!

และด้วยพฤติกรรม-คำาพูดที่เข้ากับรสนิยมของคนดูยุค 

5G จึงทำาให้มีผู้เข้ามาติดตามชมเป็นแสนเป็นล้าน สปอนเซอร์-

โฆษณาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

แล้วอย่างนี้ คนทำารายการทีวีจะมัวเอาแต่สงบเสงี่ยม ยอม

ทนอยู่ใต้กฎเหล็กของ กสทช.ไปทำาไม ในเมื่อช่องยูทูบสามารถทำา

คอนเทนต์ได้อย่างอิสระ แถมต้นทุนถูกกว่า!

จึงไม่แปลกใจ ท่ีเห็นดารา นักร้อง นักแสดง หันไปเป็น

เจ้าของ-พิธีกรรายการในช่องยูทูบกันอย่างแพร่หลาย และไม่ได้จะยุ 

แต่ถ้าใครมีฝีมือ-มีพรสวรรค์ กล้าทำาบ้าๆ บอๆ และดิบเถื่อนได้..

ทำ�ช่องยูทูบไปเลย..รวยเร็ว-ดังกว่�!. 

อยากรวย-ดังต้องทำาช่องยูทูบ

น

รุกหนักเต็มพิกัดสำ�หรับช่อง 9 MCOT HD หม�ยเลข 30 

ล่าสุดปรับขบวนโชว์ไทม์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน จันทร์ถึง

ศุกร์ พบกันเวลา 11.00 น. เสาร์และ

อาทิตย์ ปักหมุดเวลา 12.30 น. พร้อม

ดึงนักแสดง-พิธีกรจี๊ดใจความสามารถ

ไกล แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย เสริม

ทัพไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ไลฟ์ เวลา 

20.15 น.

แก้มบุ๋มเผยถึงการทำางานในครั้ง

นี้ว่า “ตื่นเต้นมากเนื่องจากเป็นรายการ

สดและเป็นรายการที่หนูติดตามมานาน

มากแล้ว พอได้มายืนอยู่บนเวทีขณะ

จัดรายการก็แอบรู้สึกประหม่า แต่จะ

พยายามทำาให้ดีที่สุด ถ้าถามว่าจากนัก

แสดงมาเป็นพิธีกรเป็นยังไง ยอมรับว่า

ไม่เหมือน

กันเลย 

เมื่อต้องมา

อ่านข่าวของ

คนในวงการ 

สารภาพเลยว่าหนูกลัว

นิดหนึ่ง แต่การได้ทำางาน

พิธีกรเป็นสิ่งที่

ท้าทาย 

ตอนแรก

กลัวที่จะตอบรับ

งานนี้ แต่มีคำาพูด

จากคนรอบตัวว่า 

คนเราถ้าอยู่แบบ

เดิม ทำาแบบเดิมจะธรรมดา แต่ถ้ารู้จักพัฒนาถึง

เรียกว่าคน เลยเป็นคำาพูดสะกิดใจให้หนูลุกขึ้น

สู้ พร้อมรับกับความท้าทายในการทำางานชิ้นใหม่ 

และหนูตั้งใจว่าจะใช้ความสามารถของตัวเอง

ในการสร้างผลงานให้ได้ และจะทำาให้ได้ดี ฝาก

ติดตามและเป็นกำาลังใจให้กับหนูด้วยนะคะ”.

 

 

 

ลังจ�กปล่อยทีเซอร์ละครบ่วง

ใบบุญ ทางช่อง 8 เพียงไม่กี่

ชั่วโมง กระแสตอบรับดีเกินคาด 

หลายคนพูดถึงการกลับมาของนางเอกมาก

ความสามารถ จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ที่หวน

คืนจอในรอบ 9 ปี ในบทบาทของ ใบศรี สาวใบ้ 

ไร้เสียง ที่ดรามาเข้มข้นเต็มโซเชียล ล่าสุดจอยขอ

เปิดใจถึงสาเหตุที่ห่างหายและปฏิเสธรับเล่นละคร

มาหลายเรื่อง 

“ก่อนหน้านี้มีข่าวต่างๆ นานาว่าจอย

ปฏิเสธละครไปหลายเรื่อง ล่าสุดก็เป็นเรื่องที่คน

พูดถึงอย่างมาก ก็ยอมรับว่าปฏิเสธไปจริง เพราะด้วยบทค่อนข้าง

เป็นบทที่เหมือนยังไม่ได้เรียกร้องจิตวิญญาณนักแสดงของเราออก

มาได้มากพอจึงได้ปฏิเสธไป แต่จอยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่

ให้ โอกาสจอยด้วยนะคะ อย่างละครบ่วงใบบุญจอยเองก็เคยปฏิเสธ

มาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะความไม่มั่นใจ แต่สุดท้ายเรา

ก็หนีใบศรีไม่พ้น เราเลยรับเล่นในที่สุด ตัวละครตัว

นี้เขาเหมือนจิตวิญญาณที่รอเรามาเล่นจริงๆ เรา

รู้สึกแบบนั้นในฐานะนักแสดง แถมได้เล่นสงคราม

อารมณ์กับพี่กวาง, โอ และอีกหลายคน มันทำาให้

เราเหมือนมีพลังและแพชชั่นในการเล่นละคร 

ถึงแม้จะมีดรามาโดนกระทำา แต่เป็นบท

ที่ดี แถมเป็นใบ้ ใบ้แบบไม่มีเสียงออกมาเลย 

สำาหรับเรามันยากมากนะ มันท้าทายเรา

มาก แถมตัวละครตัวนี้มีหลายมุม เขาไม่

ได้เป็นขาว หรือดำา แต่เขาคือคนจริงๆ ที่

มีการทำาถูกและทำาผิด ซึ่งเราไม่เคยได้

รับบทบาทแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต

ของการเป็นนักแสดง และนี่ก็เป็น

สาเหตุหลักที่เรายอมกลับมาเล่น

ละคร หลังจาก 9 ปีที่เราหายไป 

ยอมรับว่าไม่ได้เล่นละครมานาน 

พอกลับมาเล่นละครอีกครั้งก็รู้สึก

กดดันเหมือนกัน กลัวว่าเราจะทำา

ออกมาได้ไม่ดีตามที่ผู้ใหญ่คาดหวัง 

กับการกลับมาเล่นครั้งนี้จอยกล้าพูด

ได้เลยว่าบทบาทใบศรีเขาเรียกร้องให้จอยมาเล่น

จริงๆ และเราม่ันใจในทีมงานและนักแสดงทุก

คนในเรื่องน้ีมากท่ีจะทำาให้ละครเรื่องน้ีสมบูรณ์

ท่ีสุด หากใครท่ีอยากดูละครท่ีตัวละครมีความ

เรียล สมชีวิตจริง ต้องดู หากถามว่าบทบาท

น้ีมันดีตรงไหน มันดีทุกมิติ ทุกความรู้สึก จิต

วิญญาณของจอยกับใบศรี ในฐานะนักแสดงมันเหมือนว่าตัวละครใบ

ศรี เขาดึงดูดเราให้เราต้องมาเล่น สุดท้ายน้ีจอยอยากให้แฟนๆ ทุกคนรอ

ติดตาม ผลงานคร้ังแรกในรอบ 9 ปีของจอย จอยรับรองว่าเรื่องน้ีจะไม่

ทำาให้แฟนๆ ทุกคนต้องผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ”.

ห

adame Web ที่ ได้ ด�โกต� จอห์นสัน 

มาเป็นตัวชูโรง จะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิง

เรื่องแรกของทาง Sony เน้ือหาอิงจาก 

Spider-Man ซ่ึงเป็นการต่อยอดและได้รับแรงบันดาล

ใจจากความสำาเร็จของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล

ดาโกตา จอห์นสัน ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

จากหนังแฟรนไชส์ Fifty Shades of Grey และ 

Suspiria อยู่ในช่วงการเจรจาเพื่อจะมาแสดงบทนำา

เป็น “มาดามเว็บ” ตัวละครหนึ่งของทาง Marvel 

อิงจาก Spider-Man จากที่ปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่

ยุค 80 ใน The Amazing Spider-Man

โดยหนัง Spider-Verse ตอนนี้มีหนังฉีก

ออกมาเป็นตัวละครใหม่อย่าง Venom แล้ว 2 

ภาค ขณะที่ Morbius ที่ได้ จาเรด เลโต มารับบท

แวมไพร์ กำาลังรอวันออกฉาย

ชัดเจนว่า Sony จะดำาเนินเรื่องอีกแนว 

ปรับเนื้อเรื่อง Madame Web สำาหรับหนังจอ

ใหญ่ เพราะเดิมในการ์ตูน เธอคือหญิงชราตาบอด 

และเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ มีพลังวิเศษจากสมอง 

เช่น สติปัญญาระดับอัจฉริยะ มีตาทิพย์ และ

หยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่เนื่องจากเธอเป็นโรค 

Myasthenia Gravis มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง จึง

ต้องจำากัดตัวเองอยู่ในที่ที่หนึ่งเท่านั้น

เป็นเรื่องปกติที่ Sony ต้องการพัฒนา

จักรวาลภาพยนตร์ตามแนวทางของตัวเองโดย

อิงจาก Spider-Man ก็จาก

ความสำาเร็จจากภาพยนตร์

เรื่องล่าสุดที่ทางสตูดิโอ

ร่วมมือกับ Marvel และผล

งานการแสดงของ ทอม 

ฮอลแลนด์ ในบทสไปเดอร์

แมนทำากำาไรได้อย่างมหา 

ศาล

Spider-Man: No Way 

Home ที่ยังโกยรายได้ต่อ

เนื่อง กลายเป็นภาพยนตร์

เรื่องใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 

ในประวัติศาสตร์ในแง่ของ

รายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลก.

 

M

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘Mysterious’กับดนตรีแนว‘Metal Core’

ปลุกเพลงใหม่‘ส�ปส่ง’สะท้อนสังคมปัจจุบัน

“Mysterious” กลุ่มคน

ดนตรีสไตล์ Metal Core ภายใต้

ค่ายเพลงน้องใหม่ที่น่าจับตามอง

อย่าง “Melodic Music Studio” 

กลับมาปลุกพลังคนดนตรีอีกครั้ง 

กับซิงเกิลล่าสุด “สาปส่ง” เพลงที่

พวกเขาพูดถึงการโดนหลอกลวง

และความรู้สึกที่ถูกทำาลายด้วย

ความไว้ใจ ผ่านดนตรีที่หนักแน่น

ของวง และเสียงร้องอันทรงพลัง

แต่เต็มไปด้วยความน่าค้นหาของ

นักร้องนำาหญิงแกร่งของวงอย่าง 

“น้ำา-จินรีฐา” และความพิเศษ

ของเพลงนี้ “Mysterious” ยังได้ 

“เจตต์” หรือ Jeddy นักร้องนำา

วง “Tragedy of Murders” มา

ร่วมฟีเจอริงให้ “สาปส่ง” มีพลัง

และเข้มข้นมากขึ้น

“สาบส่ง” มีเนื้อหาตรง

ไปตรงมาตามชื่อของเพลง ที่

สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ถูก

หลอกลวงจากความไว้เนื้อเชื่อใจ จนทำาให้ความ

รู้สึกดีๆ ที่มีให้มันเสียเปล่า ทำาให้เราเคืองใจเกินกว่า

จะให้อภัย แต่เราไม่นิยมใช้ความรุนแรง เลยเลือก

วิธีสาปแช่งแทน มันสะท้อนให้เห็นถึงภาพสังคมใน

ปัจจุบันว่าเราอยู่ในยุคที่ไว้ใจใครได้ยาก และเรา

ต่างก็รู้ว่าคำา “สาปส่ง” ของเรามันจะได้ผลในสักวัน 

แม้อาจต้องรอเวลาอีกนาน

“Mysterious” คือกลุ่มคนดนตรีแนว Metal 

Core เริ่มต้นโดย “น้ำา-จินรีฐา จิตจรูญ” นักร้อง

นำาผู้มีเสียงเอกลักษณ์และทรงพลัง กับสไตล์ที่เป็น

ตัวของตัวเอง น้ำาผันตัว

เองจากการทำาธุรกิจส่วน

ตัวหลากหลายอย่าง จน

มาถึงธุรกิจล่าสุดที่เธอทุ่ม

งบหลายหลัก นั่นคือธุรกิจ

โรงเรียนสอนดนตรี และ

ห้องอัดเพลง เพราะเธอเชื่อ

ว่า “เพราะดนตรีคือชีวิต”

ความท่ีน้ำาเป็นผู้หญิง

แกร่งเพียงคนเดียวของวง 

เธอจึงวางคอนเซ็ปต์และ

สไตล์การแต่งตัวของวงไว้ในธีม Gothic Wicca ออก

แนวแม่มด แฟนตาซีสีดำา เรียกว่าเน้นให้เห็นถึงขุมพลัง

ของความเป็น Metal Core ผสมร็อกเกอร์สาวเลยก็

ว่าได้ จนเกิดเป็นเพลงแรก “First War” ท่ีน้ำาเป็นคน

วางโจทย์และคอนเซ็ปต์เพลงมาให้ “หมีเอก-เอกกมล 

บุญโพธ์ิทอง” แฟนหนุ่ม แชมป์ The Voice Thailand 

เป็นคนแต่งเน้ือร้องให้ เพลงท่ีตีความให้เหมาะกับ

สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน สามารถฟังเพลง 

“First War” ได้ท่ี https://youtu.be/uI6CuxpT2FA.

interthaipost69@gmail.com

เปิดใจ‘จอย-ศิริลักษณ์’ครั้งแรก

หลังห่างจอแก้วไปนานถึง9ปี

‘ดาโกตา จอห์นสัน’บุกหนังซูเปอร์ฮี โร่

เตรียมสวมบทเป็น‘Madame Web’

‘ดีเจต้นหอม’ขำาไม่ออก

ช่องยูทูบถูกต่างชาติแฮ็ก

ทำ�เอ�ขำ�ไม่                      

ออก เมื่อช่องยูทูบ               

Tonhorm 

Chaneeindi ที่ทำามา

จนมีผู้ติดตามกว่า 4 

แสนคน ได้ถูกแฮ็ก

เกอร์ต่างประเทศแฮ็ก

ไปแล้ว และจนถึง

ตอนนี้ยังไม่สามารถ

เอากลับมาได้ โดยดี

เจต้นหอม-ศกุนตลา 

เทียนไพโรจน์ ได้

โพสต์ระบายผ่านทาง 

อินสตาแกรมว่า 

“ตอนนี้รู้สึกแย่

มากค่ะ กว่าจะสะสม

ให้คนมาซับสะไคร้ใน

ช่องหลายปีมากค่ะ 

คนเริ่มมาซับตอนที่ทำา

คลิปล้อเลียนรายการ

ตกสิบกะรัศมีแข ตอน

นั้นเพิ่งหัดเล่นยูทูบ

ใหม่ๆ เห็นคนมาวิวดูงานเราหลายสิบล้านวิวดีใจมาก ก็เลย

ตั้งใจมากถึงเราจะยังไม่เก่งแต่เราและเพื่อนๆ ก็ตั้งใจมาก.....

วันก่อนทีมงานโทรมาปลุกถามว่ายูทูบมึงโดนแฮ็กป่าว เมาขี้

ตาอยู่ตื่นเลย ตกใจมาก พอเข้าไปดู น้ำาตาตกในใจอยู่ที่ตาตุ่ม 

(ความรู้สึกเสียใจแบบฟ้าผ่า

แมร่งเป็นงี้เอง)

เอาตรงๆ สิ่งแรกที่

คิดถึง คือลูกค้าเลย ที่เรา

เพิ่งลงงานให้เขาไปอุตส่าห์

ไปถ่ายให้เขาลุ้นยอดวิวทุก

วัน (ช่วงนี้ใครตามหอมจะ

เห็นเลยหอมลงเรื่องยูทูบ

บ่อยมากในไอจี) หอมโคตร

เกรงใจลูกค้าเลย เราขึ้น

รายการใหม่ เรามือใหม่ 

มากดีลกะลูกค้าก็ยังใหม่ 

มีติดขัดบ้างแต่ลูกค้าก็เข้าใจ และทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีจน

กระทั่งผลิตงานออกมาให้เห็น แต่ดันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก

โคตรนอยด์!! ละดูอิแฮ็กเกอร์มันสนุกมากกะเอายูทูบ

หอมไปเล่นละเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเรื่อย.....ตอนนี้หอมแจ้งยู

ทูบไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนดำาเนินการ....ขอความเห็นใจจาก 

FC อย่าเพิ่งอันฟอลโลว์หอมนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งเค้าน้าาาาา 

ขออภัยคุณลูกค้าและเพื่อนๆ ที่ติดตามกันมา ณ ที่นี้ด้วย   

ค่าาา......กราบเบญจางค์”.

‘ช่อง 9’ปรับขบวน‘ไนน์เอ็นฯ’

ดึง‘แก้มบุ๋ม ปรีย�ด�’เสริมทัพ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(DITP) เปด 6 คลีนิค “T MARK ONLINE 

CLINIC” เพ� อใหคําปรึกษา เจาะลึกทุกขอสงสัย 

เกี่ยวกับตราสัญลักษณ T Mark เสริมแกรง

ผูประกอบการไทยยุค New Normal เพ่ิมโอกาส

แขงขันในตลาดการคาโลก ตามแนวคิด BCG 

Economy 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดี

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง

พาณิชย เปดเผยวา กรมฯ ไดดําเนินตามนโยบาย

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ขับเคล� อน

ยุทธศาสตร “ตลาดนําการผลิต” โดยการ

เสริมสรางองคความรูเศรษฐกิจการคายุคใหม 

ใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะดานการสรางแบรนด และการ

สรางโมเดลการคาใหมใหขยายตลาดดวย

เทคโนโลยีและการคาออนไลน เพ� อพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการทุกระดับใหมีความ

พรอมท่ีจะปรับตัว สอดรับกับการเปล่ียนแปลง

ของบริบทการคาโลกที่มีแนวโนมนําประเด็น

ดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทางการคา

นอกจากน้ี กรมฯ ไดรวมกับหน�วยงาน

พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สงเสริม

ผูประกอบการดวยการมอบเคร� องหมาย Thai-

land Trust Mark (T Mark) ซ่ึงเปนเคร� องหมาย

ที่การันตีถึงคุณภาพ ความเช� อมั่น และภาพ

ลักษณที่ดีตอสินคาและบริการไทย ซึ่งเปน

สินคาที่มีมาตรฐานการผลิต คํานึงถึงสังคม 

แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดลอม สอดรับ

ไปกับบริบทการคาโลก จึงทําใหผูประกอบการ

ที่ขอรับตราสัญลักษณ T Mark เกิดการ

ปรับตัวใหเปนไปตามหลักเกณฑการขอรับ

ตราสัญลักษณดังกลาวมากขึ้น เพ� อทําให

สามารถแข งขันและก าวข ามขอกีดกัน

ทางการคาระหวางประเทศไดเพิ่มขึ้น และใน

ขณะเดียวกัน T Mark ยังเปนสวนหนึ่งในการ

พัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับการพัฒนาสังคม

และการรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล 

เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพรอมกันตาม

แนวคิด BCG Economy 

พาณิชย - DITP เปด 6 คลีนิค เสริมแกรงแบรนด ไทยสูการคาโลก

ผานกิจกรรม “T MARK ONLINE CLINIC”

โดยในป 2565 นี้ กรมฯ ไดจัดโครงการ

ดังกลาวเปนปที่ 10 ตอเน� องตั้งแตป 2555 

จนถึงปจจุบัน มีผูใชตราสัญลักษณ T Mark 

จํานวน 233 บริษัท ซึ่งมีผูสมัครใหม และขอ

ตออายุ (ตออายุทุก 3 ป) เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ  ป 

รวมถึงรัฐบาลใหความสําคัญในการขับเคล� อน

นโยบาย BCG Economy กรมฯ จึงตั้งเปาให

มีผูสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นรอยละ 20 โดยไดจัด

ใหมีกิจกรรม T Mark Online Clinic ขึ้น เพ� อ

ใหคําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค

ตางๆ ในการขอตราสัญลักษณ T Mark ผาน

ชองทางออนไลน แกผูประกอบการที่สนใจ 

“กิจกรรม T Mark Online Clinic ในรูปแบบ

ออนไลน จํานวน ๕ ครั้ง เปนการเสริมแกรง

ใหแกแบรนด ไทย ใหคําปรึกษาแบบเชิงลึก 

แบบตัวตอตัว พรอมทั้งแนะนําเทคนิคการ

สมัครขอรับตรา T Mark เพ� อเพ่ิมโอกาสใหแกผู

ประกอบการ สามารถแขงขันในตลาดการคา

โลกได โดยมีกําหนดจัดกิจกรรม T Mark On-

line Clinic ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ครั้ง

ที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4 เดือน

มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม 

2565 โดยภายในกิจกรรม แบงเปน 6 คลินิค 

ไดแก คลินิค Thailand Trust Mark ใหคํา

ปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเคร� องหมายและตอ

อายุเคร� องหมายตราสัญลักษณ T Mark 

คลินิค DITP 1169 ใหคําปรึกษาสําหรับ

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดสมัครเปนสมาชิก

ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  คลินิค 

Fair Labour ใหคําปรึกษาดานการขอใบรับ

รองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)  

คลินิค Green Industry ใหคําปรึกษาดาน

การขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสี

เขียว (Green Industry) คลินิค CSR-DIW 

ใหคําปรึกษามาตรฐานหลักเกณฑ CSR-DIW 

ในการทําธุรกิจที่ตองคํานึงตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  และ 

คลินิค EXIM Bank ใหคําปรึกษาสินเช� อเพ� อ

การสงออก”

ทั้งนี้ ผูประกอบการที่สนใจ T Mark 

Online Clinic ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียน

สมัครไดตั้งแตวันนี้ - 30 มกราคม 2565 ราย

ละเอียดการสมัครตาม QR Code เริ่มใหคํา

ปรึกษาทางออนไลนในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 09.30-17.00 น. และสําหรับผูประกอบ

การที่สนใจขอรับตราสัญลักษณ และขอตอ

อายุการใชตราสัญลักษณ Thailand Trust 

Mark สามารถสมัครไดแลวตั้งแตวันนี้ – 30 

มีนาคม 2565 ทางเว็ปไซต www.thailan-

dtrustmark.com โดยไมมีคาใชจายใดๆ 

 QR code รับสมัครเขารวมกิจกรรม T 

Mark Online Clinic ครั้งที่ 1

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม กลาววา จากกรณีที่ เจาหนาที่ปา

ไม รวมกับตํารวจในพื้นที่ เขาดําเนินการและ

ขยายผลการลักลอบตัดไม โดยเขาตรวจยึด

ที่ดินในทองที่ อ.แมอาย จ.เชียงใหม วา กรณี

นี้เปนการดําเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาล นําโดยพลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา  และรองนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ ที่

มีความหวงใยเกี่ยวกับปญหาการ

บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดย

เฉพาะในพ้ืนท่ีปาทางภาคเหนือเปน

อยางมาก  จึงไดมีขอสั่งการใหกรม

ปาไมกําหนดมาตรการดานการ

ปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร

ปาไมและการลักลอบตัดไมในพื้นที่ ซึ่งกรม

ปาไมไดสนองตอบตามนโยบายพรอมมอบ

หมายใหทุกหน�วยงานในพื้นที่เรงดําเนินการ

แกไขปญหา เนนการทํางานแบบบูรณาการ

รวมกับหน�วยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

นายจตุพร  บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาว

เพิ่มเติมวา ไดรับรายงานจากกรมปาไม ถึง

การปฏิบัติการที่ อ.แมอาย นับเปนหนึ่งความ

สําเร็จในการทํางานเชิงรุกของกรมปาไม ซึ่ง

ภายหลังจากท่ีไดมีการสืบทราบวา มีการบุกรุก

เขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมนํ้าแมฝาง ต.ทาตอน 

อ.แมอาย อธิบดีกรมปาไม (นายสุรชัย อจลบุญ) 

จึงไดสั่งการใหหัวหนาหน�วยเฉพาะกิจปราบ

ปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) นํากําลังเจาหนาที่

ชุดพยัคฆ ไพร สนธิกําลังรวมกับเจาหนาที่

สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สวน

จัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ทหาร

ชุด บก.ศป.พมพ. ตํารวจ ตชด.ที่ 334 ปลัด

อําเภอแมอาย และตํารวจ สภ.แมอาย ลงพื้น

ทส.เขมปองปราบรุกปาและลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพื้นที่

ที่ดําเนินการ จากการตรวจสอบโดยรอบ

พื้นที่เกิดเหตุ พบมีการตัดโคนไมกระจายอยู

ทั่วพื้นที่ มีการปรับไถพื้นที่เปนบริเวณกวาง 

ซึ่งยังคงปรากฏรองรอยตอไมเดิมกระจายอยู

ทั ่วบริเวณ ขณะเดียวกันยังตรวจพบตอไม

หวงหามซึ่งอยูติดกับแนวเขตแปลงที่ดิน 

ผลการดําเนินการครั้งนี้ เจาหนาที่

จึงไดรวมกันตรวจยึดพื้นที่ปาที่ถูกแผวถาง 

เนื้อที่ 24-0-31 ไร ตรวจยึดไมกระถินปา 

จํานวน 7 ทอน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศกเมตร 

และตรวจยึดสิ่งกอสราง 5 รายการ พรอม

นําเอกสารหลักฐานทั้งหมด แจงความกลาว

โทษตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร

แมอาย เพ� อดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ 

กรมปาไมจะไดดําเนินการในการบังคับใช

กฎหมายปาไม มาตรา 25 แหง พรบ.ปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 อยางเด็ดขาด 

โดยภายหลังพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกกรมปาไมก็จะ

ไดวางแผนดําเนินการฟนฟูเพ� อใหคืนสภาพ

ปาใหมีความอุดมสมบูรณตอไป อีกทั้ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดรวมกับโครงการรอยใจรักษ จัดตั้งศูนย

รับรองเรียน เพ� อดําเนินการชวยเหลือแกไข

ปญหาตางๆ ตามหนาที่และภารกิจของ

กระทรวงฯ ใหกับประชาชนในพื้นที่อีกดวย” 

นายจตุพร กลาว

รองรับการเติบโต  จิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ เปดงาน Thailand Coffee Tea & Drinks 2022 และงาน Thailand Bakery & Ice 

Cream 2022 งานแสดงรวมกลุม 3 ธุรกิจกาแฟ, ชา, เบเกอรี่, ไอศกรีมและเคร� องด� มไวในที่

เดียวกันแบบครบวงจร โดยมี กวิน กิตติบุญญา กก.ผจก.บจก.กวิน อินเตอร เทรด ตอนรับ ณ 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เปดโครงการฯ    วรวิทย ศรีอนันตรักษา กรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ คมกฤช 

ตันตระวาณิชย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รวมแถลงขาวเปดตัว 

“โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟา อวอรด 2565” ภายใตแนวคิด เราคือผูสรางความ

ยั่งยืนอยางไมหยุดยั้ง เพ� อสงเสริมการพัฒนาโครงการชุมชนที่ดีมาอยางตอเน� อง ที่ สามยาน

มิตรทาวนฮอลล 

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ TOA ไดผานการ

รั บรองการขึ้ นทะ เบี ยน เครื่ อ งหมาย

คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon 

Footprint for Organization: CFO) ประจําป 

2565 เพิ่มเติม 1 แหง คือ โรงงานทีโอเอ

สําโรง จากองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) และเม� อป 2564 

ที่ผานมา โรงงานทีโอเอบางนา ก็ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนเคร� องหมายคารบอนฟุตพริ้นท

ขององคกรเปนที่เรียบรอยแลว เม� อวันที่ 

27 พฤษภาคม 2564 ตอกย้ําความมุงมั่น

ของ TOA ในการขับเคล� อนธุรกิจควบคูการ

ดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

คุณจตุภัทร  ตั้งคารวคุณ  ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารบริษัทฯ ไดกลาวถึงเจตนารมณ

การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดําเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืนวา “TOA เปนองคกรธุรกิจ

ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิ

TOA เดินหนาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

มุงเปาองคกรธุรกิจคารบอนต่ําและยั่งยืน

บาล(Environment, Social and Governance: 

ESG) ใสใจเร� องผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น

ตอสังคม และส่ิงแวดลอมในระยะยาว ดังน้ัน 

จากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและภาวะโลกรอนที่มีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มปริมาณกาซ

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนั้น TOA จึง

ไดผนวกความสําคัญของ ESG เขากับแผน

กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดย

มุงเนนการจัดการกาซเรือนกระจกอยาง

จริงจังตอทุกกิจกรรมขององคกรที่มีสวน

เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และกระทบตอสิ่งแวดลอม การปลอย

กาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออม

ขององคกร อาทิ การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิง

จากยานพาหนะท่ีเกิดจากกิจกรรมขององคกร 

เชื้อเพลิงที่ใชกับเคร� องจักรในกระบวนการ

ผลิต การใชสารเคมีบําบัดน้ําเสียเพ� อปรับ

สภาพน้ําใหอยูในสภาพที่เหมาะสม การใช

พลังงานไฟฟา การขนสงสินคา รวมถึงการ

จัดการของเสียตางๆ ใหสามารถนํากลับมา

ใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน ทั้งนี้ 

จากแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ดังกลาว จะมีสวนทําใหบริษัทฯสามารถ

ขยายขีดความสามารถในการแขงขัน 

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และ

เติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว”

สําหรับป 2565 นี้ TOA ยังคงเดิน

หนาพัฒนาธุรกิจคารบอนต่ําอยางตอเน� อง 

สูอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร ใสใจ

เรื่องพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทาง

เลือกตาง ๆ โดยเฉพาะพลังงานจากแสง

อาทิตย TOA จึงไดติดตั้งแผงโซลารบน

หลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ที่โรงงาน

ทีโอเอ จ.สมุทรปราการ เพ� อนําพลังงาน

จากแสงอาทิตย มาทดแทนการใชไฟฟาใน

โรงงานอุตสาหกรรม ถือเปนกาวสําคัญของ

การสงเสริมการใชพลังงานสะอาด และ

พลังงานหมุนเวียนใหเกิดประโยชนอยาง

สูงสุด ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

และชะลอปญหาภาวะโลกรอน  

นอกจากนี้ TOA ไดตั้งเปาการขึ้น

ทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขององคกร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) รวมกันของโรงงาน

ทีโอเอบางนา และโรงงานทีโอเอสําโรง  

และการขึ้นทะบียนคารบอนฟุตพริ้นทของ

ผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Product: 

CFP) ใหเสร็จสมบูรณในป 2565 นี้ เพ� อ

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย

ในการแขงขันในตลาดโลก และผลักดันให 

TOA มุงสูการเปนองคกรธุรกิจคารบอนต่ํา 

ที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปน

ศูนยในอนาคต เพ� อเปาหมายสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตอไป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย 

ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาระยอง 

เลขท่ีบัญชี ๑๔๐-๒-

๑๖๑๘๑-๕ ช� อบัญชี นาย

วสุรัศ ธิดาวงค

- นายวสุรัศ 

ธิดาวงค

๒๕,๑๖๗.๗๕ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔) 

-

๒ รถยนตน่ังสวนบุคคล

ไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ 

HONDA สีแดง 

หมายเลขทะเบียน 

กฉ-๗๘๗๐ ลําปาง

๑ คัน นางเกตุแกว 

ธิดาวงค

๒๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๓ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ TOYOTA 

สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 

บร-๘๑๖๑ ลําปาง

๑ คัน นายพันธ 

เมืองไว

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถถูกตองตรงกับ 

รายการจดทะเบียน

- เลขเคร� องยนต ไมสามารถ

ตรวจสอบได เน� องจาก

สนิมกัดกรอน จนชํารุด

และลบเลือน

๔ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ TOYOTA 

สีนํ้าเงิน หมายเลข

ทะเบียน บค-๙๓๒๔ 

สุรินทร

๑ คัน นางจตุพัฒร 

ทะนามศรี

๓๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๕ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

บจ-๒๐๒๖ ลําปาง

๑ คัน นางนิชนันท 

มาใจ

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๖ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

ผต-๔๔๒๗ เชียงใหม

๑ คัน นายพรชัย

ฆองนอก

๒๕,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๗ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคลย่ีหอ TOYOTA 

สีนํ้าเงิน หมายเลข

ทะเบียน บฉ-๔๗๖๒ 

พะเยา

๑ คัน นายเส็ง 

สุนันตะ

๒๕,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ปรากฏแผนปายทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๘ รถยนตน่ังสวนบุคคล

ไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ 

CHEVROLET สีเทา 

หมายเลขทะเบียน 

กฉ-๙๙๔๓ ลําปาง

๑ คัน ผูถือกรรมสิทธ์ิ 

บริษัท ลีสซ่ิง

กสิกรไทย 

จํากัด

ผูครอบครอง 

นายประพนธ 

ประมวลทรัพย

๓๐,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

๙ รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล ย่ีหอ 

MITSUBISHI สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 

บจ-๔๑๑๒ เชียงราย

๑ คัน นายวิสิษฐ 

กางออนตา

๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปาย

ทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจด

ทะเบียน

- เลขตัวรถและเลขเคร� องรถ 

ตรงกับรายการจดทะเบียน

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมจํานวนประมาณ ๒๒๕,๑๖๗.๗๕ บาท (สองแสนสองหม� น

หาพันหน่ึงรอยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ลงช� อ

(นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

มหานคร อีทเทอร่ี รวมฉลองวันพิซซา

แหงชาติ Happy National Pizza Day จัดโปร

โมช่ันสุดปง! 1 แถม 1 เม� อซ้ือพิซซาตนตํารับ

อิตาเลี่ยนแท ที่รานอิซาเบลลา อิตาเลียน 

โรติสเซอรี บาย อันเดรีย อิ่มอรอยสุดคุมกับ

พิซซาแปงหนานุมสไตลนาโปลี มีใหเลือก

กวา 10 เมนู หนาพิซซาแนะนํา อาทิ Spicy 

Salami, Margherita, Black Truffle และ 

Ham Mushrooms ราคาเร่ิมตนช้ินละ 80 บาท 

พิเศษ! ใบเสร็จที่ซื้อ พิซซา รับสวนลด 10% 

เม� อซื้อบัตรชมมหานคร สกายวอลค เฉพาะ

วันที่ 9 กุมภาพันธนี้

ยินดีกับ ซีพีเอฟ  ที่ไดรับการจัดอันดับ

บริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Silver Class ใน

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร และไดประกาศเผย

แพรใน The Sustainability Yearbook 2022 

จากการประเมินของ S&P Global สะทอน

ความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

ภายใตวิสัยทัศน “ครัวของโลก” โดยคํานึง

ถึงสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ตามแนวทาง ESG (Environment 

Social Governance) และสนับสนุนเปาหมาย

ก า รพั ฒน า อ ย า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค ก า ร

สหประชาชาติ (Sustainable  Development 

Goals : SDGs)  ท้ัง 17 เปาหมาย  โดยในปน้ี 

มีบริษัทชั้นนําดานอุตสาหกรรมอาหารทั่ว

โลกที่ไดรับการประเมินมากกวา 230 บริษัท  

ฉลองวันวาเลนไทน วันจันทรที่ 14 

กุมภาพันธ ดวยอาหารมื้อค่ํา กับบุฟเฟต

นานาชาติ อาทิ ซูชิ ซาชิมิ เกี๊ยวซา ปกไก

ทอดน้ําปลา พาสตา สปาเก็ตตี้ บารบีคิว 

ซีฟูดออนไอซ เพสตรีตางๆ ซึ่งรังสรรคจาก

ช็อกโกแลต ที่หองอาหารเปรมประชากร 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เพียง

ทานละ 690 บาท และเพลินใจกับเพลงรัก

โดยวงดูโอ พรอมมาตรการปองกัน สอบถาม

รายละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2575-5599

อบอวลไปดวยบรรยากาศกลิ่นอาย

แหงความรัก เม� อ ธณพร ตันติยานนท 

แหงสยามพารากอน ยกสวนกุหลาบ มา

ตกแตงสรางบรรยากาศตอนรับวาเลนไทน 

จัดกิจกรรม Siam Paragon In The Mood 

For Love รวมฉลองโมเมนตแหงความรัก 

วาเลนไทนแหงความสุข ที่มีทั้งมุมถายรูป

เช็คอินสุดโรแมนติก ขบวนความอรอยจาก 

Food Truck และโซนขนมหวานเติมเต็ม

ความหวาน เพิ่มความสุนทรียดวยเสียงเพลง

จาก Live band บันทึกภาพความประทับใจ

กับตูถายภาพสติกเกอรลายพิเศษ ตบทาย

ดวยความฟนจากคูจิ้น พรอมดวยของขวัญ

พิเศษเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

ภายในศูนยครบ 1000 บาท ระหวางวันที่ 

11-14 กุมภาพันธนี้ ณ สยามพารากอน

สมาคมผูสงออกขาวไทย รวมกับ 

กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จะจัดงานประกาศผลและพิธี

มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดขาวพันธุ

ใหมเพ� อการพาณิชย ครั้งที่ 1 (2564)  โดย

ไดรับเกียรติจาก จุรินทร ลักษณวิศิษฏ  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย เปนประธาน ในวันศุกรที่ 

11 กุมภาพันธ เวลา09.30 น. ณ หอง

บุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย 

ชัยวัฒน ทองคําคูณ นายกสมาคม

นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร จัดงาน Engineer Dongtan 

Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวขอ 

“THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND 

พลิกโฉมประเทศไทย สูภัยโควิด 2022” 

โดยมี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง, ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ณรงคศักด์ิ 

โอสถธนากร  ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 

ใหเกียรติเปนองคปาฐกและวิทยากร ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด วันที่ 

11 กุมภาพันธ เวลา 18.00 น.

โอกาสสุดทายกับการเปนหนึ่งในสุด

ยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจเพ� อตอบโจทยสังคม

และความยั่งยืนในการแขงขัน SCG Bangkok 

Business Challenge @ Sasin 2022 (Thailand 

Competition) ชิงรางวัลรวมมูลคากวา 150,000 

บาท เปดโอกาสใหนิสิตและนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก ทุกสาขาจาก

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศไทย รวมสรางอนาคตผู

ประกอบการ ภายใตแนวคิด “Redefining the 

Future of Sustainable Ventures” รีบสมัคร

ทางออนไลนดวน! กอนวันที่ 20 กุมภาพันธ

นี้ นิสิต นักศึกษา ที่มีไอเดียและนวัตกรรม

สุดสรางสรรค สมัครเขาแขงขันในรอบ 

Thailand Competition ที่ submit.link/xw 

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ bbc.sasin.

edu/2022 โดยการแขงขันจะจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 26 - 27 มีนาคม ที่สถาบันบัณฑิตฯ 

ศศินทร 

เคร ื ่องสําอาง COVERMARK 

THAILAND มอบโปรโมช่ันสุดพิเศษ “Special 

Gift For Skin” ใหสาว ๆ ผิวสวยแลดูสุขภาพ

ดี เม� อชอปรองพื้นที่รวมรายการ ไดแก 

Extra Formula, Moisture Veil LX, Silky Fit, 

Flawless Fit, Powdery Foundation, 

Essence Foundation และ Liquid Foundation 

รับฟรีทันที ! Cell Advanced Serum WR 

เซรั่มที่ชวยคืนความกระชับและฟนฟูใหผิว

ดูออนเยาว ชุมชื้น แลดูสุขภาพดี ขนาด

ทดลองสําหรับ 7 วัน มูลคารวม 1,500 บาท 

ตั้งแตวันนี้ - 31 มีนาคม ที่เคานเตอร 

COVERMARK ณ หางสรรพสินคาชั้นนํา 

ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และเง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทกําหนด

สวนน้ํา วานา นาวา วอเตอร จังเกิ้ล 

หัวหิน รวมกับ บริษัท ชางอินเตอรเนชั่นแนล 

โดย “เคร� องด� มตราชาง”, บริษัท ฮอนดา 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บริษัท ซันโทร่ี เปปซ่ีโค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) , บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน, 

บริษัท ไทยประกันชีวิต , ธนาคารยูโอบี, 

แมส� อแมชัก วานา นาวา สกาย และโรงแรม

ฮอลิเดย อินน วานา นาวา หัวหิน จัดงาน 

VANA INFERNO ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 

ตอนรับคนโสด ไดมาตามหารักแท และยัง

พิเศษกวาถึงแมวาจะมีคูแลว ก็ควงแขนพากัน

มาได แลวมารวมตะลุยดานเกมสอัพเลเวล

ความรักกันไดกับกิจกรรม Vana Love Paradise  

สําหรับคูท่ีชนะกิจกรรม รับท่ีพักจํานวน 1 คืน 

พรอมดินเนอรคอรสโรแมนติกจากโรงแรม

ฮอลิเดยอินน วานา นาวา หัวหิน  สมัครได

ตั้งแตวันนี้ – 9 กุมภาพันธ เปนตนไปที่ ht-

tps://bit.ly/3ufNfXT

ภายในงาน VANA INFERNO ผูเขา

สมัครจะไดรวมกิจกรรม  Vana Love Paradise 

ถาหากคุณเปนคนโสดไมตองกลัวเหงา คุณ

เลิกนอยด ! วาเลนไทนนี้  คนโสดแฮปปเตรียมมีคู…คนมีคู ไดสวีทกวาเดิม 

กับดานเกมสอัพเลเวลความรัก ในงาน VANA INFERNO ที่สวนน้ํา วานา นาวา วอเตอร จังเกิ้ล หัวหิน  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2565

มีสิทธิ์ลุนจับคูเลนกิจกรรมกับดาว Tik Tok 

สุดฮอต สวนคนมาเปนคูจับมือเตรียมตะลุย

ดานไดเลย ซึ่งมีทั้งหมด 4 ดานดวยกัน ไดแก 

PLAY ดานเลนเกมสที่คูรักจะไดใกลชิดกัน

แบบสุดๆ  กับเคร� องเลนมันสๆ ของสวนน้ําฯ,  

PHOTO แชร โมเมนทที่สุดของความรักที่ใช 

กับจุดแลนมารคถายรูปฟรุงฟริ้ง,  TALK 

แลกเปลี่ยนพูดคุยในบรรยากาศโรแมนติก

สวนตัวที่ Cave Café พรอมเซ็ตอาหารวาง

เพิ่มความสวีท และดานสุดทาย YOUR ARE 

MY VALENTINE กับนองวานา นาวา มาส

คอสตประจําสวนน้ําฯ รอคุณอยูที่นี้ ปดทาย

ดวยการชมวิวพระอาทิตยตกดิน พรอมจิบ

เคร� องด� ม ที่สกาย บาร โรงแรมฮอลิเดย อินน 

วานา นาวา หัวหิน  คูใดผานดานไดเร็วที่สุด

และไดคะแนนรวมมากที่สุด รับรางวัลที่พัก

จํานวน 1 คืน พรอมดินเนอรคอรสโรแมนติก

แบบลอยฟาวิวพาโนรามาหัวหินจากโรงแรม

ฮอลิเดยอินน วานา นาวา หัวหิน     

สมัครและซื้อบัตรไดที่ https://bit.

ly/3ufNfXT ตั้งแตวันนี้ – 9 กุมภาพันธ  บัตร

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

SHU เปดสาขาใหม SHU CAFE' RUNWAY SIAM SQUARE ผับคาเฟแหงแรกในเอเชีย 

กรกนก สวางรวมโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชู โกลบอล เปดสาขาใหม 

SHU CAFÉ RUNWAY SIAM SQUARE ผับคาเฟแหงแรกในเอเชีย จุดเช็คอินแหงใหม

ใจกลางสยามสแควร โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ รวมแสดงความยินดี เปดใหบริการทุกวัน

จันทร-อาทิตย เวลา 11.00-20.00 น. เปนทั้งแหลงชอปปง รองเทา เสื้อผา และคาเฟรันเวย 

เพ� อตอบโจทยไลฟสไตลของคนรุนใหมไดเต็มรูปแบบ

ราคา 1,500 บาท  โดยผูสมัครจะไดรับ บัตร

สวนน้ํา , กิจกรรม 4 ฐาน, บุฟเฟตอาหาร

กลางวัน, บุฟเฟตอาหารเย็น, ผาเช็ดตัว, 

ล็อกเกอร และวาเลนไทนเซ็ท  สมัครแลวมา

โชวความหวานกัน วันที่ 12 กุมภาพันธ ที่

สวนน้ําวานา นาวา วอเตอร จังเกิ้ล หัวหิน

บริษัท พารค ลักชัวรี่ จํากัด โดย 

สิริพงศ ศรีสวางวงศ ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท พารค ลักชัวรี่ จํากัด ในเครือ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

สงมอบรางวัลใหญ รถยนต BMW Series 2 

มูลคา 2,090,000 บาท ใหแก ชีพกาญจน 

ชาญชัยวานิช ผู โชคดีจากแคมเปญ “ไข

คอนโด สตารท BMW” โดยเปนลูกคาจาก

โครงการ พารค ออริจ้ิน พญาไท (Park Origin 

Phayathai) นอกจากนี ้ ยังมอบรางวัลให้

ลูกคาผู โชคดีรางวัลอ� นๆ อีกมากมาย รวม

มูลคารางวัลกวา 2 ลานบาท โดยมี คุณธิติพัทธ 

อดิลักษณธราดล ประธานเจาหนาที่บริหาร

รวม บริษัท พารค ลักชัวรี่ จํากัด ใหเกียรติ

จับรางวัลแกผู โชคดี ณ สํานักงาน บริษัท 

สงมอบแลว! “พารค ลักชัวรี่” มอบรถหรู BMW 

ใหแกผู โชคดีจาก “พารค ออริจิ้น พญาไท” 

ภายใตแคมเปญ “ไขคอนโด สตารท BMW” มูลคากวา 2 ลานบาท

ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

สําหรับแคมเปญ “ไขคอนโด สตารท 

BMW” จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 31 

ธันวาคม ที่ผานมา เพ� อแทนคําขอบคุณลูกคา

ที่ไววางใจเลือกคอนโดมิเนียมในเครือพารค 

ลักชัวรี่ โดยมอบสิทธิลุนรางวัลแกผูที่จองทํา

สัญญาและโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมที่

รวมรายการ โดยมูลคาการโอนกรรรมสิทธิ์

ทุก 1 ลานบาท จะไดรับคูปองชิงรางวัล

จํานวน 1 ใบ อาทิ พารค ออริจิ้น พรอมพงษ, 

พารค ออริจิ้น พญาไท, ไนทบริดจ สเปซ 

รัชโยธิน, ไนทบริดจ สเปซ พระราม 9, ไนท

บริดจ ไพรม ออนนุช, แฮมปตัน เรสซิเดนซ 

เน็กซ ทู เอ็มโพเรียม  

ไรมอน แลนด และ มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) ตอนรับ สตารค คอรเปอเรชั่น 

ผูเชาพื้นที่ โครงการ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร (โอซีซี) รายใหมลาสุด 

ที่นอน Bedgear รุน S3 ถูกออกแบบ

เพื่อการระบายอากาศที่ดีที่สุดตามหลัก

สถาปตยกรรม และสัมผัสเย็นทุกครั้งที่สัมผัส

ดวยนวัตกรรมผา Ver-Tex และตัวผาหุม

ยังถูกออกแบบตามหลัก Cross Ventilation 

เพ� อใหมีการระบายอากาศที่ดีที่สุด ภายใน

ที่นอนวัสดุจะเปน Ventilated React ซึ่งจะ

สามารถระบายอากาศไดดีทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน ยิ่งไปกวานั้นรอบ ๆ ที่นอนจะมี

แผงระบายอากาศ Air-X ติดอยูเพ� อใหที่นอน

สามารถระบายอากาศไดดีทั้งภายในและ

ภายนอก ที่นอนรุนนี้สัมผัสจะนุมสบายพรอม

ท่ีนอน Bedgear รุน S3 นวัตกรรมที่ถูกออกแบบตามหลักสถาปตยกรรมเพ� อการระบายอากาศที่ดีที่สุด

S3 is the innovative mattress architecturally designed for optimal ventilation

การรองรับที่ดีที่สุด

ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและ

ทดลองสินคาไดที่เว็บไซต www.bedgear.

co.th หรือ BEDGEAR Performance Shop 

ดังนี้ สาขา Seacon Square Srinakarin (ชั้น 

3 / Plaza Zone) โทร. 06-3206-5666 สาขา 

Crystal Design Center (ช้ัน 1 / J Building) 

โทร.06-1419-9369 สาขา เพชรบุรีตัดใหม 

โทร.06-2592-4229 สาขา พระราม 9 โทร.

08-5249-7574 สาขา คลังที่นอนบางนา 

โทร.08-0235-6354 สาขา บางนา โทร. 08-

7764-5779

กรณ ณรงคเดช ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด หรือ RML 

โทโมฮิโกะ เอกุชิ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) รวมตอนรับ 

ประกรณ เมฆจําเริญ ประธานเจาหนาที่

บริหาร และกุศล สังขนันท กรรมการอิสระ 

บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น หรือ STARK 

ผูผลิตและใหบริการภาคอุตสาหกรรมอยาง

ครบครันระดับโลก ในพิธีลงนามเซ็นสัญญา

เชาพ้ืนท่ี ของโครงการ วัน ซิต้ี เซ็นเตอร (โอซีซี) 

ผูเชาพื้นที่สํานักงาน 3,000 ตารางเมตร  

วัน ซิตี้ เซ็นเตอร (โอซีซี) โครงการสํานักงาน

ใหเชาเกรดเอ ซึ่งเปนการรวมทุนกันระหวาง 

บริษัท ไรมอน แลนด และบริษัท มิตซูบิชิ 

เอสเตท (ประเทศไทย) ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รายใหญระดับโลก  โครงการตั้งอยูบนทําเลที่

ดีที่สุดใจกลางยานธุรกิจถนนเพลินจิต  ดวย

พื้นที่กวา 6 ไร ตัวอาคารสูง 61 ชั้น โดดเดน

ดวยสถาปตยกรรมที่ ไดรับการออกแบบโดย

บริษัทสถาปนิกช� อดังระดับโลก  เปนอาคาร

อัจฉริยะ (smart building) และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (environmental friendly) เพ� อ

ตอบโจทยการใชงานของผูเชา พรอมเติมเต็ม

ไลฟสไตลการทํางานของคนยุคใหมดวยสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีลํ้าสมัย  โดยมีแผนท่ีจะ

เปดตัว อยางเปนทางการในไตรมาสท่ีส่ีของปน้ี
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘มาครง’ เผย ‘ปูติน’ พร้อมประนีประนอม

มอสโก • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 

กล่าวว่า ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส 

เดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิ

มีร์ ปูติน เมื่อวันจันทร์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงเคียฟของ

ยูเครนในวันอังคาร มาครงเป็นผู้นำาตะวันตกคนแรกที่ได้พบ

กับปูตินนับตั้งแต่เกิดวิกฤตยูเครนเมื่อเดือนธันวาคม ระหว่าง

การพบหารือกันเมื่อวันจันทร์ ปูตินกล่าวกับมาครงว่า รัสเซีย

จะ “ทำาทุกอย่างเพื่อหาทางประนีประนอมที่เหมาะสมกับทุก

คน” ซึ่งเพิ่มโอกาสของการลดความรุนแรงของสถานการณ์

ที่เปราะบาง ผู้นำารัสเซียกล่าวว่า ข้อเสนอหลายข้อที่มาครง

เสนอระหว่างการพูดคุยครั้งนี้อาจเป็นพื้นฐานสำาหรับการก้าว

ไปข้างหน้ากรณีวิกฤตยูเครน ทั้งคู่จะคุยโทรศัพท์กันอีกครั้ง

ภายหลังมาครงได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี 

ของยูเครนแล้ว ประธานาธิบดีมาครงเปิดเผยว่า เขาได้เสนอ 

“หลักประกันด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม” ต่อปูติน และ

ประธานาธิบดีปูตินได้ ให้คำารับรองถึงความพร้อมที่จะเกี่ยว

พัน และความปรารถนาที่จะรักษาเสถียรภาพและบูรณภาพ

เหนือดินแดนของยูเครน  

ฟิลิปปินส์เปิดฉากหาเสียงเลือกตั้ง ปธน.

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานว่า ผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานา 

ธิบดีฟิลิปปินส์เริ่มหาเสียงในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ สำาหรับ

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม ผลโพลชี้ว่า เฟอร์

ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายอดีตผู้นำาเผด็จการของ

ฟิลิปปินส์ จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย มาร์กอส จูเนียร์ 

เน้นการหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย โดยประกาศเป็นพันธมิตร

กับซารา ดูเตร์เต บุตรสาวของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์

เต ที่ซาราลงเลือกตั้งชิงตำาแหน่งรองประธานาธิบดี เขาให้

สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอเมื่อวันเสาร์ว่า ขณะนี้ ไม่ใช่

เวลาที่จะมาโต้เถียงเรื่องประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ ต้อง

คุยและอภิปรายว่าเราต้องทำาอะไรในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อ

ให้ประชาชนมีงานทำาเพื่อจะได้มีเงินในกระเป๋า จากโพลผู้ที่

ได้คะแนนนิยมตามมาห่างๆ อันดับ 2 คือ รองประธานาธิบดี

เลนี โรเบรโด ที่เป็นอดีตทนายความให้กับผู้ด้อยโอกาส เริ่ม

หาเสียงที่เมืองลูปี จังหวัดกามาริเนสซูร์ บอกกับผู้สนับสนุน

ว่าเต็มไปด้วยความกล้า เพราะพวกคุณอยู่เคียงข้าง ผู้สมัคร

ที่ได้คะแนนนิยมตามมาอันดับ 3 คือ ฟรันซิสโก โดมาโกโซ 

นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา และแมนนี ปาเกียว อดีตแชมป์

มวยโลกชื่อดัง

จำาคุกแม่ชีมะกันยักยอกเงินโรงเรียน

ลอสแองเจลิส • เอเอฟพีรายงานว่า ศาลแขวงลอสแองเจลิส

ตัดสินจำาคุก 1 ปี 1 วัน ซิสเตอร์แมรี มาร์กาเร็ต ครูเปอร์ วัย 

80 ปี อดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาคาทอลิกแห่งหน่ึงใกล้

นครลอสแองเจลิส ท่ียักยอกเงินกองทุนของโรงเรียน 835,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 27.50 ล้านบาท โดยนำาไปเล่นการ

พนันในลาสเวกัสและไปพักผ่อนในรีสอร์ตหรูหลายคร้ัง ตรวจ

สอบพบเมื่อปีท่ีแล้วว่าซิสเตอร์ผู้น้ียักยอกเงินโรงเรียน.

น้ำ�มัน $100 เหรียญต่อบ�ร์เรล?

าคาน้ำามันใกล้จะแตะ 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลแล้ว...เดือดร้อนสำาหรับผู้บริโภคไปทั่วโลก

ผลชัดเจนคือ กระทบเศรษฐกิจ ดันเงินเฟ้อขึ้น 

ข้าวของแพงและทำาลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่าง

กว้างขวาง เพียงเดือนมกราคมเดือนเดียวราคาน้ำามันดิบ

ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 

พุ่งทะลุ 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกใน

รอบกว่า 7 ปี 

สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะความกลัวว่ารัสเซียจะบุกยูเครน

ที่น่ากังวลคือ นักวิเคราะห์พลังงานหลายคนคาด

การณ์ว่า น้ำามันจะแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้

ในไม่ช้า 

และหากความปั่นป่วนยังไม่ลดลงก็อาจจะวิ่งขึ้นไปที่ 

120 เหรียญฯ ได้  ต่อให้รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยม

มากขึ้น และการระบาดของโควิด-19 ยังคงอยู่ ก็อาจจะยัง

ไม่อาจสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำามันได้

Exxon Mobil และบริษัทน้ำามันอื่นๆ ที่นักวิเคราะห์ 

Wall Street มองว่าเป็น “ไดโนเสาร์ใกล้สูญพันธุ”์ เมื่อหนึ่ง

ปีก่อนนั้น วันนี้กลับทำากำาไรมหาศาลในรอบหลายปี

มีคำาถามว่าทำาไมราคาน้ำามันจึงพุ่งข้ึนอย่างฉับพลันเช่นน้ี?

การระบาดของโควิด-19 กดดันราคาพลังงานในปี 

2020 กระทั่งเกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำามันมาตรฐานของ

สหรัฐต่ำากว่าศูนย์เป็นครั้งแรก 

ราคาลดลงเร็วกว่าและมากกว่าที่นักวิเคราะห์หลาย

คนคาดไว้ส่วนใหญ่ 

เหตุเพราะอุปทานไม่สอดคล้องกับอุปสงค์

บริษัทน้ำามันของตะวันตกเจาะบ่อน้ำามันน้อยลง

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงกดดันจากนักลงทุนและนัก

เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของอุปทาน 

ผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำามันบางคนบอกว่า กำาลัง

พยายามที่จะไม่ทำาผิดพลาดแบบเดียวกับที่เคยทำามาแล้ว

ในอดีต

นั่นคือเมื่อปั๊มน้ำามันขึ้นอย่างมากมายตอนราคาสูงก็

มีผลทำาให้ราคาดิ่งเหวในเวลา

ต่อมา เพราะมีสต๊อกล้น

อีกสาเหตุหนึ่งมาจาก

ประเด็นที่ประเทศอื่นๆ เช่น 

เอกวาดอร์ คาซัคสถาน และ

ลิเบียเจอภัยธรรมชาติและ

ความปั่นป่วนทางการเมือง

ทำาให้มีการกดปริมาณ

การผลิตในช่วงไม่กี่เดือนที่

ผ่านมา

ในเวลาเดียวกันด้าน

อุปสงค์ก็ปรับตัวข้ึน เพราะผู้คน

ท่ัวโลกกำาลังเรียนรู้ท่ีจะรับมือ

กับโควิด และเพราะความ

ต้องการท่ี “อ้ัน” ไว้ ทำาให้ผู้คน

ต่างกระตือรือร้นท่ีจะจับจ่ายซ้ือ

ของและท่องเท่ียว 

และเพราะกลัวจะแพร่

หรือติดเชื้อ คนจำานวนไม่น้อย

ก็เลือกที่จะขับรถมากกว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะ

นั่นหมายถึงการใช้น้ำามันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

แต่เอาเข้าจริงๆ ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดคือ

เรื่องของ “ภูมิรัฐศาสตร์”

พอมีข่าวเรื่องรัสเซียอาจบุกยูเครน ก็เกิดปฏิกิริยาทันที

ความกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายส่งให้ราคาวิ่งขึ้นใกล้ 

100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเกือบจะทันที

ต้องไม่ลืมว่ารัสเซียผลิตน้ำามันได้ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

หรือประมาณ 1 ใน 10 บาร์เรลที่ใช้ทั่วโลกในแต่ละวัน 

หากเกิดการหยุดชะงักของการขนส่งของรัสเซียท่ีขนส่ง

ผ่านยูเครน หรือหากมีการก่อวินาศกรรมของท่อส่งอื่นๆ ในยุโรป

เหนือ จะมีผลทำาให้เกือบท้ังทวีปตกอยู่ในภาวะ “พิการ” ทันที

นั่นย่อมทำาให้เกิดการบิดเบือนของห่วงโซ่อุปทาน

พลังงานทั่วโลก 

เพราะส่วนอื่นๆ ของโลกไม่มีกำาลังสำารองเพื่อทดแทน

น้ำามันของรัสเซีย

แม้ว่าการขนส่งน้ำามันของรัสเซียจะไม่หยุดชะงัก แต่หาก

สหรัฐฯ และพันธมิตรประกาศมาตรการคว่ำาบาตรหรือควบคุม

การส่งออกกับรัสเซีย น้ำามันจากรัสเซียก็จะหดหายทันที

อีกด้านหนึ่ง หากเกิดการหยุดชะงักของการส่งออก

ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรป ก็อาจทำาให้ระบบ

สาธารณูปโภคบางแห่งต้องผลิตไฟฟ้ามากขึ้น

นั่นหมายถึงการเผาน้ำามันมากกว่าการใช้ก๊าซ และนั่น

แปลว่าจะเพิ่มความต้องการและราคาทั่วโลก

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรจะทำา

อะไรได้บ้างหากการผลิตของรัสเซียหยุดชะงัก?

คำาตอบก็คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ประเทศในยุโรป และ

แม้แต่จีนก็สามารถปล่อยน้ำามันดิบออกจากแหล่งสำารองทาง

ยุทธศาสตร์ได้มากขึ้น 

ถ้าทำาอย่างนั้นจริงก็อาจพอช่วยผ่อนคลายปัญหาได้บ้าง 

– ถ้าวิกฤตนี้เป็นแค่เรื่องระยะสั้น 

แต่ถ้าอุปทานของน้ำามันรัสเซียต้องหยุดชะงักหลายเดือน

หรือเป็นปีล่ะ?

ปริมาณน้ำามันสำารองของโลกจากแหล่งอื่นไม่พอแน่นอน

นั่นแปลว่าบริษัทน้ำามันของตะวันตกที่สัญญาว่าจะไม่

ผลิตน้ำามันมากเกินไปอาจจะเปลี่ยนใจ ถ้ารัสเซียไม่สามารถ

หรือไม่เต็มใจที่จะจัดหาน้ำามันให้มากเท่าที่ควร 

แรงจูงใจคือกำาไรมหาศาลอันเกิดจากราคาน้ำามันที่พุ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็ในระยะสั้น

มีคำ�ถ�มว่� OPEC ทำ�อะไรอยู่?

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้

องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำามัน (โอเปก) สูบน้ำามันออกจาก

บ่อมากขึ้น 

แต่สมาชิกหลายชาติบอกว่าไม่มีโควตาการผลิตราย

เดือน

บางประเทศอาจไม่มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต

อย่างรวดเร็ว 

สัปดาห์ก่อน สมาชิกกลุ่มโอเปกและพันธมิตร

ยอมเดินตามแผนเพิ่มการผลิตในเดือนหน้า ที่ประมาณ 

400,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ วอชิงตันก็มีแนวโน้มที่จะกดดันให้

ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิต

นักวิเคราะห์เชื่อว่าซาอุฯ มีกำาลังการผลิตสำารอง

หลายล้านบาร์เรลต่อวันที่เอามาเยียวยาได้ในช่วงวิกฤต

ถ้าจะให้ราคาน้ำามันลดลง ต้องทำาอะไร?

ราคาน้ำามันขึ้นและลงตามวัฏจักร แต่มีปัจจัยหลาย

ด้านที่อาจทำาให้ราคาลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

ข้อแรกคือ การระบาดของโควิดยังไม่จบสิ้น

จีนได้ปิดหลายเมืองเพื่อหยุดการแพร่กระจายของ

ไวรัส เศรษฐกิจชะลอตัว

หรือความต้องการพลังงานอาจไม่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

อย่างที่คาด

หรือรัสเซียกับชาติตะวันตกสามารถบรรลุข้อตกลง 

ทำาให้ลดความตึงเครียดในวิกฤตยูเครน

หรือหากสหรัฐฯ และพันธมิตรสามารถฟื้นฟูข้อตกลง

นิวเคลียร์ปี 2015 กับอิหร่าน ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ ละทิ้งได้

หากเกิดข้อตกลงนี้ ได้จริงก็จะทำาให้อิหร่านขายน้ำามัน

ได้ง่ายกว่าที่ผ่านมา 

อิหร่านมีความสามารถที่จะส่งออกได้หนึ่งล้าน

บาร์เรลขึ้นไปต่อวันถ้ามีการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ได้

และในที่สุด ถ้าราคาน้ำามันสูงเกินไปก็อาจจะทำาให้

อุปสงค์ลดลงพอที่จะกดราคาลงได้เช่นกัน

และหากมีแรงจูงใจทางการเงินที่จะให้ผู้คนหันไปซื้อ

รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

เช่น หากไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะถูกกว่าน้ำามันเบนซิน

ต่อกิโลเมตร ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วใน

ยุโรป, จีนและอเมริกา

หากปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันนั่นแหละ เราจึง

พอจะเห็นสัญญาณราคาน้ำามันลดลงได้

หากผิดไปจากนี้ วิกฤตราคาน้ำามันก็จะยังประชิดติด

เศรษฐกิจของเราอีกต่อไป.

ร

สหรัฐอัพเกรดมิสไซล์ให้ ไต้หวัน
วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐอนุมัติขายอาวุธยุทโธปกรณ์และบริการ

มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์แก่ไต้หวัน เพื่อรักษาและปรับปรุงระบบ

ป้องกันขีปนาวุธแพทริออตของเกาะไต้หวัน ในช่วงยามที่เครื่องบิน

รบของจีนรุกล้ำาเขตป้องกันภัยทางอากาศถี่ขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

รายงานรอยเตอร์และเอเอฟ

พีเมื่อวันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 

2565 อ้างคำาแถลงจากสำานักงาน

ความร่วมมือด้านความม่ันคงใน

การป้องกันประเทศ (ดีเอสซีเอ) 

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่า 

ดีเอสซีเอได้ส่งเอกสารรับรองท่ี

จำาเป็นต่อสภาคองเกรสแล้ว ภาย

หลังกระทรวงการต่างประเทศ

อนุมัติการขายอาวุธและบริการนี้ 

ตามคำาร้องขอของสำานักผู้แทนที่

ทำาหน้าที่ เสมือนสถานทูตของ

ไต้หวันประจำากรุงวอชิงตัน 

แถลงการณ์ของดีเอสซีเอ                                                   

กล่าวว่า การยกระดับระบบป้อง 

กันภัยทางอากาศแพทริออตจะ

ช่วยปรับปรุงความม่ันคงของผู้รับ 

และช่วยในการรักษาเสถียรภาพ

ทางการเมือง, สมดุลทางทหาร, 

เศรษฐกิจ และความเจริญในภูมิ                                                

ภาคน้ัน ข้อเสนอการขายน้ียังสอด                                                 

คล้องกับผลประโยชน์ด้านความ

มั่นคง, เศรษฐกิจ และผลประ 

โยชน์แห่งชาติของสหรัฐ ด้วยการ

สนับสนุนความพยายามอย่างต่อ                                                 

เนื่องของผู้รับในการปรับปรุงกอง 

ทัพให้ทันสมัย และรักษาขีดความ

สามารถในการป้องกันท่ีน่าเชื่อถือ

รอยเตอร์กล่าวว่า ผู้ทำาสัญ 

ญาหลักในข้อตกลงน้ีคือ บริษัท เร 

เธียนเทคโนโลยีส์ และบริษัท ล็อก

ฮีดมาร์ติน 

ด้านกระทรวงการต่างประ 

เทศของไต้หวันแสดงความยินดี

อย่างสูงกับการตัดสินใจของสหรัฐ 

“ในการเผชิญหน้ากับการกระทำาท่ี

ย่ัวยุและการขยายทางทหารอย่าง

ต่อเนื่องของจีน ประเทศของเรา

จะรักษาความม่ันคงของชาติด้วย

การป้องกันท่ีแข็งแกร่ง และยัง

คงกระชับความเป็นหุ้นส่วนด้าน

ความมั่นคงที่ใกล้ชิดระหว่างไต้ 

หวนักบัสหรฐัใหแ้นน่แฟ้นยิง่ขึน้” 

ซาเวียร์ ชาง โฆษกทำา                  

เนียบประธานาธิบดีไต้หวัน กล่าว

ในแถลงการณ์ท่ีแสดงความ “ซาบ 

ซ้ึง” ท่ีสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธ

และบริการมูลค่า 100 ล้านดอล 

ลาร์แก่ไต้หวัน ว่าน่ีเป็นการขาย

อาวุธให้แก่ไต้หวันคร้ังท่ี 2 นับ

ต้ังแต่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

รับตำาแหน่ง และเป็นคร้ังแรกใน

ปีน้ี ซ่ึงสะท้อนถึงความเป็นหุ้น

ส่วนท่ีแข็งแกร่งระหว่างไต้หวันกับ

สหรัฐ

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน

กล่าวว่า การตัดสินใจขอซ้ือระบบ

มิสไซล์แพทริออตใหม่จากสหรัฐ                        

เกิดข้ึนระหว่างการพบปะกับเจ้า                                       

หน้าท่ีสหรัฐในรัฐบาลของประธา 

นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อปี 

2562 คาดว่าข้อตกลงนี้จะเริ่มมี

ผลภายใน 1 เดือน 

รัฐบาลไบเดนอนุมัติการ

ขายอาวุธล็อตใหญ่คร้ังแรกแก่

ไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมปีท่ีแล้ว 

โดยรวมถึงการอนุมัติขายระบบ

ปืนใหญ่อัตตาจร เอ็ม 109 เอ 6 

ขนาด 155 มม. จำานวน 40 หน่วย 

จีนอ้างว่าเกาะปกครองตน 

เองตามระบอบประชาธิปไตยเป็น

ดินแดนส่วนหน่ึงของจีน และ

พร้อมจะผนวกคืนหากไต้หวันพยา 

ยามประกาศเอกราช รัฐบาลจีน

ในยุคของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง                                                

กดดันไต้หวันหนักข้ึนท้ังทางทหาร, 

เศรษฐกิจ และการทูต นับต้ังแต่

ไช่ อิงเหวิน ซ่ึงปฏิเสธหลักการจีน                                                  

เดียว ข้ึนเป็นประธานาธิบดีไต้หวัน

ปีท่ีผ่านมาไต้หวันรายงาน

ว่าเครื่องบินรบของจีนรุกล้ำาเขต

แสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทาง

อากาศ (เอดีไอซี) ของไต้หวัน 

969 คร้ัง โดยเฉพาะในไตรมาส

สุดท้ายของปี และเพ่ิมข้ึนจากราว                               

380 คร้ังในปี 2563 เร่ิมต้นปีน้ี

กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงาน

ว่า เครื่องบินจีน 52 ลำาเข้าเอดี

ไอซีในช่วง 2 วันของเดือนมกรา 

คม.

โควิดแพร่หนักทำาฮ่องกงขาดแคลนผักสด
ฮ่องกง • ฮ่องกงกำาลังประสบ

ปัญหาขาดแคลนผักสดอย่าง

หนัก ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ไม่                   

มีผักวางจำาหน่ายท่ีช้ัน ผู้บริโภค

ต้องแย่งกันซ้ือผักในตลาดสด รัฐ                                               

บาลโทษการระบาดของโควิด-19 

ทำาให้การขนส่งสินค้าประเภทอา 

หารสดจากจีนมาฮ่องกงลดลง

รอยเตอร์รายงานว่า แคร์                                                  

รี แลม ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง

แถลงเมื่อวันอังคารท่ี 8 กุมภา 

พันธ์ว่า สาเหตุที่การขนส่งผัก                                               

สดจากจีนมาฮ่องกงลดลง เนื่อง 

จากคนขับรถบรรทุกขนส่งหลาย

คนมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก 

แต่ไม่ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้

ปัญหาผักขาดแคลนในฮ่องกง 

ช้ันวางจำาหน่ายผักสดใน                                                 

ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ในฮ่อง 

กง มีแต่ความว่างเปล่า ผู้บริโภค

รีบไปซ้ือผักในตลาดสดท่ีมีผัก

วางขายในปริมาณจำากัด แต่อา 

หารประเภทอื่นยังมีจำาหน่ายตาม

ปกติ 

เมื่อเช้าวันอังคาร พนักงาน

ของร้านขายผักแห่งหน่ึงท่ี ตลาดสด

ในย่านหว่านไจ๋ของฮ่องกง ตะ 

โกนบอกฝูงชนท่ีกำาลังเบียดเสียด

เข้าร้านว่า ไม่มีผักจำาหน่วยใน

ร้านแล้ว ตอนน้ีในร้านเหมือน

สมรภูมิ 

แผงขายผักและผลไม้

จากจีนในฮ่องกงหลายเจ้าไม่เปิด

แผงในวันอังคาร ส่วนแผงท่ีเปิด

ก็ขายในราคาสูงกว่าปกติสองเท่า 

แลมแถลงในวันเดียวกัน 

ประกาศใช้มาตรการควบคุมการ

ระบาดของโควิด-19 ท่ีเข้มงวด

ข้ึนในฮ่องกง โดยจำากัดการรวม

ตัวกันของประชาชนไม่ให้เกิน 2 

คน และปิดสถานที่สาธารณะ

ต่างๆ เช่น โบสถ์, ร้านทำาผม                                 

และขยายมาตรการเว้นระยะ

ห่างทางสังคมไปจนถึงวันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ โดยห้ามรับประทาน

อาหารในร้านหลังเวลา 18.00 น.                            

และปิดยิมเนเซียมและโรงภาพ                                     

ยนตร์ โดยยืนยันที่จะใช้ยุทธ 

ศาสตร์ควบคุมโควิด-19 เป็น

ศูนย์แบบเดียวกับจีนต่อไป แม้

ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขหลาย

คนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ย่ังยืน และ

หลายประเทศเปลี่ยนมาใช้ยุทธ 

ศาสตร์อยู่ร่วมกับไวรัสโคโรนา

สถานี โทรทัศน์ทีวีบีราย 

งานเมื่อวันอังคารว่า มีผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 รายใหม่ที่ได้รับการ

ยืนยันอย่างน้อย 380 ราย และ

ผู้ท่ีมีผลตรวจหาเช้ือเป็นบวกเบ้ือง

ต้น 400 ราย.

ห�รือ • ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส (ขวา) นั่งโต๊ะหารือแก้วิกฤตยูเครนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย 

ที่ทำาเนียบเครมลินในกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

จับโจรลักลอบตัดปาล์มน้ำามัน

ตรัง • วันที่ 8 ก.พ.65 กำ�นันผู้ใหญ่บ้�น ม.4 บ.หนองบัว  

ต.น�ต�ล่วง อ.เมืองตรัง ช่วยกันจับกุมน�ยสุรเชษฐ์ เกี้ยนนะ 

อ�ยุ 26 ปี ลูกบ้�น ม.4 หลังลักลอบตัดป�ล์มน้ำ�มันภ�ยใน

สวนของน�ยปัณณวิชย์ ไทรง�ม อ�ยุ 36 ปี บ้�นเลขที่ 68/3 

ม.4 เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเข้�ไปลอบตัดเมื่อประม�ณ 

2 เดือนที่ผ่�นม� แต่ครั้งนั้นมีก�รไกล่เกลี่ยยอมคว�มกันได้

เจ้�ของไม่เอ�คว�ม กระทั่งม�ก่อเหตุซ้ำ�โดยตัดป�ล์มน้ำ�มัน

ไปแล้วกว่� 200 กก. และได้ โยนทิ้งไว้ในร่องป�ล์มเพื่อเตรียม

ขนย้�ยในเวล�กล�งคืน แต่เคร�ะห์ร้�ยถูกผู้นำ�ชุมชนล�ด

ตระเวนม�พบเข้�จึงช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้ พร้อมของกล�ง

ตะขอเกี่ยวผลป�ล์ม 1 ด้�ม ตำ�รวจนำ�ตัวไปสอบป�กคำ�ที่ 

สภ.เมืองตรัง เนื่องจ�กผู้เสียห�ยไม่เชื่อว่�จะก่อเหตุเพียงคน

เดียว ทั้งนี้ น�ยณัฐพงศ์ เนียมสม น�ยกเทศมนตรีน�ต�ล่วง 

ได้กำ�ชับให้กำ�นันผู้ใหญ่บ้�นและผู้นำ�ชุมชนออกล�ดตระเวน

ต�มสวนป�ล์มน้ำ�มัน หลังร�ค�ผลป�ล์มแตะอยู่ที่กิโลกรัมละ 

7-8 บ�ท เป็นเหตุจูงใจให้มีก�รลักลอบขโมยป�ล์มน้ำ�มันกัน

ม�กขึ้น สำ�หรับผู้ต้องห�เป็นบุคคลไม่มีอ�ชีพเป็นหลักแหล่ง 

ตอบคำ�ถ�มสวนท�งกับคว�มเป็นจริงทุกเรื่อง

พระเณรติดโควิดปิดพระธาตุแก่นนคร

ขอนแก่น • เมื่อเวล� 14.00 น. วันที่ 8 ก.พ.65 วัด

หนองแวงพระอ�ร�มหลวง ถ.กล�งเมือง อ.เมืองขอนแก่น  

เจ้�หน้�ที่ ได้ทำ�ก�รปิดประตูรั้วรอบพระมห�ธ�ตุแก่นนคร 

พร้อมกับติดประก�ศปิดทำ�ก�รระหว่�งวันที่ 8-14 ก.พ.65 

หลังเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขตรวจพบว่�มีส�มเณร 15 รูปติด

โควิด-19 ขณะที่บริเวณโดยรอบกุฏิพระสงฆ์ เจ้�หน้�ที่ได้นำ�

เชือกม�กั้นพร้อมติดป้�ยเขตกักตัวเฝ้�ระวังผู้ที่มีคว�มเสี่ยง

ติดโควิด-19 พร้อมทั้งกำ�หนดท�งเข้�ออกวัดเพียงท�งเดียว 

คือฝั่ง ถ.กล�งเมืองเท่�นั้น ซึ่งในระหว่�งที่ทีมข่�วลงพื้นที่นั้น

ยังพบนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ทร�บข่�วเดินท�งม�พร้อมดอกไม้

ธูปเทียนเพื่อจะกร�บสักก�ระองค์พระธ�ตุ และพระบรม

ส�รีริกธ�ตุที่ประดิษฐ�นอยู่ภ�ยในพระอุโบสถ แต่หลังจ�กที่

ทร�บข่�วทำ�ให้ได้แต่ยืนไหว้อยู่ด้�นนอกพร้อมทั้งถ่�ยภ�พไว้

เป็นที่ระลึก โดยน�ยสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่�ว

ว่� ในช่วงเย็นของวันนี้ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลนครขอนแก่น 

และส�ธ�รณสุข จ.ขอนแก่นจะเร่งทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยใน

วัด และสอบสวนโรคต�มขั้นตอนต่�งๆ ทั้งหมด ขณะที่ใน

วันนี้ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ 173 ร�ย ทำ�ให้ขณะนี้มี

ผู้เข้�รับก�รรักษ�  3,410 ร�ย.

ย้ำาเลือกผู้ว่า พ.ค.

กล่�วถึงกรณีที่น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ว่�ที่ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม.พรรคประช�ธิปัตย์ 

ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์เรื่องคว�มเหม�ะสมใน

ก�รไปร่วมโครงก�รของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และกระทรวงพ�ณิชย์ ที่พรรค

ประช�ธิปัตย์กำ�กับดูแล ว่�ไม่ทร�บประเด็น

ดังกล่�ว แต่เรื่องโครงก�รร้�นข้�วแกง 20 

บ�ท ถูกใจชุมชน เป็นสิ่งที่น�ยชนินทร์ รุ่ง

แสง อดีต ส.ส.กทม. พรรคประช�ธิปัตย์ 

เป็นผู้ประส�นง�นกับภ�คเอกชน และจัด

โครงก�รนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ประช�ชนในชุมชน

ต่�งๆ ได้ซื้อข้�วแกงในร�ค�ถูก จึงเป็นเรื่อง

คว�มร่วมมือของอดีต ส.ส.กับภ�คเอกชน ซึ่ง

โครงก�รแบบนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ทำ�ได้

 ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ตอนนี้มีก�รจับจ้องที่

โครงก�รพ�ณิชย์ลดร�ค� นำ�สินค้�อุปโภค

บริโภคม�จำ�หน่�ยให้ประช�ชน ปร�กฏว่�มี

ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ก. และว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.ของ

พรรคประช�ธิปัตย์ เข้�ไปร่วมกิจกรรม 

พร้อมแจ้งว่�เป็นผู้ประส�นง�นร่วมกับน�ย

สุชัชวีร์ให้นำ�ม�จำ�หน่�ยในชุมชน และติดรูป

น�ยสุชัชวีร์ด้วยนั้น น�ยจุรินทร์กล่�วว่� 

โครงก�รพ�ณิชย์ลดร�ค�เป็นสิ่งที่กระทรวง

พ�ณิชย์ดำ�เนินก�รอยู่แล้ว และมีก�รกำ�หนด

วันเวล�และสถ�นที่ในก�รนำ�โครงก�รนี้ ไป

ต�มชุมชนต่�งๆ ซึ่งได้มีก�รประก�ศลงใน

เว็บไซต์เพื่อให้ประช�ชนที่อย�กซื้อสินค้�

ร�ค�ถูกส�ม�รถไปต�มเวล�และสถ�นที่ได้ 

เป็นเรื่องที่รับทร�บกันอยู่แล้วทั้งประช�ชน  

ผู้สมัคร หรือใครก็ต�ม ส่วนใครทร�บเรื่อง

แล้วจะนำ�ไปประช�สัมพันธ์ต่อเป็นเรื่อง

เฉพ�ะตัวที่แต่ละคนจะไปดำ�เนินก�ร

 เมื่อถ�มว่� ก�รที่มีภ�พผู้สมัครของ

พรรคและรูปน�ยสุชัชวีร์ ไปติดอยู่ในบูธจัด

โครงก�รดังกล่�ว ทำ�ให้ถูกมองว่�เป็นก�ร

นำ�โครงก�รของรัฐบ�ลม�ห�เสียงล่วงหน้�

ให้ตัวเอง น�ยจุรินทร์กล่�วว่� ไม่ทร�บว่�

มีประเด็นตรงไหนอย่�งไร ซึ่งกระทรวง

พ�ณิชย์ทำ�หน้�ที่ของตัวเอง ไม่จำ�เป็นต้อง

เข้�ไปดำ�เนินก�รในท�งที่เกี่ยวข้องกับผู้

สมัครคนใดคนหนึ่ง พรรคก�รเมืองไหนก็ได้

ถ้�อย�กเข้�ม�ร่วมส�ม�รถเข้�ม�ได้ จะพ�

ช�วบ้�นม�ซื้อสินค้�ร�ค�ถูกในบูธโครงก�ร

นี้ก็ได้ ไม่ได้มีก�รจำ�กัดว่�พรรคไหนพ�ช�ว

บ้�นม�ซื้อของไม่ได้ และยืนยันว่�โครงก�ร

นี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในก�รห�เสียง

 เมื่อถ�มย้ำ�ว่� คิดว่�เป็นเกมก�รเมือง

ในก�รพย�ย�มเล่นง�นน�ยสุชัชวีร์หรือไม่ 

น�ยจุรินทร์กล่�วว่� ต้องเข้�โหมดก�รเลือก

ตั้ง ทั้งนี้ เร�เห็นชัดในหล�ยกรณีที่นำ�ไปเกี่ยว

โยงกับน�ยสุชัชวีร์เพื่อดิสเครดิตท�งก�ร

เมือง อ�ทิ กรณีคณะกรรม�ธิก�รก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตประพฤติมิชอบ 

สภ�ผู้แทนร�ษฎร ที่อยู่ๆ ม�ตรวจสอบบัญชี

ทรัพย์สินของน�ยสุชัชวีร์ ทั้งที่ต้องเป็นหน้�ที่

ของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ตนจึงเคยเตือน

แล้วว่�ขอให้ระมัดระวังว่�อ�จนำ�ไปสู่ก�ร 

กระทำ�ไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย หรือเกิน

อำ�น�จหน้�ที่ ไม่ถูกต้องต�มครรลองคลอง

ธรรม มิเช่นนั้นอ�จจะมีคนอื่นไปยื่นร้องเรียน

ต่อกรรม�ธิก�ร เพื่อให้ไปตรวจสอบว่�ที่ผู้

สมัครผู้ว่�ฯ กทม.ร�ยอื่นๆ จนเกิดคว�มวุ่นว�ย

ชุลมุนอย่�งไม่จำ�เป็น จึงควรให้เป็นหน้�ที่

ของ ป.ป.ช.ที่เป็นองค์กรอิสระ มีหน้�ที่ตรวจ

สอบบัญชีทรัพย์สินและคว�มร่ำ�รวยผิดปกติ

 ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ฝ่�ยกฎหม�ยของ

ประช�ธิปัตย์ได้ติดต�มตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว

ใช่หรือไม่ น�ยจุรินทร์กล่�วว่� น�ยสุชัชวีร์ 

ลงสมัครในน�มพรรคกลไกของพรรค ก็ต้อง

ช่วยดูแลอยู่แล้ว

 ขณะที่น�ยสุชัชวีร์ ได้ลงพื้นที่ เขต

ป้อมปร�บศัตรูพ่�ยและเขตพระนคร พร้อม

นำ�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รฟุตป�ธ

ท�งเดินต้องเรียบได้ม�ตรฐ�นส�กล และแก้

ปัญห�ที่จอดรถตล�ด.

สายสีเขียวป่วน

น�งกนกวรรณ วิล�วัลย์ รมช.ศึกษ�ธิก�ร 

และน�ยวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.

คมน�คม ได้ยื่นใบล�ประชุม ครม. ตั้งแต่เมื่อ

ช่วงค่ำ�วันที่ 7 ก.พ. โดยให้เหตุผลว่�ไม่เห็น

ด้วยกับก�รดำ�เนินก�รของกรุงเทพมห�นคร 

ทั้งนี้ ต�มคว�มเห็นและเหตุผลของกระทรวง

คมน�คมต�มหนังสือกระทรวงคมน�คม ด่วน

ที่สุด ที่ กค (ปคร) 0208/24 วันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 

2565 จึงไม่สะดวกที่จะพิจ�รณ�เรื่องนี้ ทำ�ให้

มีเพียง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ ที่เข้�ร่วมเพียงคนเดียว

 โดย น.ส.ไตรศุลีกล่�วในเรื่องนี้ว่� เป็น

เรื่องของผู้ใหญ่และ ครม. ส่วนตัวยังไม่ทร�บเรื่อง

 ร�ยง�นข่�วจ�กที่ประชุม ครม.แจ้ง

ว่� ในก�รประชุมเรื่องดังกล่�วที่ประชุมใช้

เวล�กว่� 1 ชั่วโมง โดยมีก�รแสดงคว�มคิด

เห็นกันอย่�งกว้�งขว�ง เริ่มจ�กเลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้ร�ยง�นต่อที่

ประชุมว่� อัยก�รสูงสุด (อสส.) ได้พิจ�รณ�

ร่�งสัญญ�เป็นไปต�มกฎหม�ยครบถ้วนแล้ว 

และระบุว่� ห�ก กทม.ยืนยันยึดผลประโยชน์

ของประช�ชนก็ไม่เป็นไร ขณะที่ พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่�จินด� รมว.มห�ดไทย ได้อธิบ�ยว่� 

ก�รพิจ�รณ�วันนี้ ไม่ใช่ก�รต่อสัมปท�น แต่

เป็นก�รแก้ไขสัญญ�เพื่อแก้ไขหนี้สินที่เกิดขึ้น

ให้ได้ เพร�ะไม่ว่�เป็น กทม.หรือรัฐบ�ลฝ่�ย

เดียวก็ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้  เอกชนต้องม�ช่วย 

ประช�ชนจะได้ประโยชน์ เร�จะได้แก้ปัญห�

หนี้ 5 หมื่นล้�นบ�ท และก�รให้เอกชนลด

ค่�โดยส�รให้ต่ำ�กว่� 65 บ�ทตลอดส�ย ไม่

ส�ม�รถทำ�ได้อยู่แล้ว ห�กอย�กได้ร�ค�ถูก 

กทม.ต้องลดส่วนแบ่งร�ยได้เพื่อนำ�ไปชดเชย      

บิ๊กป๊อกเซ็งเสนอครั้งที่ 7 แล้ว      

 พล.อ.อนุพงษ์ยังกล่�วกับที่ประชุม

ว่�  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้วที่เสนอเรื่องนี้

เข้�สู่ที่ประชุม ครม. แต่เมื่อมีข้อสงสัย และ

กระทรวงคมน�คมได้ทำ�หนังสือม�เมื่อวัน

ที่ 7 ก.พ. โดยมีคำ�ถ�มที่ต้องก�รให้ตอบ 

4 ข้อ ส่วนใหญ่ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว เหลือ

เพียงประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหม�ยที่ต้อง

ทำ�ให้ชัดเจนก่อนนำ�ม�เข้� ครม. ขณะที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่� ต้องนำ�เรื่องนี้เข้�สู่

ก�รประชุม ครม. เพร�ะทุกอย่�งมีคว�มเสีย

ห�ยเกิดขึ้นแล้ว ถ้�เร�ไม่ทำ�อะไร อ�จจะผิด

ม�ตร� 157 ถึงอย่�งไรต้องนำ�เรื่องนี้เข้�สู่

ก�รพิจ�รณ� 

 ในก�รประชุมรัฐมนตรีส่วนใหญ่เห็น

ด้วยที่เร่งพิจ�รณ�เรื่องนี้ อย่�งน�ยวร�วุธ 

ศิลปอ�ช� รมว.ทรัพย�กรฯ เห็นว่�เรื่องดัง

กล่�วเข้� ครม.หล�ยรอบแล้ว ห�กต้องตอบ

คำ�ถ�มเห็นแบบนี้เรื่อยๆ ก็ไม่จบเสียที เช่น

เดียวกับน�ยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ก�รพัฒน�

สังคมฯ ที่กล่�วว่� ควรตัดสินใจ เพร�ะ

ประช�ชนเลือกเร�ม�แล้วให้เร�เป็นคนตัด 

สินใจ รัฐบ�ลควรแสดงคว�มเป็นผู้นำ�ในก�ร

แก้ไขปัญห�ครั้งนี้ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

ขึ้นม�ว่� รอบหน้�เค�ะได้แล้ว แต่น�ยจุติบอก

ว่� อย�กให้พิจ�รณ�ให้เสร็จภ�ยในวันนี้เลย 

 ส่วนน�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข 

เสนอแนะว่� ต้องตอบคำ�ถ�มกับประช�ชน

ให้เคลียร์ ต้องชี้แจงให้ได้ว่�ถ้�ผ่�น ผ่�น

เพร�ะอะไร หรือไม่ผ่�นเพร�ะอะไร เช่น

เดียวกับน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รอง

น�ยกฯ และ รมว.พลังง�น ที่ระบุว่� รัฐบ�ล

ควรตัดสินใจได้แล้ว แต่ก็มีรัฐมนตรีบ�งคน

แสดงคว�มไม่มั่นใจในข้อกฎหม�ย และ

พย�ย�มถ�มซ้ำ�หล�ยครั้งว่�ก�รเจรจ�และ

ร่�งสัญญ�ไม่ขัดต่อหลักกฎหม�ยใช่หรือ

ไม่ อ�ทิ คุณหญิงกัลย� โสภณพนิช รมช.

ศึกษ�ธิก�ร ทั้งนี้มีช่วงหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์

ปร�รภถึงร�ค�ค่�โดยส�ร 65 บ�ทว่� “ก่อน

หน้�นี้ก็เห็นด้วยกันม�แล้ว แล้วทำ�ไมตอนนี้

ถึงม�เปลี่ยนใจ”  

 ขณะที่ในช่วงท้�ย พล.อ.ประยุทธ์ ได้

กล่�วกับที่ประชุมว่� “วันนี้ผมพิสูจน์แล้วว่�

ใครเป็นอย่�งไร ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในห้อง

นี้” นอกจ�กนี้ยังระบุอีกว่� “ปัญห�นี้ค�ร�

ค�ซังม�น�นแล้ว อย�กให้มันจบ” พร้อมกับ

ถ�ม พล.อ.อนุพงษ์ด้วยว่� ส�ม�รถนำ�เรื่อง

กลับม�พิจ�รณ�ใน ครม.สัปด�ห์หน้�ได้เลย

หรือไม่ ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ตอบว่� ไม่น่�ทัน 

เพร�ะต้องทำ�หนังสือถ�มไปหล�ยหน่วยง�น 

แม้ว่�ทุกคำ�ถ�มจะตอบไปแล้ว แต่มีข้อที่ต้อง

ถ�มคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ซึ่งไม่น่�จะทัน   

 มีร�ยง�นว่� ในช่วงพักเบรกก�ร

ประชุม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนพิจ�รณ�ว�ระนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้คุยเล่นกับรัฐมนตรีที่เข้�

ประชุมว่� “วันนี้บรรย�ก�ศดูเหง�ๆ รัฐมนตรี

ห�ยไปเยอะ สงสัยรถไฟฟ้�ม�ห�นะเธอ” 

ทำ�ให้คนที่อยู่บริเวณนั้นหัวเร�ะชอบใจ ขณะ

เดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ได้บอกกับคนอื่นๆ 

ด้วยว่� “ผมเชื่อมั่นในฝ่�ยกฎหม�ยของผม”

 ภ�ยหลังก�รประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ได้พูดคุยนอกรอบกับ พล.อ.อนุพงษ์และ

น�ยวิษณุ รวมทั้งน�ยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะ

วิล�ส เลข�ธิก�ร ครม. ด้วยสีหน้�ค่อนข้�ง

เคร่งเครียด ซึ่งค�ดว่�เป็นร�ยละเอียดของ

โครงก�รต่อขย�ยสัมปท�นรถไฟฟ้�ส�ย 

สีเขียว โดยน�ยกฯ ไม่ได้ให้สัมภ�ษณ์ภ�ยหลัง

ก�รประชุมแต่อย่�งใด เพียงแต่หันม�โบกมือ

ให้สื่อมวลชน ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้�ไปทันที 

หลังก่อนหน้�นี้ น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ 

รมว.ก�รคลัง ได้เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้�ไปรอที่

ห้องสีเขียว ซึ่งค�ดว่�เป็นก�รห�รือนอกรอบ

กับน�ยอ�คมเรื่องนี้ด้วย

บิ๊กป้อมชี้ต้องรอบคอบผวา 157

   ด้�น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

น�ยกฯ กล่�วหลังประชุม ครม.ถึงเรื่องนี้ว่� 

รัฐบ�ลยังไม่มีก�รพิจ�รณ� กำ�ลังพิจ�รณ�

ว่�จะทำ�อย่�งไรกันต่อไป ยังไม่ได้ตกลงใจว่�

จะเอ�อย่�งโน้นอย่�งนี้ ก็ต้องพิจ�รณ�กันให้

รอบคอบ ไม่เช่นนั้นก็อ�จผิดม�ตร� 157 ได้

 น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกฯ 

กล่�วเช่นกันว่� เรื่องนี้ยังไม่ผ่�น ต้องเอ�

เข้� ครม.อีกครั้งหนึ่ง ถือว่�ผ่�นก�รพิจ�รณ�

จ�ก ครม. แต่ยังไม่เสร็จ เนื่องจ�กกระทรวง

คมน�คมเพิ่งตั้งข้อสังเกตถึงก�รพิจ�รณ�

เรื่องดังกล่�ว 4 ข้อ ลงวันที่ 7 ก.พ. โดย

กระทรวงคมน�คมไม่ได้ม�นั่งในที่ประชุม 

และกระทรวงมห�ดไทยเพิ่งม�เห็นวันนี้จึง

ต้องไปห�คำ�ตอบเสร็จเมื่อไหร่ แล้วค่อย

เอ�เข้�ที่ประชุมต่อให้เสร็จสิ้น จึงถือว�่ก�ร

พิจ�รณ�ยังไม่เสร็จสิ้นไม่ได้ถอนออกไป โดย

คำ�ตอบดังกล่�วจะม�เมื่อไหร่นั้น ถ้�ได้ม�

เร็วก็เร็ว ได้ม�อ�ทิตย์หน้�ก็อ�ทิตย์หน้� ซึ่ง

น�ยกฯ ว�งกรอบให้ดำ�เนินก�รโดยเร็ว 

 เมื่อถ�มว่� คำ�ถ�ม 4 ข้อดังกล่�ว

เป็นประเด็นใหม่หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� 

ไม่แน่ใจว่�เป็นประเด็นใหม่หรือเก่� เพร�ะ

คำ�ถ�มดังกล่�วระบุว่� หนึ่งยังไม่ชัดเจนเรื่อง

ร�ค� สองเรื่องก�รใช้ระบบตั๋วร่วม ส�ม

ปัญห�เรื่องกฎหม�ยบ�งประก�รตรงนี้ ไม่รู้ว่�

อะไร และสี่สะพ�นสองแห่งที่มีก�รรื้อย้�ยที่

ถนนหทัยร�ษฎร์และถนนพุทธมณฑลส�ย 2 

  ถ�มอีกว่� ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีรัฐมน 

ตรีพรรคภูมิใจไทยไม่เข้�ร่วมประชุมใช่หรือ

ไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� นี่เป็นคำ�ถ�มของ

กระทรวงคมน�คม และห�กคมน�คมไม่เห็น

ชอบ ครม.ก็ส�ม�รถโหวตพิจ�รณ�ได้ เพร�ะ

หล�ยเรื่องก็ไม่จำ�เป็นต้องเห็นชอบกัน  

 ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์กล่�วว่� กระทรวง

คมน�คมต้องก�รข้อมูลชี้แจงและทักท้วง 4 

ข้อ ครม.จึงมีมติให้ไปชี้แจงเพิ่มเติมแล้วนำ�

เรื่องกลับเข้�ม� ครม.ใหม่ ยืนยันว่�ไม่ได้

เป็นก�รถอนว�ระ เพียงแต่เป็นก�รไปนำ�

ข้อมูลม�เพิ่มเติม ส่วนกรณี 7 รัฐมนตรีของ

พรรคภูมิใจไทยไม่เข้�ร่วมประชุม ครม. ถือ

เป็นปัญห�หรือไม่นั้น “ไม่เป็นไร เพร�ะมติ 

ครม.ก็ยังเป็นมติ ครม.

 เมื่อถ�มย้ำ�ว่� จะนำ�เรื่องดังกล่�วกลับ

เข้�ที่ประชุม ครม.เมื่อไหร่ พล.อ.อนุพงษ์

ตอบว่� เสร็จเมื่อไหร่ก็ส�ม�รถนำ�กลับเข้�

ม�พิจ�รณ�ได้เมื่อนั้น

 น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.มห�ดไทย 

กล่�วว่� มท.จะรีบกลับไปดูข้อมูลที่กระทรวง

คมน�คมทักท้วงม�ทั้งหมด เพื่อสรุปม�เสนอ 

ครม.อีกครั้งโดยเร็วที่สุดภ�ยใน 2 สัปด�ห์นี้

 น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ ตอบคำ�ถ�มสื่อมวลชน

ต�มที่ พล.อ.ประยุทธ์มอบหม�ยถึงประเด็น

นี้ว่� พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่�ไม่ได้มีปัญห�

อะไร เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งคณะ

รักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ที่กำ�หนด

ให้กระทรวงมห�ดไทยและกรุงเทพมห�นคร

นำ�ผลก�รเจรจ�เสนอให้ที่ประชุม ครม.

พิจ�รณ� และจ�กก�รพิจ�รณ�ในวันนี้

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องบ�งหน่วยมีข้อสังเกต

บ�งประก�ร ครม. จึงมอบหม�ยให้ กทม.

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องไปห�รือกัน เพื่อ

ให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ ครม.ต่อไป

เปิดข้อทักท้วงคมนาคม

 สำ�หรับเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�

ของ ครม.ที่น�ยศักดิ์สย�มได้ทักท้วงนั้นระบุ

ว่� กระทรวงคมน�คมได้พิจ�รณ�ข้อมูลเพิ่ม

เติมของ กทม.แล้ว ขอยืนยันต�มคว�มเห็น

เดิมว่� ไม่เห็นด้วยกับก�รดำ�เนินก�รของ 

กทม. เนื่องจ�กข้อมูลที่ กทม.จัดทำ�เพิ่มเติม

นั้น ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงที่ทำ�ให้

ก�รวิเคร�ะห์ของกระทรวงคมน�คมแตกต่�ง

ไปจ�กเดิม โดยเฉพ�ะในประเด็นของก�ร

คำ�นวณอัตร�ค่�โดยส�ร ก�รรองรับระบบตั๋ว

ร่วม และคว�มชัดเจนของประเด็นข้อกฎหม�ย

 “กระทรวงคมน�คมขอร�ยง�นข้อ

เท็จจริงว่� กทม. รฟม. สำ�นักงบประม�ณ 

สำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ และ

กระทรวงคมน�คมได้ประชุมเพื่อห�รือสรุป

ร�ยละเอียดค่�ใช้จ่�ยโครงก�รช่วงหมอชิต-

สะพ�นใหม่-คูคตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 

พ.ย.2563 แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับแนวท�ง

ก�รดำ�เนินก�รต�มเงื่อนไขก�รอนุญ�ตให้

เข้�พื้นที่ กรณีก�รติดตั้งสะพ�นเหล็กแยก

หทัยร�ษฎร์และแยกพุทธมณฑลส�ย 2 

ซึ่งรอคำ�ยืนยันจ�ก กทม. เนื่องจ�กก�ร

พิจ�รณ�กรอบวงเงินโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ย

สีเขียวช่วงหมอชิต-สะพ�นใหม่-คูคต จะได้

ข้อสรุปมีคว�มจำ�เป็นต้องทร�บคว�มชัดเจน

ของแนวท�งก�รติดตั้งสะพ�นเหล็กทั้ง  

2 แห่ง เพื่อประกอบก�รจัดทำ�ร�ยละเอียด

ค่�ใช้จ่�ยของโครงก�ร”

 น�ยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. 

ศรีสะเกษ พรรค ภท. กล่�วว่� ส.ส.พรรค

เห็นด้วยกับก�รที่รัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรค

ไม่เข้�ร่วมประชุม ครม. เนื่องจ�กไม่ต้องก�ร

มีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�ว�ระรถไฟฟ้�ส�ย

สีเขียว ที่ห�กดำ�เนินก�รไปจะกล�ยเป็น

ภ�ระของประช�ชน เนื่องจ�กค่�โดยส�รที่

ม�กเกินไปโดยก�รกำ�หนดอัตร�ค่�โดยส�ร

ที่ 65 บ�ทตลอดส�ย เพื่อส่งเสริมผู้มีร�ยได้

น้อยม�ใช้บริก�ร ซึ่งหน่วยง�นของกระทรวง

คมน�คม เห็นว่�ส�ม�รถกำ�หนดอัตร�ค่�

โดยส�รสูงสุดต่ำ�กว่� 65 บ�ทได้

 “ผมเองก็รับไม่ได้กับร�ค�ค่�โดยส�ร

มห�โหด ขูดเลือดขูดเนื้อ คนจนวันนี้ประช�ชน

ผู้มีร�ยได้น้อยต้องแบกรับภ�ระค่�เดินท�งที่

ม�กเกินไป” น�ยสิริพงศ์กล่�ว และว่� ขอ

ฝ�ก พล.อ.ประยุทธ์และ ครม.ใช้ส�มัญสำ�นึก

ตรึกตรองให้ดีถึงคว�มเดือดร้อนของประช�ชน

ต�ดำ�ๆ ด้วย

 น�ยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พรรค ภท. กล่�วถึงกรณีรัฐมนตรีพรรคไม่ได้

เข้�ร่วมประชุม ครม.ว่� กระบวนก�รทั้งหล�ย

เป็นไปต�มขั้นตอนที่ควรจะเป็น และเป็นวิธี

ก�รแสดงจุดยืนของรัฐมนตรี รวมถึงจุดยืน

ของพรรค แต่น�ยสมชัย ศรีสุทธิย�กร อดีต

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกม�แสดง

คว�มเห็นตำ�หนิและกล่�วร้�ยรัฐมนตรีของ

พรรคที่ ไม่เข้�ร่วมประชุม ครม. ทั้งที่พรรค

แสดงจุดยืนเรื่องนี้ม�ตลอด ที่ไม่เข้�ร่วมประชุม

ก็เป็นก�รแสดงจุดยืนแบบสันติ เป็นอ�รยะ 

“อย�กถ�มกลับไปยังน�ยสมชัยว่� 

เป็นใคร มีสถ�นะใดท�งสังคมในตอนนี้ ถ้�

จะม�วิจ�รณ์พรรคก�รเมือง อย่�ไปอิงแอบ

คว�มเป็นนักวิช�ก�ร ท่�นหมดไปน�นแล้ว 

ทำ�ท่�อวดรู้ หิวแสง แบบนี้ขอให้เลิกก�ร 

กระทำ� อย่�ทำ�ตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ด และ

ขอสื่ออย่�ให้คว�มสำ�คัญคนไม่สำ�คัญแบบนี้” 

น�ยศุภชัยระบุ 

  ส่วนน�ยสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล (ก.ก.) กล่�ว

ว่� พรรคคัดค้�นก�รต่อสัญญ�สัมปท�น

รถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวม�ตั้งแต่ปี 2562 และตั้ง

กรรม�ธิก�รวิส�มัญศึกษ� ซึ่งเสียงส่วนใหญ่

คัดค้�น พร้อมทั้งเสนอให้แก้ไขสัญญ�อย่�ง

เป็นธรรม โปร่งใส แต่รัฐบ�ลก็ยังดึงดันจะต่อ

สัญญ�ออกไป ซึ่งพรรคขอคัดค้�น และเห็น

ว่�ท�งออกเรื่องนี้คือผลักดันให้เกิดตั๋วร่วม 

โดยบริษัทบีทีเอสควรเข้�ร่วมค่�โดยส�ร

ร่วมด้วยครอบคลุมไปถึงประช�ชนที่สัญจร

ทั้งท�งรถไฟฟ้�และรถเมล์ด้วย 

“เรื่องนี้อ�จมีทั้งเห็นตรงกัน ต่�งกัน แต่

เรื่องนี้พรรคก้�วไกลกับพรรคภูมิใจไทยเห็น

ตรงกัน ที่ ไม่ควรขย�ยสัญญ�สัมปท�นจ�ก

สัญญ�ปัจจุบันออกไป” น�ยสุรเชษฐ์กล่�ว.  

กรุงเทพฯ • ตำ�รวจ PCT บุก

ทล�ยโต๊ะพนันป๊อกเด้งออนไลน์
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ตำ�รวจแห่งช�ติ พล.ต.อ.ดำ�รง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐ�นะ ผอ.ศูนย์ปร�บปร�ม

อ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่ง

ช�ติ (ศปอส.ตร.) หรือ  PCT เปิด

เผยว่� ได้สั่งก�รให้ พล.ต.ต.นภันต์

วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 

หัวหน้�ชุดปฏิบัติก�รที่ 3 ว�งแผน

เข้�จับกุมก�รลักลอบเล่นพนัน

ไพ่ป๊อกเด้งออนไลน์และเว็บไซต์

พนันออนไลน์รวม 2 เป้�หม�ย 

หลังสืบทร�บวิธีก�รเล่นแปลก

ใหม่ ใช้ก�รไลฟ์สดให้นักพนัน

แทงผ่�นกลุ่มไลน์ที่ตั้งกันเฉพ�ะ 

VIP พบลูกค้�จำ�นวนม�ก เงิน

หมุนเวียนรวมกว่� 80 ล้�นบ�ท 

ยอมรับก�รจับกุมค่อนข้�งย�กแต่

สุดท้�ยก็ไม่พ้นฝีมือตำ�รวจ

ทลายโต๊ะไพ่ป๊อกเด้งออนไลน์

คดีนี้กลุ่มผู้ต้องห�มีก�รตั้ง

กลุ่มไลน์ ไลฟ์สด “ป๊อกเด้ง6464” 

พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่� 50 

ล้�นบ�ท ทำ�ม�ประม�ณ 1 ปี 

และยังพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ 

dek-aounslot.com เงินหมุนเวียน

ในระบบอีกกว่� 30  ล้�นบ�ท เปิด

ให้เล่นม�กว่� 1 ปีแล้ว

โดยวันที่ 7 ก.พ.65 พล.ต.ต. 

นภันต์วุฒินำ�กำ�ลังตำ�รวจ PCT 

ชุดปฏิบัติก�รที่ 3 พร้อมหม�ยค้น

เข้�ตรวจค้นจำ�นวน 2 จุด จุดที่ 1 

พ.ต.อ.จ�รึก วรพฤทธ�นนท์ ผกก.

สภ.ชะเม� นำ�กำ�ลังเข้�ตรวจสอบ

บ้�นหลังหนึ่งในพื้นที่  ต.บ�งม่วง 

อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� บริเวณชั้น 2 

ของบ้�น เป็นก�รไลฟ์สดกลุ่มลับ

ลักลอบเล่นพนันออนไลน์ “ป๊อก

เด้ง6464” พบผู้ต้องห�พร้อมไพ่

จำ�นวน 8 สำ�รับ กำ�ลังทำ�ก�ร

ถ่�ยทอดสดจัดพนันไพ่ป๊อกเด้ง

อยู่ จึงทำ�ก�รจับกุมได้ผู้ต้องห� 

2 ร�ย คือ น.ส.ระจิต อ�ยุ  

40 ปี และน�ยเสกศักดิ์ อ�ยุ 

40 ปี พร้อมของกล�งโทรศัพท์

มือถือ 1 เครื่อง  ไพ่ 1 สำ�รับ 

โดยกล่�วห�ว่�จัดให้มีก�รเล่น

พนันเอ�ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้

รับอนุญ�ต (ไพ่ป๊อกเด้ง) และนำ�

ผู้ต้องห�และของกล�งส่ง พงส.

สภ.ชะเม�เพื่อดำ�เนินคดี 

จุดที่ 2 เป็นจุดลักลอบเปิด

เว็บไซต์ก�รพนัน dek-aounslot.

com ชุด PCT นำ�โดย พ.ต.อ.แมน  

เม่นแย้ม ผกก.9 บก.รน.เข้�ตรวจ

สอบห้องพักคอนโดฯ หลังหนึ่งย่�น

รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี จับกุม

ผู้ต้องห� 4 ร�ย คือ น�ยวริศ 

กิตติ์ อ�ยุ 23 ปี น�ยธัญศิษฏ์ อ�ยุ  

23 ปี น�ยฤทธิเกียรติ อ�ยุ  23 ปี 

และ น.ส.เพ็ญพิชช� อ�ยุ 23 ปี 

พร้อมยึดของกล�งคอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ 3 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์

มือถือ 7 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง 

ในข้อห�จัดให้มีก�รเล่น หรือทำ�

อุบ�ยล่อ ช่วยประก�ศโฆษณ�หรือ

ชักชวนโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

ให้ผู้อื่นเข้�เล่นหรือเข้�พนันในก�ร

เล่น ท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้

รับอนุญ�ตจ�กเจ้�พนักง�น นำ�

ผู้ต้องห�และของกล�งส่ง พงส.

สภ.คลองหลวงเพื่อดำ�เนินคดีต่อไป.

ตรัง • วันที่ 8 ก.พ.65 พล.ต.ต. 

สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว. 

ตรัง, พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน 

ผบก.ป. , พ.ต.อ.พงศ์ปณต  

ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป.และเจ้�

หน้�ที่ร่วมแถลงผลปฏิบัติก�ร

สอบสวนกล�งปร�บปร�ม

องค์กรย�เสพติด “ฆ่�ทวง

เงินย�นรก” ปิดล้อมตรวจค้น

พื้นที่เป้�หม�ย 14 จุด แบ่ง

เป็น จ.ตรัง 10 จุด ภูเก็ต  

3 จุด และ กทม. 1 จุด เพื่อไล่ล่�

กลุ่มผู้ต้องห�เครือข่�ย “แดง 

ศรีเทพ” นักค้�ย�เสพติดร�ย

ใหญ่ของพื้นที่ภ�คใต้ โดย

จับกุมได้ 9 ร�ย แบ่งเป็น คดี

ฆ่� 3 ร�ย คือ 1.น�ยจำ�รัส หนู

ฉ้ง อ�ยุ 51 ปี 2.น�ยวรวุฒิ หนู

เรือง อ�ยุ 34 ปี 3.น�ยเอกพล 

สุขไกรทัย อ�ยุ  29 ปี 

ผู้ต้องห�ในคดีสนับสนุน

หรือช่วยเหลือหรือสมคบค้�ย�

เสพติด 6 ร�ย ประกอบด้วย 

1.น�ยก้องกมล จุติภักดิ์ อ�ยุ 

43 ปี 2.น�ยปุรเชษฐ์ บำ�รุงรัตน์ 

อ�ยุ 21 ปี 3.น�ยธรรมศักดิ์  

นุ่นภ� อ�ยุ 41 ปี 4.น�ยวีระ 

เดช แสงจันทร์ อ�ยุ 28 ปี 

5.น.ส.วิส� โชติกม�ส อ�ยุ  

38 ปี 6.น�ยขจรศักดิ์ เส็งข�ว 

อ�ยุ 21 ปี พร้อมของกล�งอ�วุธ

ปืน 4 กระบอก เครื่องกระสุน  

54 นัด ย�บ้� 262 เม็ด ย�ไอซ ์น้ำ�

หนักประม�ณ 0.79 กรัม พร้อม

ยึดทรัพย์สินต�มกฎหม�ยย�

เสพติดอีกหล�ยร�ยก�ร

พล.ต .ต .มนตรีกล่ �ว

ว่ � สืบเนื่ องจ�กเมื่ อวันที่  

29 ม.ค.64 มีกลุ่มคนร้�ยบุก

ใช้อ�วุธปืนพกสั้นยิงน�ยสุ 

ช�ติ  สุนทร หรือปู เข�บิน อ�ยุ  

48 ปี เสียชีวิตหน้�บ้�นเลขที่ 

126 ม.4 ต.เก�ะเปียะ อ.ย่�น 

ต�ข�ว จ.ตรัง โดยมีมูลเหตุ

ก�รสังห�รม�จ�กก�รฆ่�ทวง

เงินย�เสพติด เนื่องจ�กผู้ต�ย

ติดค้�งเงินค่�ย�เสพติดน�ยสม

หม�ย หรือแดง ศรีเทพ พ่อค้�

ย�เสพติดร�ยใหญ่ ในพื้นที่  

จ.ตรัง ซึ่งมีประวัติก่อเหตุคดี

อุกฉกรรจ์และมีหม�ยจับคดีย�

เสพติดม�กม�ย ปัจจุบันหลบ

ซ่อนตัวอยู่ต�มพื้นที่ช�ยแดน

ประเทศไทยติดกับประเทศ 

เมียนม�บริเวณ จ.เชียงร�ย.

รวบแก๊ง‘แดง ศรีเทพ’ฆ่าทวงหนี้ยานรก

นครพนม • วันที่ 8 ก.พ.65 น�ย

ช�ธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม, 

พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม ผู้บัญช� 

ก�รหน่วยเรือรักษ�คว�มสงบ

เรี ยบร้อยต�มลำ �แม่น้ำ � โขง  

(ผบ.นรข.),พล.ต.ต.ธนช�ติ รอด

คลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม 

พร้อมเจ้�หน้�ที่ร่วมแถลงข่�ว

ตรวจยึดของกล�งเป็นกัญช�

แห้งอัดแท่ง 1,056 แท่ง/กิโลกรัม 

และรถยนต์กระบะ 1 คัน  เหตุ

เกิดวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่�นม�

โดยชุ ดปฏิ บั ติ ก �รพบ

รถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ

ยี่ห้ออีซูซุ  สีข�ว ทะเบียน  

3 ฒฐ 6484 กทม. วิ่งม�บนถนน

ท�งหลวงหม�ยเลข 212 (ชย�ง 

กูร) ส�ยมุกด�ห�ร-นครพนม 

ผ่�นม�ถึงจุดตรวจบ้�นต้อง 

ต.ฝั่งแดง อ.ธ�ตุพนม จึงส่งสัญ 

ญ�ณไฟกะพริบให้หยุดรถเพื่อ

ขอตรวจค้น ปร�กฏว่�รถได้ขับ

ฝ่�แนวกั้นเร่งเครื่องหลบหนีไป

ท�งส�มแยกเส้นท�งหลวงแผ่น

ดินหม�ยเลข 232 (มัธยมจันทร์)  

ส�ยน�แก-สกลนคร เจ้�หน้�ที่

จึงติดต�ม

จนม�ถึงส�มแยกท�ง 

หลวงแผ่นดินหม�ยเลข 2104  

ส�ยน�แก-ดงหลวง พบรถจอด

ทิ้งไว้ริมถนนส่วนคนขับอ�ศัย

คว�มมืดหลบหนีไป ตรวจสอบใต้

ผ้�ใบพล�สติกสีดำ�ท้�ยรถมีห่อ

พล�สติกสีดำ�ว�งเรียงไว้หล�ย

ใบ และในตัวรถมีกระสอบยัด

จนแน่นเหลือไว้เพียงด้�นเบ�ะ

คนขับเท่�นั้น ตรวจนับได้ 25 

กระสอบ เปิดพบเป็นกัญช�แห้ง

อัดแท่งห่อหุ้มด้วยฟอยล์สีทอง

ซีลด้วยพล�สติกใสอีกชั้นหนึ่ง 

จำ�นวน 1,056 แท่ง/กิโลกรัม ซึ่ง

ก�รแพ็กหีบห่อลักษณะนี้ค�ดจะ

ส่งไปยังประเทศที่ส�ม.

ล่�รถขนกัญช�

แหกด่�นซิ่งหนี

ส่งสู่ประเทศที่3
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

แจก ‘อสม.’

อาการหนัก 527 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ   

111 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย เป็นชาย 

7 ราย หญิง 10 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 14 

ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติด

เชื้อสะสม 2,517,869 ราย มียอดหายป่วย

สะสม 2,401,306 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 

 22,320 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกฯ แสดงความ

ห่วงใยประชาชนที่มีการเดินทางมากขึ้น จึง

ขอให้ใช้ความระมัดระวัง ่ต้องยก

การ์ดให้สูงควบคู่กันไป 

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี  แถลงผลการ

ประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ

บรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา

ผู้ ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภายใต้ โครงการค่ าตอบแทน 

เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย 

สำาหรับการปฏิบัติงานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคโควิด-19 ใน

ชุมชน วงเงินจำานวน 3,150 ล้าน

บาท โดยจะนำาไปจ่ายเป็นค่า

ตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำาลัง

ใจให้แก่ อสม.จำานวน 1,039,729 

คน และอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.) จำานวน 

10,577 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 

1,050,306 คน ในอัตราเดือนละ 

500 บาท ต่อคนระยะเวลา 6 

เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-มี.ค.65 

เพิ่มเติมจากเดิมที่ ได้รับเดือนละ 

1,000 บาทจากภาระงานปกติ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำาหรับ                                          

กิจกรรมที่ อสม.จะดำาเนินการใน

ส่วนภาระงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบ

ด้วย อสม.เคาะประตูบ้าน แจ้ง

สถานการณ์ โรค ให้ความรู้เกี่ยว

กับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ

ให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวที่ถูก

ต้องแก่ประชาชน, อสม.สำารวจ 

และลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

ในชุมชนให้ ได้รับการฉีดวัคซีน 

ติดตามอาการกลุ่มเสี่ยงหลังฉีด

วัคซีนที่บ้านในชุมชน ส่งต่อผู้ที่มี

อาการไม่พึงประสงค์และติดตาม

กลุ่มเป้าหมายจนกว่าจะได้รับ

วัคซีนเข็มที่ 2,

“ท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณ 

สุขได้มอบหมายให้ อสม.และ อสส.

ร่วมดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโควิด-19 ในชุมชน

ต้ังแต่เดือน ก.พ.2563 โดยมีผล

ดำาเนินงานคือ ให้ความรู้ในการ

ป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองแก่

ประชาชนจำานวน 7,424,625 คน, 

เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเส่ียง

จำานวน 1,098,782 คน, เคาะประตู

บ้านต้านภัย COVID-19 จำานวน 

14,020,134 หลังคาเรือน, ค้นพบ

กลุ่มเส่ียงท่ีมีอาการและส่งต่อให้

แก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจำานวน 

3,514 คน, อสม.แนะนำากลุ่มเป้า

หมายตรวจ ATK และรายงานผล

การตรวจผ่าน Application สมาร์ท 

อสม. จำานวน 37,643 คร้ัง, อสม.

เชิญกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปและ

ผู้ท่ีมีโรคประจำาตัวมารับวัคซีนเข็ม

ท่ี 1 จำานวน 14,864,145 เข็ม 

และเข็มท่ี 2 จำานวน 9,638,559 

เข็ม” รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

กล่าว

วั น เดี ยวกัน  นายสุพล 

จุลใส ส.ส.ชุมพร เขต 3 พรรค

รวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า  เรียน

พ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรที่เคารพ

รักทุกท่านครับ โดยที่ผ่านมาก่อน

จะเดินทางไปประชุมสภา หรือ

กลับจากปฏิบัติหน้าที่ผมจะทำาการ

ตรวจ ATK ทุกครั้ง เนื่องจากต้องพบปะ

ชาวบ้านเป็นประจำา และตลอดสัปดาห์ที่

ผ่านมา ผมได้ ไปประชุมสภาแต่กลับมา

ตรวจ ATK ผลก็เป็นลบปกติ แต่วันเสาร์ช่วง

ค่ำาที่ผ่านมา ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว มีอาการ

ปวดเมื่อยตามร่างกาย จึงได้ตรวจ ATK อีก

ครั้ง ซึ่งผลเป็นบวก จึงได้ ไปตรวจ RT-

PCR ที่ โรงพยาบาลเพื่อความแน่ใจ แล้ว 

กลับไปนอนพักที่บ้านเพื่อรอผล และได้รับ

การยืนยันผลเช้าวันจันทร์ (วันนี้) ว่าผลตรวจ

เป็นบวก ซึ่งขณะนี้ผมได้เข้าสู่ระบบการรักษา

ของโรงพยาบาล ได้ X-ray ปอด และตรวจ

เลือดแล้ว ปกติดีทุกอย่างครับ

“ต้องขอกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาว

ชุมพรที่ผมได้ไปร่วมงานในพื้นที่เป็นอย่างสูง 

ต้องขออภัยทุกท่านที่ใกล้ชิดผมในช่วงสัปดาห์

ที่ผ่านมา ขอให้ท่านได้ตรวจหาเชื้อ และ

สังเกตอาการด้วยนะครับ” นายสุพลระบุ.

‘พี่ป้อม’

สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ว่า 

เรื่องนี้นายกฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้นายกฯ ยัง

คงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากเป็น

พรรคที่สนับสนุนนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้ง

ที่ผ่านมา นายกฯ ย้ำาว่าขณะนี้ยังไม่มีความ

เห็นในเรื่องนี้ พร้อมขอบคุณทุกพรรคที่ยืนยัน

สนับสนุนนายกฯ ในการทำางานทั้งวันนี้และ

อนาคต ส่วนการเมืองและการเลือกตั้งเป็น

เรื่องของอนาคต ขณะที่ทุกพรรคก็ต้องแก้

ปัญหาการเมืองภายในพรรคของตัวเอง ทั้ง

พรรคเก่าและพรรคใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อ

มาถึงเป็นเรื่องของประชาชนและเป็นเรื่องที่

นายกฯ ต้องพิจารณาต่อไป

ด้าน พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์อย่าง

อารมณ์ดีถึงสถานการณ์ภายในพรรค พปชร. 

ว่า ไม่มีอะไร ก็บอกแล้วทุกครั้ง มีแต่สื่อไป

เขียนกันเอง ตอนนี้สบายใจทุกที ส่วนจะมี

คนมาร่วมงานกับ พปชร.เพิ่มขึ้นมีใครบ้าง ไม่

บอก เอาไว้ใกล้ๆ เวลาก่อน ส่วนความมั่นใจ

จะได้ ส.ส. 150 เสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไปก็คิดไว้อย่างนั้น ส่วนการขอร้อง ส.ส.ใน

ที่ประชุม พปชร.ให้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ก็

เรียบร้อย เพราะความจริง ส.ส.พปชร.ก็เข้า

ประชุมกว่า 80 คนทุกครั้ง แต่ก็ขอร้องพรรค

อื่นๆ ด้วยให้เข้าร่วมประชุม 

เมื่อถามว่าจะอยู่กับ พปชร.ไม่ไปไหน

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวย้ำาว่า “ไม่

ไปไหน ไม่ ไปไหน มีแต่พวกสื่อจะไล่ผมให้

ไป และยืนยันพลังประชารัฐไม่ ใช่พรรค

เฉพาะกิจ” เมื่อถามว่า คนนอกเริ่มมองว่า 

พปชร.กำาลังจะแตกแล้ว พล.อ.ประวิตรยิ้ม

พร้อมกับกล่าวว่า จะแตกอะไรเล่า จะแตก

ได้อย่างไรก็ผมยังอยู่ ทุกคนก็อยู่กันหลายคน 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การคลัง ในฐานะ

รักษาการเลขาฯ พรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะรองหัวหน้า

พรรค นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ก็

ยังอยู่กันทั้งนั้น ยืนยันพรรคยังรักกันเหมือน

เดิมไม่มีอะไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงเวลาที่จะชวน 

พล.อ.ประยุทธ์มาอยู่กับพรรคแล้วหรือยัง 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์เขาไม่

ต้องมาหรอก เพราะเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

อยู่แล้ว ส่วนกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ตั้ง

พรรคการเมืองใหม่ ไม่ต้องคุย เพราะรู้กัน

อยู่ว่าอย่างไรก็อยู่กับตน ยืนยันว่ายังอยู่ด้วย

กันและอยู่ด้วยกันมาตลอด ไม่มีอะไรต้อง

เคลียร์ เพราะอยู่ด้วยกันตลอด อยู่ด้วยกันมา 

50 ปีแล้ว 

ไม่แย่งเก้าอี้ ‘น้องป๊อก’

เมื่อถามว่า ได้คุยกับ พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แล้วหรือยัง หลัง

มีกระแสข่าวพรรคเศรษฐกิจไทย สนับสนุน 

พล.อ .ประวิตรให้ เป็น รมว .มหาดไทย 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “โอย อนุพงษ์นั้นน้อง

ผม มหาดไทย เป็นน้องผม แล้วผมจะไปอยู่

ไปแย่งน้องได้อย่างไร” เมื่อถามย้ำาว่า เรื่องที่

ออกมาเป็นแผนทำาให้เกิดรอยร้าวระหว่าง 3 

ป.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อนว่า ก็ดูเอา

เอง เพราะข่าวมาจากผู้สื่อข่าว 

ถามว่า พรรคเศรษฐกิจไทยและรวม

ไทยสร้างชาติ เรียกได้ว่าเป็นพรรคพันธมิตร

ของ พปชร.ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

เขาก็อยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา เมื่อถามว่า

ได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

ถึงบทบาทการเมืองและขอความร่วมมือใน

การทำางานเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ บ้าง

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ได้คุยเลย 

แต่คุยว่าออกไปแล้วต้องสนับสนุนรัฐบาล 

พูดชัดเจนไม่ต้องห่วง ตนพูดอย่างไรก็ต้อง

อย่างนั้น 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ผู้

อำานวยการ พปชร. ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการพรรคถาวรหรือ

ไม่นั้น ต้องรอการประชุมพรรคที่คาดว่าจะมี

ขึ้นในเดือน เม.ย. พล.อ.ประวิตรได้ไว้วางใจ

ให้มาดูแลในส่วนนี้ถือว่ามีความสำาคัญอย่าง

ยิ่งในช่วงที่จะต้องเตรียมการเลือกตั้ง ส่วน

กรณีที่สมาชิก พปชร.ลาออกแค่ส่วนเดียว 

เป็น ส.ส.เขตไม่กี่คน ทางการเมืองมีเข้ามีออก 

ส.ส.เขตที่จะออกไปการจะเพิ่มเติมคนใหม่เข้า

มาไม่ใช่เรื่องยาก เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้า

มี 400 เขต ต้องเพิ่มเติมอยู่แล้ว ในฐานะผู้

อำานวยการจะทำาหน้าที่อย่างเต็มที่ ประสาน

งานกับรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อช่วยกัน

ทำางาน ต้องทำาให้เห็นว่า 140-150 เขต พปชร.  

ทำาได้อย่างไร

เมื่อถามว่า ยังชู พล.อ.ประยุทธ์อยู่หรือ

ไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ตนมา พปชร.ก็เพราะ

ประเด็นนี้ คาดการณ์ว่าทุกคนในพรรค รวม

ถึงหัวหน้าพรรค ก็มีเจตจำานงและมีความ

ต้องการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ขอให้ทุกคนมีความ

เชื่อมั่น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า 

ในพรรคพูดคุยกันจะช่วยกันทำางานอย่าง

เต็มที่เพื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอมตามวาระในปี

หน้าไม่ได้พูดถึงการยุบสภาหรือมีการเลือก

ตั้งเร็วๆ นี้ เพราะยังมั่นใจว่าทุกคนจะช่วย

กันสนับสนุนรัฐบาลให้ทำาหน้าที่ต่อไปให้ครบ

เทอม ส่วนกรณี ส.ส.ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส 

ต้องการโควตาตำาแหน่ง รมว.มหาดไทยให้กับ 

พล.อ.ประวิตรนั้น ร.อ.ธรรมนัสออกมาปฏิเสธ

แล้วไม่ได้พูดเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องการปรับ ครม.

เป็นอำานาจของนายกฯ และพรรคร่วมรัฐบาล

ก็ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนในเรื่องนี้ 

ผู้ส่ือข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ภาย

หลังท่ี 18 ส.ส.ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ 

ล่าสุด นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบ

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากระบบฐาน

ข้อมูลพรรคการเมือง สำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) พบว่า ส.ส.ท่ีสมัครเข้าเป็น

สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย 18 คน เป็นสมาชิก

พรรค ต้ังแต่วันท่ี 20 ม.ค.2565 อย่างไรก็ตาม 

ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันน้ี ทางสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำาป้าย

พรรคเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดท่ีน่ังให้กับ

ท้ัง 18 ส.ส.เรียบร้อยแล้ว โดยท่ีน่ังของพรรค

เศรษฐกิจไทยอยู่ด้านหลังพรรคพลังประชา

รัฐ มี ส.ส.มาน่ังประจำาท่ี อาทิ นายบุญสิงห์                                                                     

วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจีรเดช 

ศรีวิราช ส.ส.พะเยา นายสมศักด์ิ คุณเงิน 

ส.ส.ขอนแก่น นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 

นายปัญญา จีนาคำา ส.ส.แม่ฮ่องสอน นายธนะ

สิทธ์ิ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี 

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นคร 

ราชสีมา เป็นต้น โดยพบว่ามี ส.ส. 

พปชร.ยังคงน่ังทักทายร่วมกับ ส.ส. 

พรรคเศรษฐกิจไทย 

‘ธรรมนัส’ นั่งเก้าอี้ ‘ศท.’

ต่อมาช่วงเวลาประมาณ 

16.00 น. ปรากฏว่า ร.อ.ธรรมนัส                                           

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรค

เศรษฐกิจไทย ได้เข้ามานั่งเพื่อ

ร่วมประชุมด้วยภายหลังจากที่

พ้นจากการกักตัวที่จังหวัดภูเก็ต 

โดยได้เข้ามานั่งที่เก้าอี้ของพรรค

เศรษฐกิจไทย โดยมี ส.ส.มานั่ง

เพิ่มจากเดิม อาทิ นายธนัสถ์ ทวี

เกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก พล.ต.อ.ยง

ยุทธ เทพจำานงค์ ส.ส.บัญชีราย           

ชื่อ เป็นต้น ภายหลังการเลิก

ประชุม ส.ส.พปชร.เข้าไปทักทาย 

ร.อ.ธรรมนัส รวมถึงได้พูดคุยกับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

รมว.สาธารณสุข และหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทยด้วย

ที่สำานักงาน กกต. เครือ

ข่ายภาคประชาชน นำาโดย นาย

คุณากร มั่นนทีรัย ทนายความ 

และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าว

ไกล จ.นนทบุรี นายอติเทพ ธิติ

พันธ์  และนายเอกชัย  หงส์

กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการ

เมื อง  เข้ ายื่ นคำ า ร้ อ งต่ อนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้

พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียน

จัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ หลัง

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นาย

สิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.เขต 9 

กทม.พรรค พปชร.มีลักษณะต้อง

ห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับการ

เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ 

ส.ส.สิ้นสุดลง เท่ากับองค์ประกอบ

ในการจัดตั้ งพรรค พปชร.ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้นาย

ทะเบียนพิจารณาเพิกถอน 

นายจิ ร ายุ  ห่ ว งทรั พย์  

ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง

การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ใน

วันที่ 17-18 ก.พ.นี้ว่า ขอเชิญ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้ง

คณะให้มารับฟังและชี้แจงการ

อภิปรายกันให้ครบทุกคนเพื่อ

เป็นการให้เกียรติสภา เนื่องจาก

หลายคนยังไม่รู้ว่าบางคนเป็น

รัฐมนตรี หรือเรียกว่าโลกลืมก็ได้ 

อย่างน้อยก็ขึ้นมาร่วมกันถ่ายรูป

บนบัลลังก์สภาให้ครบ 35 คน 

เป็นวาระสุดท้าย แล้วช่วยรับฟัง

ประเด็นปัญหา กลโกง ทุจริต เอื้อ

พวกพ้อง รวมถึงชี้แจงถึงประเด็น

ต่างๆ ด้วย เพราะก่อนหน้านี้เคย

ด่ามาตลอดตั้งแต่ที่รัฐประหาร แต่

พอเข้ามากลับทำาเสียเอง ยืนยันว่า

ฝ่ายค้านจะทำาหน้าที่อย่างเข้มข้น

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิ 

การพรรคก้าวไกล นายณัฐชา 

บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และ

โฆษกพรรคก้าวไกล ต้อนรับ

นายถวิล ไพรสณฑ์ มือกฎหมาย

พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เดิน

ทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าว

ไกลตลอดชีพ ที่สำานักงานใหญ่

พรรคก้าวไกล อาคารอนาคตใหม่

โดยนายถวิลกล่าวว่า จุด

ประสงค์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล 

เพื่อต้องการสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลสาน

ต่อเจตนารมณ์และนโยบายของพรรคก้าว

ไกล โดยเฉพาะนโยบายการกระจายอำานาจ

สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นกำาลัง

ใจให้ ส.ส.ของพรรคก้าวไกลยึดมั่นและหนัก

แน่นในอุดมการณ์และเจตนารมณ์ทำางาน

เพื่อประเทศ ประชาชนต่อไป การเข้ามาเป็น

สมาชิกของพรรคก้าวไกลไม่มีความประสงค์

จะลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่

อย่างใด เพียงแต่ต้องการเห็นอนาคตของ

ประเทศไทยมีการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น

อย่างแท้จริง ที่ตนได้ต่อสู้ขับเคลื่อนมาอย่าง

ยาวนาน และจะช่วยงานในพรรคทุกส่วนให้

เกิดประโยชน์สูงสุด.


